
‘ปอม’คว่ําดินเนอร

โจ โวยสั่งธรรมนัส

ทุมพันลานลดคาไฟ4เดือน

อุทธรณคุก‘ปอง-นองสนธิ’

นายกฯเบาใจโควิดขาลง

เรงทําแผนโรคประจําถ่ิน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง 

เน� องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทรครบ 240 ป ณ ศาลหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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ทําเนียบฯ • “ประยุทธ” วอนอยาขยาย

ความขัดแยงหรือเฟกนิวส ดินเนอรธรรม

นัส-เพ� อไทยหัวทิ่มแลว “ประวิตร” ออกโรง

ตอสายคุยบอกใหทํางานเพ� อประชาชนดีกวา 

“ยุทธพงศ” พิลึกบอกบิ๊กปอมไมควรจุนขาม

พรรค! “ชัยวุฒิ-สุชาติ” ย้ําเสียงหนุนรัฐบาล

ยังแข็งปง “อนุทิน-จุรินทร” ประสานเสียง

ไมมีถอนสมอจากเรือแปะแน�นอน 

เม� อวันอังคารท่ี 10 พฤษภาคม พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

วาเร� องอะไรที่เปนเร� องสรางสรรคขอใหส� อ

ชวยกันขยาย แตอะไรที่เปนความขัดแยง 

ไมใชขอเท็จจริง เปนความบิดเบือน กรุณา

อยานําไปเผยแพร เพราะเปนความคิดของ

คนเพียงคนเดียว สวนของเรา

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 6.2 พันราย เสีย

ชีวิต 53 คน นายกฯ ยันรัฐบาลเดินหนาเต็ม

ที่รับเปดประเทศ หลังสถานการณ โควิด

เบาลง แนะทุกจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการ 

เตรียมพรอมสูโรคประจําถิ่น

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 10 พฤษ 

ภาคม ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด                     

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                                                 

หรือ ศบค. แถลงสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 6,230 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 6,210 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 6,198 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 12 ราย, มา

จากเรือนจํา 16 ราย เปนผูเดินทางมาจาก                                                              

ตางประเทศ 4 ราย หายปวยเพ่ิมข้ึน 11,132 

ราย อยูระหวางรักษา 80,002 ราย อาการ

หนัก 1,481 ราย ใสทอชวยหายใจ 715 ราย 

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” แยมตอมาตรการลด

ภาษีน้ํามันดีเซล สั่งพลังงานศึกษาชง  ครม.

สัปดาหหนา เคาะงบกลาง 1,725 ลานบาท 

ลดคาเอฟที 4 เดือน ชวยประชาชน-กิจการ

ขนาดเล็ก ไฟเขียวราง พ.ร.บ.ประกันสังคม 

เพิ่มสิทธิประโยชน เปดชองนําเงินชราภาพ

บางสวนออกมาใชได 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 10 พฤษ 

ภาคม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวภายหลัง                                                         

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตร 

การลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล 3 บาท

ตอลิตร ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 พ.ค.นี้ วา 

ครม.กําลังพิจารณาตอเวลาอยู พยายามจะ

ทําใหไดมากท่ีสุด อยาลืมวาภาษีดังกลาวนํา                                                         

มาแกปญหาใหเกิดสภาพคลองตรงน้ี เพราะ

เราตองสํารองไปกอนในชวงการลดราคา                                                          

หรือชวงชดเชยราคา มิเชนน้ันเงินหมุนเวียน

ตรงนี้จะไมมีเลย แลวเงินที่ไดมาจากภาษี

สรรพสามิตตองนํามาทําอยางอ� นดวย พอลบ

ตรงนี้สวนอ� นพรองลงไปดวย จึงจําเปนตอง

ดูอยางรอบคอบ ซึ่งในสวนของรายละเอียด

คอยพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

ผูส� อขาวถามวา วันนี้ยังไมตัดสินใจ

วาจะลดตอใชหรือไม พล.อ.ประยุทธกลาว

วา มีกําหนดการอยูแลว ซึ่งการที่จะกําหนด

มาตรการตางๆ จําเปนตองดูสถานการณ 

2-3 เดือน แลวดูจากสถานการณพลังงาน

ของโลกดวย เราจําเปนตองพิจารณา

รัชดาภิเษก • ศาลอุทธรณยืนจําคุก “เจ

ปอง-นองสนธิ-ยุทธิยง-ภูวดล” คนละ 1 ปไม

รอลงอาญาคดีพากลุม พธม.บุก NBT ป 51 

ช้ีทําความผิดโดยแบงหนาท่ีกันทํา  รวมกัน

ขมขืนใจผูอ� นโดยอุกอาจไมยําเกรงกฎหมาย                                                                 

ทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและ

ความสงบสุขของสังคม  กอนท่ีศาลจะใหประ 

กันคนละ 2 เเสน  ทนายเผยจะย� นฎีกาตอ

ไป

เม� อวันท่ี 10 พฤษภาคม ท่ีศาลอาญา                            

ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอานคําพิพากษา

ศาลอุทธรณ คดีหมายเลขดํา อ.1033/2561 

ท่ีพนักงานอัยการฝายคดีอาญา 4 เปนโจทก                                                              

ย� นฟองนายสมเกียรติ พงษไพบูลย อดีต                                                          

แกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิป 

ไตย (พธม.), น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก, นาย

ภูวดล ทรงประเสริฐ, นายยุทธิยง ลิ้มเลิศ

วาที แนวรวม พธม. และนายชิติพัทธ ลิ้ม

ทองกุล นองชายของนายสนธิ ลิ้มทองกุล 

อดีตแกนนํา พธม. รวมกันเปนจําเลยที่ 1-5 

ในความผิดฐานรวมกันบุกรุก มั่วสุม สราง

ความวุนวายในบานเมือง อ้ังย่ี ซองโจรฯ กรณี                                                             

รวมกันบุกยึดสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประ 

เทศไทย (เอ็นบีที) ในชวงการชุมนุมของ 

พธม. เพ� อขับไลรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช 

เม� อป 2551

คําฟองโจทกระบุพฤติการณสรุปวา 

เม� อวันที่ 25-26 ส.ค.2551 จําเลยทั้งหา

กับพวก 85 คน ที่ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษ

แลว รวมกันกระทําความผิดเปนซองโจร ม่ัว                          

สุมกอการวุนวายข้ึนในบานเมืองโดยรวมกัน                              

เดินขบวนในถนนสาธารณะ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” รับไมได โฆษณาลา

ซาดาไมเหมาะสม บอกใหกฎหมายดําเนิน

การ “ผบ.ทบ.” ยันกองทัพออกโรงปกปอง

สถาบันเปนหนาที่ ไมมีปฏิวัติ ซัดเบี่ยงเบน

รางกายไดแตอยาเบี่ยงเบนจิตใจ  “ชัยวุฒิ”                                                                   

จอขยายผลปด 42 แพลตฟอรมหม่ินสถาบัน 

“ตร.” ขอ ปชช.ไตรตรองซ้ือสินคาจากบริษัท

โปรโมตไมเหมาะสม “ศ.ป.ป.ส.” จี้สอบ      

เสนทางการเงินนารา เครปกะเทย “วิโรจน”                                                              

เหน็บใชอํานาจแบนลาซาดาจะขายขี้หนา

ในเวทีโลก

มีความเคล� อนไหวภายหลังจากเหลา

ทัพ ทั้งกองทัพบก กองทัพอากาศ และกอง 

ทัพเรือ ออกมาบอยคอตลาซาดา (Lazada)  

จากการที่แพลตฟอรมขายสินคาออนไลน

ลาซาดาไดมีการนําเสนอโฆษณาดานการ

ตลาดในลักษณะที่กาวลวงสถาบัน บอนทํา 

ลาย และกระทบตอความรูสึกของคนไทย

อยางรายแรงนั้น

เม� อวันที่ 10 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา                                                             

โหม ตอบคําถามถึงขอหวงใยกรณีแพลต 

ฟอรมขายสินคาออนไลนลาซาดาลงโฆษณาท่ี

มีลักษณะไมเหมาะสมวา เปนเร� องของการ 

กระทําที่ถูกตองหรือไมละ   เรารับไดไหมละ                                                              

ส� อรับไดไหม โดยผูส� อขาวกลาวตอบกลับวา 

รับไมได นายกฯ กลาววา รับไมได ตนก็รับ

ไมได ก็ใหกฎหมายเขาวาไป

ขณะที่ พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกว

แท ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กลาว

ถึงจุดยืนกองทัพในการปกปองสถาบันวา                                                       

กองทัพมีจุดยืนในการปกปอง เปนหนาที่

ตามรัฐธรรมนูญ ทุกคนตองเทิดทูนและปก 

ปอง ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ถือเปนเร� องปกติ 

พล.อ.ณรงคพันธกลาววา กรณีของ

ลาซาดานั้น ตนมองวาเร� องสิทธิเสรีภาพ 

ตนเคยพูดแลวเม� อ 2 ปกอนวาสิทธิเสรีภาพ

สวนบุคคลเปนเร� องที่ทุกคนมีสิทธิและเสรี                                                         

ภาพ และไมควรกาวลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ

คนอ� น เหมือนเราที่ไมอยากใหใคร

เคาะมาตรการ

อุมกองทรัสต

‘ชินวัตร-มารกอส’
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อิสรภาพแหงความคิด
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ผบ.ทบ.หามลามปามสถาบัน

ดีอีเอสย� นศาลเชือดลาซาดา

ลูกมารกอส

ชนะเลือกตั้งขาดลอย

‘บิ๊กตู’กราวรับไมได
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

นายกฯ เบาใจ

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย เป็นชาย 30 ราย 

หญิง 23 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปี

ขึ้นไป 47 ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย มียอดผู้

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

4,337,568 ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 4,228,370 ราย ยอดผู้เสีย

ชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 29,196 

ราย ขณะที่สถานการณ์ โลก มียอดผู้ติดเชื้อ

สะสม 517,739,822 ราย เสียชีวิตสะสม 

6,278,010 ราย

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ได้แก่ กทม. 2,144 ราย, บุรีรัมย์ 236 ราย,  

ขอนแก่น 235 ราย, สุรินทร์ 209 ราย, 

สมุทรปราการ 193 ราย, ชลบุรี 185 ราย,  

นครราชสีมา 175 ราย, อุบลราชธานี 148 

ราย, นนทบรุ ี136 ราย และรอ้ยเอด็ 122 ราย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลัง

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในเมื่อ

สถานการณ์ โควิด-19 ก็เบาบางลง ได้รับคำา

ชื่นชมจากหลายประเทศ หลายองค์กร เราจะ

ทำาอย่างไรให้สามารถเปิดประเทศ เปิดกิจการ 

จัดงานต่างๆ ได้ ไปสู่ความเป็นปกติใหม่ เพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางที่ประกาศ

ไว้ว่า ล้มแล้วต้องลุกให้ ไว และก้าวให้ทัน 

ซึ่งรัฐบาลได้เตรียมมาตรการหลายอย่างเพื่อ

สนับสนุนการเปิดประเทศ 

ทางด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นา

ยกฯ เสนอแนะทุกจังหวัดจัดทำาแผนปฏิบัติ

การเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะโรคประจำาถิ่น 

ภายหลังที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการ

แพทย์และสาธารณสุขกรณีโควิด-19 เห็น

ชอบประกาศลดระดับการเตือนภัยโควิดจาก

ระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทั่วประเทศ สอดคล้อง

สถานการณ์ โลก รวมถึงสถานการณ์ของผู้ติด

เชื้อปอดอักเสบ ใส่เครื่องหายใจ และผู้เสีย

ชีวิตในประเทศ มีแนวโน้มที่ลดลง ทำาให้ขณะ

นี้มีจังหวัดที่เข้าสู่ระยะทรงตัวแล้ว 23 จังหวัด 

และจังหวัดที่สถานการณ์ดีขึ้นอยู่ในระยะขา

ลง 54 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้

ประกอบการ หนว่ยงานภาครฐัและประชาชน 

ให้ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำาเนินต่อ

ไปได้ โดยเน้นให้ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการ 2U คือ Universal Prevention 

ป้องกันตนเองครอบจักรวาล ใส่หน้ากาก ล้าง

มอื เวน้ระยะหา่ง และ Universal Vaccination 

อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันเดินหน้าเข้าสู่โรค

ประจำาถิ่นต่อไป

ที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทร 

โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิด

เผยว่า ทางจังหวัดได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในเดือน 

พ.ค.นี ้คนโคราชจะตอ้งไดร้บัการฉดีวคัซนีเขม็

ที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นให้ได้ร้อยละ 50 เพื่อ

ประกาศเป็นโรคประจำาถิ่นทั้งจังหวัด สำาหรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบผู้

ป่วยรายใหม่ 172 ราย ผล ATK 1,379 ราย 

รวม 1,551 ราย  เสียชีวิต 3 ราย รวมมีผู้ป่วย

รักษาอยู่ 25,555 ราย หายแล้ว 122,689 ราย 

เสียชีวิตรวม 223 ราย.

‘บิ๊กตู่’ กร้าว

ก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของเรา เมื่อ

ก้าวล่วงแล้วต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเอง

กระทำา  

“เอาตัวเราเป็นหลักว่าเราชอบหรือไม่

ชอบ กับคนที่ยุ่ง ก้าวล่วงและลามปามเรา 

หรือกล่าวหาเรา หรือดูหมิ่น เหยียดหยาม 

โดยเฉพาะคนที่มีลักษณะพิการ ตามหลักสิทธิ

มนุษยชน นี่คือสิทธิเสรีภาพตามหลักกฎหมาย

สากลทั่วโลก” พล.อ.ณรงค์พันธ์กล่าว  

ถามว่าจากนี้ เป็นต้นไปจะมีความ

เคลื่อนไหวหมิ่นสถาบัน กองทัพจะช่วยตรง

นี้อย่างไรบ้าง ผบ.ทบ.กล่าวว่า เป็นเรื่องของ

ทางกฎหมาย เพราะเรามีกฎหมายและหน่วย

งานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว หน่วยงานใดมีหน้า

ที่ด้านไหนที่จะช่วยกันปกป้องรักษาสถาบัน

หลักก็ดำาเนินการตามกฎหมาย และว่าไปตาม

กฎหมาย 

“สิ่งที่เราแสดงออกมา เราไม่ได้ปราม 

แต่เป็นการทำาหน้าที่ บทบาทของกองทัพที่จะ

ต้องเทิดทูน ปกป้อง รักษาสถาบันหลักไว้ เรา

ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำาตามหน้าที่บทบาท

ของตนเอง ทกุคน ทกุองคก์ร ประเทศไทยตอ้ง

ความรัก ความสามัคคี ไม่แตกแยก ผมฝากไว้

คำาสุดท้ายก็คือว่า สามารถเบี่ยงทางร่างกาย 

แต่อย่าเบี่ยงเบนจิตใจ พยายามทำาจิตใจให้สูง

เข้าไว้” ผบ.ทบ.กล่าว  

เมื่อถามว่า หากในอนาคตเกิดความ

วุ่นวาย กองทัพจะมีจุดยืนอย่างไร โดยเฉพาะ

การปฏิวัติรัฐประหาร พล.อ.ณรงค์พันธ์กล่าว

สั้นว่า ไม่มีหรอก ยืนยันจุดยืน อุดมการณ์เพื่อ

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   

มีรายงานว่า กองทัพบกได้มีหนังสือคำา

สัง่ดว่นทีส่ดุ ลงนามโดย พล.อ.สนัตพิงศ ์ธรรม

ปิยะ เสนาธิการทหารบก ส่งถึงหน่วยงานภาย

ใต้สังกัดกองบัญชาการกองทัพบกทั่วประเทศ 

ระบุว่า 1.ตามที่ ได้ปรากฏการผลิตและเผย 

แพร่สื่อโฆษณาด้านการตลาด (Content) ด้วย

เนื้อหาที่ ไม่เหมาะสม ในลักษณะที่เป็นการ

บ่อนทำาลาย ซึ่งกระทบกระเทือนต่อจิตใจ

ของคนไทย และลดทอนคุณค่าของความเป็น

มนษุย ์ของแพลตฟอรม์การขายสนิคา้ออนไลน ์

บริษัท ลาซาด้า จำากัด (LAZADA) ผบ.ทบ/

ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในการประชุม

ติดตามสถานการณ์ประจำาวันของ ศปก.ทบ. 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65  โดยไม่อนุญาตให้มีการส่ง

สินค้าจากแพลตฟอร์มของบริษัทดังกล่าว ใน

พื้นที่ บก.ทบ. และหน่วยทหารของ ทบ. รวม

ทั้งห้ามทุกหน่วยทหารหรือกิจการใดๆ ของ 

ทบ. ใช้บริการสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์มของ

บริษัทดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป 

จ่อสั่งปิด 42 ยูอาร์แอล 

ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำาผิด

ต่อกรณีดังกล่าว จะถือว่าเป็นความบกพร่อง

ของ ผบ.หน่วย 2.ขอให้ นขต.ทบ. และหน่วย

รอง รวมทัง้กจิการตา่งๆ ของ ทบ. ยดืถอืปฏบิตัิ

ตามข้อ 1  อย่างเคร่งครัด

ด้านนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี เอส) 

กล่าวถึงเรื่องลาซาด้าว่า ขณะนี้ดีอีเอสกำาลัง

รวบรวมพยานหลกัฐานและทำางานรว่มกบักอง

บงัคบัการปราบปรามการกระทำาความผดิเกีย่ว

กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ซึ่งได้

ดำาเนินคดีไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีคำาสั่งไปที่

ศาลเพื่อขอให้ปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

รวมถงึการแชรผ์า่นยทูบู ทวติเตอร ์และเฟซบุก๊ 

เบื้องต้นพบทั้งหมด 42 ยูอาร์แอล 

“ปกติหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ ได้รับ

การแจ้งจากดีอีเอส จะมีการปิดตัวเองอยู่แล้ว 

เพราะหากไม่ปิดจะมีความผิด คือเป็นผู้ร่วม

กระทำาความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระ

ทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรแ์ละกฎหมาย

อื่น ซึ่งน่าจะต้องปิดทั้งหมด เพราะมีความผิด

ชัดเจน” นายชัยวุฒิกล่าว 

ถามว่าจะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด

กรณีแบบนี้อีกอย่างไร รมว.ดีอีเอสกล่าวว่า 

สิ่งที่สำาคัญที่สุด เอเยนซีโฆษณา อินฟลูเอน

เซอร์ และผู้ที่อยู่ในวงการประชาสัมพันธ์ต้อง

มจีรรยาบรรณ  และมสีมาคมวชิาชพีดแูล เพื่อ

หารือกันว่าการทำาโฆษณาต้องถูกกฎหมาย ไม่

ผิดศีลธรรม ไม่บูลลี่ หรือทำาให้สังคมเกิดความ

รู้สึกไม่ดี จึงต้องมีการกำากับดูแลระหว่างกัน 

หากใหห้นว่ยงานหรอืรฐับาลไปสัง่คงไมเ่หมาะ

สม เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ แต่อยากให้เคารพ

กฎหมายและเป็นไปตามบริบทที่สังคมไทยรับ

ได้ อะไรที่สังคมไทยรับไม่ได้ก็อย่าไปทำา หาก

ไปทำาอะไรทีข่ดัความรูส้กึคนไทย สดุทา้ยธรุกจิ

ทำาโฆษณาก็จะเสียหายเอง  

ถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะกระทบความ

สัมพันธ์ เพราะลาซาด้าเป็นแพตฟอร์มจาก

ประเทศจีน รมว.ดีอีเอสกล่าวว่า ก็ต้องคิดถึง

คนไทยเหมือนกัน จะคิดว่าอยากทำาอะไรก็ได้

มันไม่ถูก เป็นคนจีนก็ต้องเคารพกฎหมายไทย

และความรู้สึกของไทย  

ต่อมา นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รอง

ปลัดดีอีเอส ในฐานะโฆษกดีอีเอส แถลงผล

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล

คอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565 ว่า ได้มี

การพจิารณาขอ้มลูกรณคีลปิโฆษณาไมเ่หมาะ

สม และภาพนิ่งที่เกี่ยวข้องในการโปรโมต

แคมเปญ 5.5 ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

ลาซาด้า เนื่องจากเนื้อหาการนำาเสนอโฆษณา

ดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลและ

ออนไลน์ เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจเข้า

ข่ายมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะมีเนื้อหาที่

ทำาให้สังคมหรือประชาชนทั่วไปเข้าใจพาดพิง

ไปถึงบุคคลสำาคัญ และเป็นการล้อเลียนความ

ไมส่มบรูณข์องรา่งกายมนษุย ์เปน็การลดทอน

คุณค่าความเป็นมนุษย์ อันเป็นการกระทำาที่

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน

“ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ เสนอ

รัฐมนตรี มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่น

คำาร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มี

เขตอำานาจ ขอให้มีคำาสั่งระงับการทำาให้แพร่

หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออก

จากระบบคอมพิวเตอร์ และเมื่อรัฐมนตรีให้

ความเห็นชอบแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะ

ดำาเนินการยื่นคำาร้องต่อศาลต่อไป ซึ่งการ

ดำาเนินการในวันนี้เป็นการดำาเนินการเพิ่ม

เติม เพื่อปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว” 

โฆษกดีอีเอสกล่าว

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ พ.ต.อ. 

กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

และขอความร่วมมือพิจารณาไตร่ตรองการ

เลือกใช้สินค้าหรือบริการจากการโฆษณาหรือ

นำาเสนอสินค้าในทุกรูปแบบที่ใช้อาการป่วย 

ความพิการ หรือความบกพร่องของบุคคล มา

เป็นส่วนประกอบในการนำาเสนอเพื่อชักชวน

ใหซ้ือ้สนิคา้ เนื่องจากกระทบตอ่ความรูส้กึของ

สังคมและเป็นการกระทำาที่ไม่เหมาะสม

“กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่สังคมไม่

ควรยอมรับหรือปล่อยผ่าน โดยปกติแล้วเรื่อง

ลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในอารยประเทศ 

รวมถงึขอความรว่มมอืผูป้ระกอบการ เจา้ของ

ผลิตภัณฑ์ เจ้าของบริษัทโฆษณา เจ้าของ

สื่อในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ 

ช่วยคัดกรองโฆษณาหรือรูปแบบการนำาเสนอ

ที่ใช้การล้อเลียนความป่วย ความพิการหรือ

ความบกพร่องส่วนบุคคลก่อนจะนำาเสนอเพื่อ

ชักชวนให้ซื้อขายสินค้า” พ.ต.อ.กฤษณะกล่าว 

ตร.เร่งรวบรวมหลักฐาน

รองโฆษก ตร.กล่าวถึงความคืบหน้าคดี

ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แจ้งความ

กล่าวโทษนารา เครปกะเทย และพวกฐาน

ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากมี

การนำาภาพและข้อมูลจากแพลตฟอร์มซื้อ

ขายสินค้าออนไลน์ของ LAZADA และเพจ 

เฟซบุ๊กที่ชื่อ “นารา เครปกะเทย” ลักษณะ

การโฆษณาหรือนำาเสนอที่มีลักษณะล้อเลียน 

ส่อเสียด ถึงอาการป่วย ความพิการหรือความ

บกพร่องของบุคคลว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องของพนักงานสอบสวน บก.ปอท. 

ซึ่งได้ประสานกระทรวงดิจิทัลฯ ในการปิดกั้น

เนื้อหาที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวแล้ว 

วันเดียวกัน นายอานนท์ กลิ่นแก้ว 

แกนนำากลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้อง

สถาบัน (ศ.ป.ป.ส.) เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน

ถึง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ให้ตรวจ

สอบเส้นทางการเงินและธุรกิจของ นาย                         

อนิวัต ประทุมถ่ิน หรือนารา เครปกะเทย ภาย  

หลังพบมีการเงินที่รวยผิดปกติจากเดิมเป็น

คนไม่มีฐานะ

นายอานนทก์ลา่ววา่ ศ.ป.ป.ส.ไดต้ดิตาม

มาโดยตลอด พบเมื่อกอ่นนารา เครปกะเทย มี

ฐานะยากจน แตต่อนนีก้ลบัมฐีานะร่ำารวยและ

มีกิจการต่างๆ มากมาย คาดว่าอาจเป็นการ

ฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี จึงอยากให้มีการ

ตรวจสอบที่แน่ชัดว่าเป็นการทำาธุรกิจที่สุจริต

หรือไม่ ส่วนสินค้าที่มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์

เครื่องสำาอาง ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบ

คุณภาพของสินค้าว่ามีการผ่าน อย.หรือไม่ มี

โฆษณาเกินจริงหรือไม่ 

“ในส่วนแพลตฟอร์มขายสินค้าทาง

ออนไลน์ลาซาด้านั้น ทางกลุ่ม ศ.ป.ป.ส.ยังคง

เดินหน้าแบนลาซาด้าอยู่ และหันไปสนับสนุน

คูแ่ขง่อยา่งชอปปีแ้ทน” แกนนำา ศ.ป.ป.ส.กลา่ว

ด้าน พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผู้

บงัคบัการปราบปรามการกระทำาความผดิเกีย่ว

กับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) ได้มีคำา

สัง่ใหท้กุหนว่ยในสงักดัตรวจสอบการจำาหนา่ย

สนิคา้ทางออนไลนท์กุแพลตฟอรม์ โดยเฉพาะ

ลาซาด้าอย่าให้มีการจำาหน่ายสินค้าที่ ไม่ได้มี

คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ตามหน้างานที่รับผิด

ชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างเข้มงวด

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์

ประจำาคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์ข้อความ

ระบวุา่ “คดทีี ่Lazada ไปจา้งทำาโฆษณาทีบ่ลูลี ่                                           

สมเด็จพระพันปีหลวงและเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

นั้น มีคนไปแจ้งความแล้วครับ และทาง

พนักงานสอบสวนติดต่อผมมาให้ผมไปเป็น

พยานในคดีนี้ครับ ผมจะทำาหน้าที่อย่างเข้ม

แข็ง ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ เพื่อปกป้อง ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เต็มที่ครับ คนทำา

ผิดต้องได้รับกรรม”

อย่างไรก็ดี ในส่วนของนายวิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 1 

พรรคก้าวไกล เขียนข้อความผ่านทวิตเตอร์

ส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าว แสดงความไม่เห็น

ด้วยกับที่ 3 เหล่าทัพ รวมถึง ตร. แสดงจุดยืน

และใช้อำานาจรัฐกับลาซาด้า

“ใครใครค่า้ชา้งคา้ ใครใครค่า้มา้คา้ ใคร

ใครค่า้ออนไลน์ไม่ใหค้า้ การตดัสนิใจใชอ้ำานาจ

รัฐกับบริษัทเทค ซึ่งกระทบกับผู้ค้าออนไลน์

ที่ลำาบากอยู่แล้วเป็นจำานวนมาก และอาจ

กระทบกบัการคา้ระหวา่งประเทศ รฐับาลตอ้ง

ตั้งสติให้ดี ไม่ใช่เอาทั้งกองทัพและประเทศไป

ขายขี้หน้าในเวทีโลก” นายวิโรจน์ระบุ

เช่นเดียวกับนายรังสิมันต์ โรม ส.ส. 

แบบบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล 

ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีที่ศาลจังหวัด

สงขลาอ่านคำาพิพากษา วันที่ 9 พ.ค.65 กรณี

ไต่สวนการตายของอับดุลเลาะ อีซอมูซอ โดย

สรุปว่าตายเพราะสมองบวม ขาดออกซิเจน 

และหัวใจหยุดเต้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่

ไม่รู้สาเหตุที่ทำาให้เกิดอาการที่นำาไปสู่การตาย 

เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ ไปไม่

ถึงจุดที่จะให้สรุปได้ว่าเป็นการถูกกระทำาโดย

เจ้าหน้าที่

ช่วงท้ายของการแสดงความคิดเห็น

เรื่องดังกล่าว นายรังสิมันต์ระบุว่า เห็นช่วง

นี้กองทัพขยันออกมาประกาศจุดยืนกันทุก

เหล่าทัพ จึงอยากให้กองทัพช่วยประกาศ

จุดยืนอีกสักเรื่องว่า จะสนับสนุนและปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ยุติการซ้อมทรมานและอุ้มหาย

ฉบับนี้ รวมถึงเปิดให้มีการแสวงหาข้อเท็จ

จริงกรณีอุ้มหายในอดีตที่ต้องสงสัยว่าเป็น

ฝีมือทหาร ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้เปิดให้ดำาเนิน

การได้ด้วย ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการใช้กฎหมาย

ย้อนหลัง เนื่องจากไม่มีการพิจารณาคดีและ

พิพากษาโทษ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย

และอำานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ 

“ผมเชื่อมั่นหากท่านทำาจะส่งผลดีใน

หลายด้าน ไม่ว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทยหรือกระบวนการสันติภาพ

ชายแดนใต้ และผมเชื่อจริงๆ โดยบริสุทธิ์                

ใจว่า จุดยืนในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมไทยมากกว่าการประกาศแบนลาซาด้า                                                   

อย่างแน่นอน โดยเฉพาะการจัดการความ

ขัดแย้งที่ชายแดนใต้นั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

กระบวนการยุติธรรมและบทบาทของกองทัพ 

คอืเงื่อนไขสำาคญัทีจ่ะทำาใหส้นัตภิาพเกดิขึน้ได้

จริงในพื้นที่” นายรังสิมันต์กล่าว.
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3บทความ-ในประเทศ

วลาขยับใกล้เข้ามาทุกที ชาวกรุงเทพฯ ตื่นเต้นจะได้เข้า

คูหา ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คนใหม่ ด้านบรรดาผู้สมัครเร่งตะลุยทั่วทุกมุมของ กทม.เพื่อ

ขอเสียงจากประชาชน พร้อมขึ้นป้ายหาเสียงกันเพียบเรียง

รายเต็มสองข้างทาง

สังคมจึงตั้งโจทย์ว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วเสร็จ จะจัดการกับ

สิ่งเหล่านี้อย่างไร ซึ่งก่อนหน้านี้มีพรรคการเมืองนำาป้ายผ้า

ของตนเองไปดัดแปลงทำาเป็นกระเป๋าทรงต่างๆ แน่นอนว่า

สนามเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีการ

ใช้ โมเดลดังกล่าวเช่นกัน

ล่าสุด เชาว์ มีขวด 

ทนายความ โพสต์เฟซบุ๊ก

ส่วนตัวระบุถึงเรื่องนี้ว่า ...มี

ผู้ส่งคลิปของผู้สมัครบาง

คนมาให้ดู หาเสียงบรรยาย

คุณประโยชน์ของป้ายหา

เสียงตัวเอง จึงเกิดคำาถาม

ว่าแบบนี้จะเข้าข่ายสัญญา

ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผล

ประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนน

ให้ตนเองหรือไม่... ซึ่งต้องบอกว่าน่าคิด

โดย ทนายเชาว์ ยกตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นเพื่อเทียบเคียง 

อ้างถึงเมื่อครั้งเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ กกต.ให้ใบ

เหลือง ชานุวัฒน์ วรามิตร นายก อบจ.กาฬสินธุ์ และให้ดำาเนิน

คดีอาญากับ อนุชา สิงหะดี ผู้ช่วยหาเสียงของนายชานุวัฒน์ 

ที่โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถ

เก็บป้ายหาเสียงไปใช้ประโยชน์ได้ฟรี

เพราะถือว่าเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 108  

วรรคสอง เป็นการจัดทำาให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้มี

สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้นายชานุวัฒน์  กระทั่งตอนนี้ศาล

อุทธรณ์รับคำาร้องไว้ ทำาให้ชานุวัฒน์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

นายก อบจ.ไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำาพิพากษา 

  “ผมไม่ทราบว่าลิงก์ดังกล่าวผู้ โพสต์มีความสัมพันธ์                                                                         

ใดๆ กับผู้สมัครในลักษณะเป็นทีมงานช่วยหาเสียงหรือไม่ หรือ

อาจเป็นประชาชนทั่วไปที่เห็นว่าเรื่องนำาป้ายมาทำากระเป๋าน่า

สนใจดี  จึงนำามาผลิตเป็นคอนเทนต์ ก็มีความเป็นไปได้เช่น

กัน สุดท้ายจะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ กกต.ต้องเป็นคน

พิจารณา  แต่บอกตรงๆ ว่าเสียวสันหลังแทนครับ”

อืม ถ้าผู้สมัครคนนี้ชนะเลือกตั้งขึ้นมา คงได้เห็นฟ้อง

คดีกันแน่นอน หุหุ.

มินน่ีเม้าธ์

กระเป๋าป้ายหาเสียง

เ

‘อศัวนิ’แซง‘วโิรจน์’ขึน้อนัดบั2

นาโต ๒ ‘นิทานหลอกเด็ก’

เชาว์ มีขวด 

าโต ๒” ในความหมาย.......

 สหรัฐฯ เป็นหัวหอกต้ังข้ึนเพื่อสกัดก้ันการขยายอำานาจของจีน

ในย่าน “อินโด-แปซิฟิก” ตามท่ีเอะอะ-มะเท่ิงกันน้ัน

“เกิดได้หรือไม่ได้”

ผมไม่ใช่ศาสดา ผู้หย่ังรู้ดินฟ้ามหาสมุทร จึงตอบไม่ได้!

แต่บอกได้ว่า ใครจะต้ัง ก็ต้ังไป 

แต่ท่ีแน่ๆ ในกลุ่มประเทศท่ีร่วมต้ังและร่วมเป็นสมาชิก

ไม่มี “ประเทศไทย” อยู่ด้วยแน่นอน!

ก็อย่างท่ีบอก ท่ีเศรษฐกิจ-การเงินไทยเราแข็งแกร่ง ม่ันคงขณะน้ี ใน

ภาวะท่ีหลายๆ ประเทศในโลกซวนเซ-เรรวน น่ันเพราะอะไร?

ส่วนหน่ึง เพราะไทยได้บทเรียนจาก “วิกฤตต้มยำากุ้ง” ปี  ๒๕๔๐ 

แบงก์ชาติจึงไม่ยอมให้ “ประวัติศาสตร์ซ้ำารอย” เกิดข้ึน

“นาโต ๒” จะเกิดกับไทยไม่ได้ ก็โดยนัยเดียวกัน!

คือเราได้บทเรียนราคาแพงมาแล้วจากซีโต หรือท่ีเรียกกันสมัยผม

เป็นเด็กว่า “ซีอาโต้” จากภาษาอังกฤษ SEATO 

ซ่ึงย่อมาจาก “Southeast Asia Treaty Organization” แปลว่า 

“องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” น่ันแหละ

มีสมาชิก ๘ ประเทศ และไทยเป็น ๑ ใน ๘ น้ัน ด้วย  “สหรัฐฯ, 

ฟิลิปปินส์, ปากีสถาน, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ, ฝร่ังเศส และ ไทย” 

หลักสำาคัญในสนธิสัญญาซีโตน้ี มีว่า........

“แต่ละประเทศภาคีคู่สัญญาตกลงเห็นพ้องกันว่า หากดินแดนของ

ประเทศใดถูกรุกรานจากการโจมตีด้วยกำาลังอาวุธ ประเทศภาคีท้ังหมดท่ี

เหลือ จะถือว่าเป็นอันตรายร่วมกัน และจะปฏิบัติการเพื่อเผชิญหน้ากับ

อันตรายร่วมกัน 

หรือถ้าหากพ้ืนท่ีภายในเขตครอบคลุมของสนธิสัญญาถูกคุกคาม

ด้วยประการใดๆ ประเทศภาคีท้ังหมด จะปรึกษากันในทันที เพื่อตกลงใน

มาตรการเพื่อการป้องกันร่วมกัน”

ถอดแบบมาจาก NATO เป๊ียบ!

ดูประเทศสมาชิกท้ัง ๘ จะเห็นว่า มีไทยกับฟิลิปปินส์เท่าน้ันอยู่ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกน้ันห่างไกล ไม่เก่ียวกันเลย

แต่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม “คณะราษฎร” คนสุดท้ายไป “ชักน้ำา

เข้าลึก-ชักศึกเข้าบ้าน” ทำาไม เรามองวันน้ีไม่เห็น

แต่จอมพล ป.วันน่้ันเขาเห็น ข้อแรก เขาเข้าสู่ยุคเสื่อมอำานาจ บวก

กับการคืบคลานเข้ามาของระบอบคอมมูนิสต์

จึงเข้าสู่ข้อสอง......

จอมพล ป.ต้องการให้สหรัฐฯ เข้ามาหนุนอำานาจ ก็สมประโยชน์กัน

พอดี ท่ีสหรัฐฯ ต้องการใช้ไทยเป็นฐาน 

ส่งอาวุธ-ส่งทหาร เข้าไปยันคอมมูนิสต์ ในเวียดนาม  ลาว และเขมร!

ท้ัง ๘ ประเทศ ไปลงนามสนธิสัญญากันท่ีฟิลิปปินส์ ปี  ๒๔๙๗ และ

อยู่แล้ว เมื่อสหรัฐฯ ถืออำานาจบาตรใหญ่ 

ส่งทหารเข้ามา “อู่ตะเภา” โดยไม่บอกกล่าว เพื่อชิงเรือ “มายาเกซ” อัน

เป็นเรือพาณิชย์สหรัฐฯ ท่ีถูกเขมรแดงยึด

รัฐบาลคึกฤทธ์ิ ถึงข้ันออกแถลงการณ์ประท้วง “สหรัฐฯ ละเมิดอธิปไตย

ของไทย”

และหม่อมคึกฤทธ์ิ ได้เดินทางไปเปิดสัมพันธ์กับจีนในท่ีสุด ผมยังติดสอย

ห้อยต่ิงไปกับคณะเขาด้วย ก็ไม่ได้โม้นะ!

เมื่อการสงคราม-การเมือง-การอำานาจ “เปล่ียนหน้า” หมด

สหรัฐฯ แพ้หมดรูปในทุกสนามรบ 

ก็ถลกตูดหนีซีครับท่าน จะอยู่ให้อายหมาทำาไม ถอนฐานทัพ ถอนทหาร

กลับสหรัฐฯ เกล้ียง

เมื่อหมดประโยชน์ในอาเซียน “ซีโต” ก็เหลือไทยกับฟิลิปปินส์โด่เด่ ก็

เลย “ยุบซีโต” แต่น่้ันแล

สรุป ซีโต คืออะไร?

คำาตอบชัดๆ คือ ไทย “หุ่นเชิด” ของสหรัฐอเมริกา!

“นาโต ๒” ถ้าจะมี มันก็คือ......

ไทยนวัตกรรม “หุ่นเชิด” ย้อนยุคของสหรัฐอเมริกา!

รู้ท่ีมา-ท่ีไปอันเป็นบทเรียนอย่างน้ีแล้ว ยังจะพูด-จะคิดกันอีกหรือว่า 

นายกฯ ท่ีชื่อ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” และรัฐมนตรีต่างประเทศ

ท่ีชื่อ “ดอน ปรมัตถ์วินัย” และกลุ่มอาเซียน ท่ีไปร่วมประชุมท่ีสหรัฐฯ ซ่ึงล้วน

แต่มีบทเรียนด้วยกันมาแล้วท้ังน้ัน

 จะไปจม “รอยแผลเก่า” ให้คนท้ังรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ ท้ังวันน้ี-วันหน้า “ขุด

กระดูก” ข้ึนมาด่าในทุกๆ รอบปี “เผาผีล้างป่าช้า!?”

ส่วน “สนธิสัญญาถนัด-รัสก์” ก็เป็นบริบทหน่ึงในซีโต

“ถนัด” ก็คือ “คุณถนัด คอมันตร์” รัฐมนตรีต่างประเทศผู้มีชื่อเสียง

ของไทย

ส่วน “รัสก์” ก็คือ “ดีน รัสก์” รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ

คือ เมื่อร่วมสนธิสัญญากันแล้ว ไหนบอกว่า จะไม่ยอมให้ประเทศใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ต้องตกอยู่ในภัยคุกคามคอมมูนิสต์ไงล่ะ?

ดีน รัสก์ก็บอกว่า จะให้กองกำาลังซีโตเข้าแทรกแซงการรุกรานของคอม

มูนิสต์ในลาว

รองประธานาธิบดี “ลินดอน บี. จอห์นสัน” ก็รับปาก ในส่วนของไทย 

จะช่วยเต็มท่ีในการป้องกันการรุกรานของคอมมูนิสต์ 

ท้ังจะเป็น “เจ้าบุญทุ่ม” จะขนเงินมาช่วยท่้ังทางเศรษฐกิจ ทางการ

ทหาร ชนิดล้นคอหอย

ดีน รัสก์ กับ ถนัด ก็ออกแถลงการณ์ร่วมกัน ในปี ๒๕๐๔ 

พอปี ๒๕๐๕ ในลาวเปิดการสู้รบใกล้ชายแดนไทย ก็เลยเป็นปฐมบท 

“ไทย-สหรัฐฯ” เห็นชอบร่วมกัน

ให้สหรัฐฯ ส่ง “กองทัพเข้ามาประจำาการในไทย”.....

เพื่อป้องกันและรักษาความมั่นคงของไทย จากภัยคุกคามคอม

มูนิสต์!

ก็ “จบข่าว” ซีครับ...ท่ัน!

เน่ีย.....

อดีตคือเมื่อวานของปัจจุบัน ก็เข่ียๆ แคะๆ มาให้เห็นพอเป็นกระสาย

ยา ว่าไม่ต้องห่วงจนท้องอืด-ท้องเฟ้อไปหรอก

ว่าท่ีนายกฯ ไปสหรัฐฯ จะไปแสดงบทพระเอก “รอยแผลเก่า”

หรือท่ี “นายคิชิดะ ฟูมิโอะ” นายกฯ ญ่ีปุ่นมาวันก่อน จะไปเออออ

เรื่อง นาโต ๒ อะไรน่ันไปกับเขา

“ธานี แสงรัตน์” อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่าง

ประเทศ ได้แจกแจงประเด็นน้ี ให้นักข่าวฟังไปทีแล้ว

ผมจะกรอหนังกลับในท่อนน้ีให้ฟังกันอีกทีก็ได้....

-การเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ของนายกฯ ท่ีวอชิงตัน 

มีวัตถุประสงค์ฉลอง ๔๕ ปี “ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ” 

-ระหว่างการเยือน นายกฯ จะพบภาคเอกชนรายใหญ่ของสหรัฐฯ 

หารือส่งเสริมการลงทุนและการทำาธุรกิจในไทย -พบชุมชนไทยในสหรัฐฯ 

ด้วย

-ไทยดำาเนินนโยบายต่างประเทศท่ีสมดุล 

-ส่งเสริมบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคมา

ตลอด

ซ่ึงหลายประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity  and Cooperation in 

Southeast Asia: TAC) ของอาเซียน ท่ีส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของ

ภูมิภาคโดยการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ  

สนธิสัญญา TAC มีภาคีรวมท้ังส้ิน ๔๐ ประเทศ รวมถึงสมาชิกถาวร

แห่งคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติท้ัง  ๕ ประเทศด้วย

-ความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศระหว่างไทยและญ่ีปุ่น และความร่วมมือด้านความม่ันคงท่ีไทยมี

กับประเทศอื่นๆ น้ัน 

-เป็นความร่วมมือ “ทวิภาคี” ท่ีมีการหารือมาหลายปีแล้ว และญ่ีปุ่น

ก็มีกับหลายประเทศในภูมิภาคแล้ว 

-ไม่ได้มีลักษณะเป็นความร่วมมือทางทหาร ดังเช่นสนธิสัญญา

แอตแลนติกเหนือ (NATO) แต่อย่างใด

-จากข้อเท็จจริงข้างต้น เห็นได้ชัดว่าวาทกรรมเร่ืองการจัดต้ัง 

“NATO ๒” เป็นเพียงการตีความตามจินตนาการของบางบุคคล โดยไม่ได้

ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงแต่อย่างใด

ครับ....

เอาเท่าน้ีพอ เอาไว้คุยต่อเป็น “ยานอนหลับ” หลังจากผมกลับจาก

วัดก็แล้วกัน เนอะ!

ต้ังให้ “นายพจน์ สารสิน” เป็นเลขาธิการใหญ่

สำานักงานใหญ่ของซีโต ต้ังอยู่ท่ีไหนทราบม้ัย?

ก็ตรงท่ีเป็น “กระทรวงการต่างประเทศของไทย” ถนนศรีอยุธยา ทุกวัน

น้ี น่ันแหละ ป้าย SEATO เบ้อเร่ิมเท่ิม

ซีโตเจ๊งกะบ๊ง ยุบไปเมื่อปี ๒๕๒๐ น่ีเอง!

คนสมัยน้ัน เขาเรียกซีโตว่าอะไร รู้ม้ัย...เขาเรียกกันว่า “เสือกระดาษ”!

เพราะซีโต น่ันแหละ เป็นการเปิดประตูให้สหรัฐฯ เข้ามาต้ังฐานทัพใน

ไทย ต้ังสำานักงานผลิตข่าวสารป่ันกระแสให้คนไทยเกลียดและกลัวคอมมูนิสต์                                                                                 

ชนิด “ข้ีข้ึนหัวสมอง”

ท้ังใบปิด ใบปลิว ละคร ลิเก ทางวิทยุ ข่าววิทยุ ท้ังวัน-ท้ังคืน กรอก

หู-กรอกหัว คนไทยคลุมโปง ฟังไป-กลัวไป

กระท่ังพระสงฆ์องคเจ้า ด้วยการป้ันข่าว-ป้ันภาพ คอมมูนิสต์เผาวัด เอา

แส้ฟาด เคียวปาดคอ ไล่พระไปไถนา พระยังผวาแทบไม่กล้าออกบิณฑบาต

แล้วไทยก็ตกเป็นฐานทัพให้สหรัฐฯ ยันคอมมูนิสต์ ในลาว-เขมร-

เวียดนาม เต็มรูปแบบ

ทหารไอ้กันเต็มเมือง สหรัฐฯ ส่งคนมาเป็นท่ีปรึกษาให้กองทัพและ

นักการเมือง

ดอลลาร์ครองเมือง......

พูดได้ว่า ต้ังแต่ยุคจอมพล ป. จอมพลสฤษด์ิ จอมพลถนอม ทุกการ

ปฏิวัติ ทุกการเปล่ียนแปลง 

ภายใต้การพยักหน้า รู้เห็น ส่ังการ ของสหรัฐฯ ท้ังส้ิน!

ซีโตมาแตกจริงๆ เอาตอน “ลาว-เขมร-เวียดนาม” แตก ราวๆ ปี ๒๕๑๘ 

บวกกับตอนน้ันนักศึกษา “ไม่เอาสหรัฐฯ” ต่อต้านอย่างหนัก ถึงขนาด

เผาธงชาติหน้าสถานทูต แล้วยืนปัสสาวะรด 

และ “หม่อมคึกฤทธ์ิ” นายกฯ ตอนน้ัน ท่านก็ไม่พอใจสหรัฐฯ อย่างมาก

“น

เมื่อวันท่ี 10 พ.ค.65 บริษัท                                                    

เรียล สมาร์ท จำากัด  เปิดเผยข้อมูล

ล่าสุดการรับฟังเสียงสนทนาใน

โลกออนไลน์ผ่านการทำา Social                                                    

Listening ด้วยเทคโนโลยี AI 

สะท้อนเสียงชาวเน็ตท่ีให้ความ

สนใจต่อผู้สมัครเลือกต้ังผู้ว่าฯ 

กทม. โดยพบว่ามีผู้คนให้ความ

สนใจในเรื่องน้ีเพ่ิมข้ึนมาก เห็นได้

จากจำานวนข้อความการสนทนา                                                       

โดยรวมมีมากกว่า 2.6 ล้าน

ข้อความ เพ่ิมจากสัปดาห์ก่อน

หน้าท่ีมีจำานวนราว 1.9 ล้าน

ข้อความ หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึน 

39% ส่งผลให้การจัดอันดับท่ีสอง

และอันดับท่ีสามของผู้สมัครท่ีถูก

พูดถึงในโลกออนไลน์เปล่ียนไปใน

ช่วงโค้งสุดท้ายน้ี โดย “อัศวิน” ถูก

พูดถึง 19.61% แซงนำา “วิโรจน์” 

ท่ีถูกพูดถึง 18.73% แต่เม่ือดู

จำานวนข้อความการสนทนาใน

ภาพรวม อันดับหน่ึงยังยืนอยู่ท่ี 

“ชัชชาติ” 52.19%

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู 

หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์

และสื่อสารภาวะวิกฤต บริษัท 

กรุงเทพฯ • “กรณ์” ฝากผู้ว่าฯ 

ดูแลสุนัขจร จัดระเบียบเป็น

ระบบให้ลดลงตามอายุขัย ไม่ใช่

แค่จับตามแจ้ง 

นายกรณ์ จาติกวณิช 

หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์เฟซ 

บุ๊ก แสดงความห่วงใยสุนัข

จรจัด โดยระบุว่า ได้มีโอกาส

ไปเยี่ยมชมการทำางานร่วมกัน

ระหว่างมูลนิธิ Dogs Trust  ของ

อังกฤษ และมูลนิธิเพื่อสุนัขใน

ซอย (Soi Dogs Foundation) ที่

วัดเชิงหวาย เขตบางซื่อ เขาจับ

สุนัขจรจัดมาฉีดยาและทำาหมัน 

ทำาเช่นนี้ในกรุงเทพฯ มาแล้ว 

กว่า 2 แสนตัวในระยะเวลา

ประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา เป้า

หมายคือต้องทำาให้ได้ 80% ของ

สุนัขจรจัดที่มี เพื่อปริมาณสุนัข

ตามท้องถนนจะค่อยๆ ลดลง

ตามอายุขัย

“เป็นภารกิจที่น่าชื่นชม

มาก เพราะ กทม.แทบไม่ทำา

เรื่องนี้เลย ปกติสิ่งที่ กทม.ทำา

คือจับตามที่มีชาวบ้านแจ้ง แล้ว

เอาไปไว้ที่ประเวศน์ แต่ก็ทำาได้

ในจำานวนที่จำากัดมาก วันนี้ทาง

ผู้เชี่ยวชาญอธิบายให้ผมฟังว่า 

วิธีที่ดีกว่าคือจับตัวมาตอน แล้ว

ปล่อยกลับที่เดิม เพราะสุนัขจะ

มีอาณาเขตของเขา ถ้าย้ายสุนัข

เจ้าที่ออก ก็จะมีตัวอื่นขยับมาอยู่

แทนที่  ปัญหาจะไม่จบไม่สิ้น”

หัวหน้าพรรคกล้าระบุว่า 

“เรื่องหมาและแมวจรควรได้รับ

ความสนใจและการสนับสนุน

การแก้ไขจาก กทม.มากกว่า

นี้ เริ่มด้วยการช่วยเก็บข้อมูล

เพื่อนำาไปสู่การบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพ เราจะผลักดัน

เรื่องนี้ผ่าน ส.ก.ของพรรคกล้า

ในอนาคตต่อไป”. 

เสนอ‘กทม.’จัดระเบียบสุนัข

ไทยโพสต์ • โค้งสุดท้ายเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. ชาวเน็ตให้ความสนใจ

เพ่ิมข้ึน “อัศวิน” แซงนำา “วิโรจน์” ขณะท่ี “ชัชชาติ” ยังนำา

‘ดร.เอ้’ ประกาศทำาสงคราม PM2.5 

บางแค • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 4 

พรรคประชาธิปัตย์ หาเสียงท่ีตลาดบางแค ย้ำานโยบายเปล่ียนเมือง

ให้ปลอดภัย น่าอยู่ ด้วยการประกาศสงครามกับฝุ่นพิษ PM2.5 ติด

ต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษ ประมาณ 2,000 จุดท่ัวกรุงเทพฯ เพื่อ

เป็นตัวแจ้งปริมาณฝุ่นพิษเป็นเรียลไทม์ ประชาชนจะได้ป้องกันตัว

เองและใช้เป็นตัววัดผลการทำางานเป็นรายเขตได้ด้วย จากน้ันได้ไป

หาเสียงย่านตลาดสำาเพ็ง ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์ 

ย้ำาทุกตลาดเปิดขายได้ทุกวัน 

‘ศิธา’ ล่ันหมดปัญหา ‘น้ำารอระบาย’ 

บางกะปิ •  ท่ีแฟลตการเคหะคลองจ่ัน น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม.เบอร์ 11 พรรคไทยสร้างไทย แจงนโยบายการบริหาร

น้ำารอระบายว่า หากได้เป็นผู้ว่าฯ จะทดสอบระบบระบายน้ำาต้ังแต่

สัปดาห์แรก ซ่ึงน้ำาท่วมใน กทม.มาจาก 3 ท่ีมา คือ น้ำาฝน น้ำาเหนือ 

และน้ำาหนุน จึงต้องพร่องน้ำาออกก่อนให้ต่ำากว่าท่อระบายน้ำาเพียง 

0.5-1  เมตร พร้อมย้ำาว่านโยบายน้ีทำาได้จริง

‘ชัชชาติ’ ต้ังเป้าลอกท่อ 3 พัน กม.

หลักส่ี • นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลงพ้ืนท่ีเขต

ดอนเมืองและเขตหลักส่ี สำารวจปัญหาน้ำาท่วมขัง จากกรณีฝน

ตกหนักพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ โซนเหนือเมื่อวันท่ี 9  พ.ค. โดยระบุว่าการแก้

ปัญหาน้ำาท่วมของ กทม.มีทิศทางดีข้ึนภายหลังก่อสร้างอุโมงค์ระบาย

น้ำา แต่หลายพ้ืนท่ีเป็นจุดท่ีพบปัญหาน้ำาท่วมซ้ำาซาก จำาเป็นต้องเร่ง

แก้ไขทันที ต้ังเป้าหมายลอกทำาความสะอาดท่อระบายน้ำาให้ได้ไม่

น้อยกว่า  3,000 กิโลเมตรต่อปี เชื่อมโยงโครงข่ายในการระบายน้ำา

จากพ้ืนท่ีเส้นเลือดฝอย ตรอก ซอย ชุมชน 

น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคไทยสร้างไทย กางแผนพร่องน้ำาในลำาคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำา

ท่วมทันที หากได้รับเลือกเข้าไปบริหารกรุงเทพฯ

เรียล สมาร์ท จำากัด กล่าวว่า  

รู้สึกดีใจจากการท่ีบริษัทได้นำา 

Social Listening มาใช้ในการ

สำารวจ สะท้อนให้เห็นถึงความตื่น

ตัวของประชาชนท่ีมีต่อการเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กทม.ท่ีจะเกิดข้ึนในวันท่ี 

22  พ.ค.น้ี ซ่ึงหวังว่าข้อมูลท่ีได้นำา

เสนอผ่านสื่อในแพลตฟอร์มต่างๆ 

จะทำาให้ประชาชนสามารถใช้

ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยประกอบ

ในการพิจารณาเลือกผู้สมัครท่ี

เหมาะสมและถูกใจท่ีสุด 

บริษัท เรียล สมาร์ท จำากัด 

Digital Super  Agency ได้จัด

ทำา Social Listening เพื่อรับฟัง

‘สกลธี’ เดินหน้าระบบขนส่งคน

ภาษีเจริญ • นายสกลธี ภัททิยกุล  ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 3 

กล่าวระหว่างลงพ้ืนท่ี ในช่วงเช้าจากตลาดเช้าวัดอินทารามวรวิหาร  

และสำารวจเส้นทางเรือท่ีผ่านท้ัง  4 เขต กทม. ได้แก่  บางกอกน้อย  

บางกอกใหญ่  ภาษีเจริญ  และตล่ิงชัน ว่าสกลธีโมเดลมีแนวทาง

ชัดเจนจะเพ่ิมวันจัดเก็บเพื่อลดปริมาณขยะไม่ให้สะสม และการ

ให้เอกชนเข้ามาดำาเนินการ นอกจากน้ีในการลงเรือสำารวจเส้นทาง

เรือจากท่าวัดนาคกลางวรวิหารมาถึงท่าเรือตลาดพลู  พบว่าบริเวณ

น้ีสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี 

กลุ่มแท็กซ่ีประกาศหนุน ‘อัศวิน’ 

อรุณอมรินทร์ • ตัวแทนและหัวหน้ากลุ่มแท็กซ่ีปกป้องชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ และสมาชิกรวมตัวกันท่ีบริเวณหน้าอาคารรักษ์กรุงเทพ ย่าน

ป่ินเกล้า ประกาศตัวสนับสนุนให้  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้

ว่าฯ กทม.อีกสมัย เพราะงานทุกอย่างจะได้ทำาต่อเนื่อง ท่ีสำาคัญเป็นผู้

ท่ีรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะท่ีวานน้ี พล.ต.อ.อัศวินลงพ้ืน

ท่ีตลาดย่ิงเจริญ ถนอมมิตร และตลาดนัดเลียบทางด่วนรามอินทรา.

เสียงจากโลกโซเชียลในประเด็น

ความสนใจท่ีมีต่อตัวผู้สมัครเลือก

ต้ังผู้ว่าฯ กทม. โดยเก็บข้อมูลทุก

สัปดาห์ต้ังแต่ 1 ก.พ.65 เป็นต้น

มา และพบความเปล่ียนแปลง

ท่ีชัดเจนเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเข้าใกล้

วันเลือกต้ัง ท้ังน้ี Social  Listen-

ing ไม่ใช่การทำาโพล แต่เป็นการ

ใช้เทคโนโลยีเอไอมาเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่

ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 

ผลการเก็บและวิเคราะห์

ข้อมูลในช่วงโค้งสุดท้ายของ

การหาเสียงเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 

พบนัยท่ีน่าจับตามากสำาหรับ 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ท่ีถูก

พูดถึงมากข้ึนหากเทียบจากช่วง 

3 เดือนก่อนหน้าน้ี (ข้อมูลถึง

วันท่ี 27  เม.ย.65) ซ่ึงมีชื่อติด

อันดับสามกับจำานวนข้อความคิด

เป็น  15.21% แต่ผ่านมาเพียง

หน่ึงสัปดาห์ (ข้อมูลถึงวันท่ี 5  

พ.ค.) กลับถูกพูดถึงเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 

19.61% ข้ึนมาอยู่อันดับสองแซง 

“วิโรจน์” ท่ีถูกพูดถึง 18.73% ส่วน 

“ชัชชาติ” ยังนำาโด่งอยู่ท่ี 52.19% 

โดยถูกพูดถึงเพ่ิมข้ึน 21% จาก

สัปดาห์ก่อนหน้า

ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ

วิเคราะห์เสียงชาวเน็ตท่ีมีต่อ

ผู้สมัครเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.โดย

บริษัท เรียล สมาร์ท จำากัด 

เป็นการคัดกรองข้อมูลท่ีรวบรวม

ได้จากบทสนทนาในโลกออนไลน์

จากแพลตฟอร์มต่างๆ โดยไม่ได้

ระบุพ้ืนท่ีผู้ใช้งาน ช่วงข้อมูลใน

ระหว่างวันท่ี 1 ก.พ.- 5 พ.ค.65 พบ

ว่ามีการพูดถึงการเลือกต้ังผู้ว่าฯ 

กทม.รวม 2,605,277 ข้อความ. 
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด เมื่อวันอังคาร บิ๊ก

ตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม นั่งเปนประธานที่ประชุม ครม. กอนจะเดินทาง

เยือนสหรัฐอเมริการะหวางวันที่ 12-13 พ.ค.นี้ ตามคํา

เชิญของ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ เพ� อเขารวมการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ สมัยพิเศษครั้งที่ 2 ณ กรุงวอชิงตัน 

ขณะที่กลุมประชาชนคนไทย (ปท.) นําโดย นายนิติธร ล้ําเหลือ จัด

รายการเวทีสาธารณะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

เร� อง “อยาชักน้ําเขาลึก อยาชักศึก

เขาบาน” แมรัฐบาลจะม่ันใจวานายกฯ                                      

ไมถลําเลือกขางฝายใดจนนําพาชาติ

ไปสูความขัดแยง และเปนเวทีสง

เสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ แต

ยุทธศาสตรสหรัฐตองการประเทศ

พันธมิตรและหุนสวนตั้งปอมลอมจีน

อยูแลว ซึ่งถามองในเชิงบวก การ

เคลื่อนไหวของภาคประชาชนก็เป็น

ผลดีที่รัฐบาลนําไปตอรองถวงดุลไดวา

คนไทยไมใชลูกไลอเมริกา...•

วันที่ 12-13 พ.ค.นี้ ลุงปอม-

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง             

นายกฯ และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็ไดเปนนายกฯ 

สํารองแลวในฐานะรองนายกฯ ลําดับที่ 1 เม� อนายกฯ ประยุทธ

ไปเยือนตางประเทศ ลุงปอม ก็รักษาราชการแทน สวนนายกฯ 

คนนอกที่จะมาตามรัฐธรรมนูญ ม.272 วรรค 2 คงยังอีกไกล สวน

ที่ฝายคานเสี้ยมพรรครวมรัฐบาลวาจะถอนตัว แตแกนนําพรรค

รวมก็ไมรับมุกดวย และมั่นใจวามี ส.ส.เกิน 250 เสียง สวน นาย

ยุทธพงศ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหนาพรรคเพ� อไทย 

อางวา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย จะ

ไปรวมวงกินขาวกับพรรคเล็กและฝายคาน แม ลุงปอม จะบอกวา

ไดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส แลวเขาไมไป แตก็ตองรอดูวา ร.อ.ธรรมนัส

จะวาอยางไร?...•

กรณีแพลตฟอรมสินคาออนไลน ลาซาดา ลงโฆษณา

ไมเหมาะสมจนเกิดกระแสตอตาน กระทั่ง ผบ.เหลาทัพนําโดย 

พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผบ.ทบ.ประกาศบอยคอตลาซาดา 

ซึ่งเร� องนี้ ไมใชความบังเอิญหรือไรเดียงสา เพราะผูบริหารลาซาดา                                                  

และบริษัทเอเยนซี โฆษณามีจุดยืน

ทางการเมืองแบบเดียวกับ กลุม 3 

นิ้ว และ พรรคกาวไกล ที่ชูธงปฏิรูป

สถาบันพระมหากษัตริย จึงมีเจตนา

ตองการเลือกขางทางการเมืองหรือไม 

ขณะที่แกนนํากลุม 3 นิ้วและนักการ

เมืองพรรคกาวไกลก็ออกมาปกปอง

ลาซาดา เชน นายพริษฐ ชิวารักษ, 

นายอานนท นําภา, นายเพชร กรุณ

พล แสดงวาบุคคลเหลานี้เห็นดวย

กับการบูลลี่ ละเมิดสิทธิเสรีภาพและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ยอนแยงกับที่พวกตัวเองชอบอาง

เร� อง ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน คนเทากัน และยิ่งเปนการบูล

ลี่สถาบันเบื้องสูง คนไทยสวนใหญคงสุดจะทน เทากับปลุกความ

เกลียดชัง สรางเง� อนไขความรุนแรง ยึดอัตตาตนเอง เดินหลงเขา

สูจุดอับเร� อยๆ...•

สังคมไทยคงปวยกันทุกวงการ แมแตวงการพระสงฆ หลังเกิด

ขาวฉาว “สมีกาโตะ” เสพเมถุน ยักยอกเงินวัดไปใชสวนตัว ลาสุดท่ี 

จ.ชัยภูมิมีผูต้ังตนเปนพระบิดา รับรักษาโรคทุกชนิดโดยการใหผูปวย

กินปสสาวะ กินอุจจาระ มีสาวกหลงเช� อจํานวนมาก พล.อ.ประยุทธ 

กลาวใน ครม.วา “ผมไมเขาใจพวกพระบิดาอะไรเน่ีย ท่ีเอาอะไรไปให

กินกัน ท้ังนํ้าเน�า ท้ังอะไรตออะไร ทุเรศ ทําไปไดอยางไร สรางความ

เสียหาย ไมเขาใจวาทําไมเกิดเร� องแบบน้ี ทําไมถึงยังมีคนเช� ออยู” 

ขณะท่ี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 

กลาวติดตลก “ชาวบานเรียกพระบิดา แตศรีธัญญาเรียกวาคนไข” 

ทําใหท่ีประชุม ครม.ตางพากันหัวเราะ

ชอบใจ เร่ืองดังกล่าวเท่ากับประจาน

ความลาหลังของกลไกราชการ ท่ีปลอย

ให “หมอผี-หมอปลา” นําเจาหนาท่ี

ฝายปกครอง-ตํารวจบุกเขาไปตรวจ 

และเจอรางผูเสียชีวิตถึง 11 ราย บรรจุ

อยูในโลงศพ แลวท่ีผานมา จนท.มุดหัว

อยูท่ีไหน ครม.ไมคิดจะขันนอตระบบ

ราชการใหเปนท่ีพ่ึงของประชาชนบาง

หรือ แทนท่ีจะใหไปพ่ึง หมอผี หรือวา 

ครม.ปวยเหมือนกัน?...•

เชนเดียวกับคดีการเสียชีวิตของ                                                               

แตงโม-ภัทรธิดา หรือนิดา พัชรวีระพงษ ดาราสาวช� อดัง หลัง

ตํารวจภูธรภาค 1 สรุปสํานวนสงอัยการ แลวอัยการตีกลับให

สอบสวนเพิ่มเติม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ ประธานชมรม

ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้แถลงเปิดโปงข้อพิรุธการเสีย

ชีวิตของแตงโม แฉวามีเจาหนาที่ตํารวจและบุคคลที่เกี่ยวของ

หลายฝายบิดเบือนขอมูลชวยเหลือผูตองหา และมีการขโมยศพ

เปนฆาตกรรมอําพราง พรอมกับรอง ปปป.เอาผิดหมอนิติเวช 

รพ.ตํารวจออกเอกสารเท็จ แม้จะจินตนาการเกินไป แต่เมื่อ

ประชาชนไม่เชื่อตํารวจก็หันไปเชื่อนายอัจฉริยะ เพราะพึ่งพา

กลไกราชการไมได สวน ลุงตู ก็เอาแตบนพึมพํามา 8 ป ไมไดทําให

ระบบราชการเปนที่พึ่งของประชาชนได จึงหันไปพึ่ง หมอผี-หมอ

ความ กันอยางที่เห็นๆ...•

นายอานนท นําภา 

ไ

การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ สมัยพิเศษ จัดขึ้น

โดยกําหนดวันเวลาจากการเห็นชอบตรงกันของชาติสมาชิก

อาเซียนและสหรัฐ ทั้งนี้ สหรัฐไดเริ่มแนวคิดที่จะจัดการประ 

ชุมตั้งแตชวงปลายป 2564 ภายหลังจากที่นายโจ ไบเดน 

ประธานาธิบดีสหรัฐ เขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ 

ครั้งที่ 9 เม� อเดือน ต.ค.2564 โดยประธานาธิบดีสหรัฐไดมี

หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนอ� นๆ 

เพ� อแจงเจตจํานงที่จะจัดการประชุมตั้งแตเดือน ม.ค.2565.

ASEAN-US Special Summit

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

แซมซาย

ลังจากกลุมเรียกรองการปฏิรูปสถาบันแถวหนึ่ง แถวสอง

ถูกกวาดลางจับกุมดําเนินคดีตามฐานความผิด มาตรา 112 

เกือบหมด ทําใหในป 2565 แกนนําเยาวชนแถวสามตาง

ออกมาเคล� อนไหวอยางหนักหน�วง รณรงคทํากิจกรรมการ

ตอตานขบวนเสด็จฯ จนถูกจับกุม

ไมเทานั้นยังเกิดปรากฏการณที่สุมเสี่ยงอีกมากมาย จากเหลา

บรรดา “ครีเอทีฟ-คอนเทนครีเอเตอร์” ใช้ปมเรื่องสถาบันมาเป็น

พล็อตเร� องในการโฆษณาประชาสัมพันธ ไลตั้งแตอินโฟกราฟฟกของ 

“สายการบินเวียตเจ็ท” ในวัน “เอพริลฟูลเดย” และลาสุดแคมเปญ

โฆษณาของแพลตฟอรม “ลาซาดา”

ตลอด 2 ปท่ีผานมา กองทัพพยายาม “น่ิง” และไมออกหนา 

ปลอยหน�วยงานท่ีเก่ียวของติดตาม จับกุม ดําเนินคดี ตามกระบวนการ

ยุติธรรม แตผูทํากิจกรรมตางก็ปรับรูปแบบในการแสดงออกเพ� อหลบ

หลีกกฎหมาย แตไมอาจปกปดเจตนาท่ีตองการแสดงออกใหสังคมเห็นถึง

ดานลบ และความไมจําเปนในการมีสถาบันพระมหากษัตริยคูสังคมไทย

บทบาทของผูบัญชาการทหารบก ในยุคที่ “บิ๊กบี้” พล.อ.ณรงค

พันธ จิตตแกวแท เปนผูบัญชาการทหารบก พยายามระมัดระวัง

ในการแสดงออก ปองกันไมใหกลุมตอตานใชกองทัพเปนเคร� องมือ

กระทบชิ่งไปยังสถาบัน เหมือนเชนที่เกิดขึ้นในชวงที่ พล.อ.อภิรัชต คง

สมพงษ เปนผูบัญชาการทหารบก  

ภาพการปฏิบัติของกองทัพบกจึงใชกลไกในดานขาวสารเชิง

ยุทธศาสตร ตอกย้ํากิจกรรมของสถาบันที่ทําเพ� อสวนรวม ผานเพจ

ทางการของหน่วยทหารเพื่อให้เห็นพระราชกรณียกิจสําคัญๆ ของ

พระบรมวงศานุวงศ เลยไปถึงการแชร รีทวีตเพจ หรือทวิตเตอรที่ตีแผ 

“ดานมืด” เบื้องหลังกลุมตานสถาบัน 

เชนเดียวกับสถานการณดานขาวกรองที่ยังติดตามความ

เคลื่อนไหวในด้านนี้ ผ่าน ศปก.6484 ที่ประสานหน่วยงานต่างๆ 

ให้ข้อมูลที่ ได้รับมาเพื่อนําไปประกอบการดําเนินคดีของพนักงาน

สอบสวน ที่ ในปจจุบันพบปรากฏการณที่น�ากังวลมากขึ้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่เรียกไดวา “คลั่งลมเจา” จากแสดงออกทางสัญลักษณ 

และคําพูดที่กาวราว บงชี้ถึงความเกลียดชัง ผานประโยคที่คุนหู

จากโลกโซเชียลมีเดีย และชุดความรูจากฝายที่เรียกตัวเองวา “ฝาย

กาวหนา” โดยไมมีการพิสูจนขอเท็จจริง

ขณะที่ พล.อ.ณรงคพันธก็ใชทวิตเตอร Narongpan Jittkewta รี

ทวีตกิจกรรมของหน�วยทหารทั่วประเทศในภารกิจตางๆ รวมไปถึงเพจ

ที่นําเสนอข่าวสารบ้านเมืองในด้านปกป้องสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง 

แตก็ถูกฝายตาน “ลอเปา” จนในที่สุดทวิตเตอรดังกลาวก็หยุดการ

เคล� อนไหวไปในชวงเดือน มี.ค.ที่ผานมา 

ทามกลางกระแสความกดดันอยางรอบดานในสาย “อนุรักษ 

นิยม” ที่เห็นวาบทบาทของผูบัญชาการทหารบก ในการออกมาแสดง

บทบาทปกปองสถาบันควรจะหนักแน�น ชัดเจนกวาที่เปนอยู ไมใช

ปลอยใหมีการหยามหมิ่นสถาบันรายวัน

จนมีขาวลือวา เกิดความไมพอใจ พล.อ.ณรงคพันธ ในแวดวง 

“ผู ใหญ” ที่ปลอยใหสถานการณเปนแบบนี้ และอาจจะกระทบ

กระเทือนตอตําแหน�ง ผบ.ทบ.ในชวงการโยกยายปลายป ที่อาจจะ

ขยับขึ้นเปนผูบัญชาการทหารสูงสุด หรือปลัดกระทรวงกลาโหม กอน

เกษียณอายุราชการ ทามกลางเกมอํานาจระหวางรุนที่ตางฝายตาง

อยากกุมบังเหียนกองทัพ     

ยิ่งเม� อเกิดกรณีของ “ลาซาดา” ซึ่งโฆษณาของแพลตฟอรมดัง

กลาวเผยแพรเปนวงกวาง มีผู ใชบริการทั่วประเทศจํานวนมหาศาล 

อีกทั้งผูที่เปนตัวแสดงไมไดคิดวาสิ่งที่กระทําเปนความผิดแตอยางใด 

ยิ่งเพิ่มน้ําหนักให ผบ.ทบ.ตัดสินใจสั่งการในที่ประชุม ศปก.ทบ. หรือ

ที่เรียกวา “มอรนิ่งบรีฟ” เม� อเชาวันจันทรที่ผานมา หามรถขนสงจาก

แพลตฟอรมดังกลาวเขามาทุกหน�วย และหามสั่งซื้อสินคาจากแหลงนี้ 

และคําสั่งการปฏิบัติผาน “วิทยุ” หรือเอกสารสั่งหน�วยขึ้นตรงปฏิบัติที่

วอนอยูในเน็ต ใชยาแรงคาดโทษหากหน�วยใดฝาฝน 

ยังไมนับบทบาท หนาที่ของ พล.อ.ณรงคพันธ ที่ดํารงตําแหน�ง

ผูบัญชาการหน�วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค 904 (ฉก.

ทม.รอ.904) อีก 1 ตําแหน�ง มีภารกิจชัดเจนในการปกปอง รักษาความ

ปลอดภัย ถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ  

ประกอบกับ ทบ.มีหน�วยรักษาพระองคประมาณ 100 หน�วย ประกอบ

ดวย 3 กองพล 30 กรม และกวา 30 กองพัน ซึ่งถวายสัตยปฏิญาณ

ตนในการทําหนาที่ จึงมีเหตุผลที่ควรจะออกมาอยู “แถวหนา” ใน

สถานการณที่สถาบันถูกโจมตี ดูหมิ่นอยางหนักหน�วง 

แมจะเขาทางกลุมตานเผด็จการ-กลุมปฏิรูปสถาบัน ที่ออกมา

ปลุกกระแสตอยอดให โตกลับไดในเร� องบทบาทหนาที่ของกองทัพ แต

คงไมไดทําใหกองทัพซึ่งเปนปราการดานสุดทายในการพิทักษรักษา

สถาบันถอยทัพไป  

แตยังเปนการสงสัญญาณเปดทางใหหน�วยงานที่เกี่ยวของทํา

หนาที่เดินตามกระบวนการกฎหมาย ไมตองหวั่นเกรงกระแสของโลก

โซเชียลอีกตอไป.

าโง” มักจะเปนศัพทที่ ใชกันเม� อเกิดคดีฟองรองในกระ 

บวนการอนุญาโตตุลาการ โดยที่ฝายรัฐเปนฝายถูกตัด 

สินใหชดใชคาเสียหายแกบริษัทเอกชนที่นําเร� องขึ้นฟอง

รองในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ มีตัวอยางสําคัญ

คือ คดีระหวางบริษัทโฮปเวลลกับกระทรวงคมนาคม-

การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) คดีโครงการบอบําบัดน้ําเสียจังหวัด

สมุทรปราการ หรือคลองดาน และที่ยังไมสิ้นสุดกระบวนการคือคดี

เหมืองทอง บริษัท อัครา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) เปนตน

กอนอ� นตองทําความเขาใจวา กระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้น

มีสองประเภทใหญๆ คือ กระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย 

และกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ เพราะฐานกฎหมาย

แตกตางกัน

 กระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยใช พ.ร.บ.อนุญาโต 

ตุลาการ พ.ศ.2545 (และ พ.ศ.2562) ซึ่งก็ลอตามกฎหมายสากล สิ้นสุด

ที่ศาลไทย

 สวนคดีท่ีเก่ียวของกับตางประเทศน้ันยังแบงไดอีกเปนสองประเภท 

คือ

(1) ผูลงทุนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยตามขอตกลง International 

Investment Agreements (IIA) ตางๆ มีความตกลงวาดวยเขตการคา

เสรี (หรือ Free Trade Area: FTA) และขอตกลงในลักษณะทวิภาคี หรือ

พหุภาคีตางๆ เปนตัวอยาง และ/หรือ

(2) ผูลงทุนที่มีสัญชาติประเทศสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการยอมรับนับถือและการบังคับตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

ตางประเทศ (Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards) ซึ่งที่ประชุมสหประชาชาติลงมติรับเม� อวัน

ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.1958 เรียกกันทั่วไปวา อนุสัญญานิวยอรก (New 

York Convention 1958) ซึ่งประเทศไทยก็เปนสมาชิกเชนกัน อนุสัญญา

นิวยอรกกําหนดใหศาลรัฐที่ทําสัญญากันเปดใหความตกลงของเอกชน

สามารถใชการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนยอมรับและบังคับใชคําชี้ขาด

อนุญาโตตุลาการที่กระทําในรัฐที่ทําสัญญาอ� น พูดงายๆ ก็คือ เอกชนที่

ทําสัญญากับรัฐสามารถฟองรองที่ใดก็ไดในประเทศที่เปนสมาชิก และ

ประเทศสมาชิกจะตองยอมรับและบังคับใชคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

 คดีที่เขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการในตางประเทศมีสองคดี

สําคัญคือ กรณีวอลเทอรบาวและเหมืองทองอัครา

 บริษัท วอลเทอรบาว (Walter Bau AG) สัญชาติเยอรมัน หรือ                                                                                               

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) ย� นคํารองตออนุญาโต 

ตุลาการฟองกระทรวงคมนาคม คดีโครงการกอสรางและใหบริการทาง

ยกระดับดินแดง-ดอนเมือง เรียกคาเสียหายปมกอสรางลาชาและอัตรา

คาผานทาง มูลคา 6,000 ลานบาท เปนการลงทุนตามสนธิสัญญาสง

เสริมและตางคุมครองการลงทุนระหวางสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีกับ

ประเทศไทย ป ค.ศ.2002 ซึ่งอนุญาโตตุลาการตัดสินใหผูย� นคํารองเปน

ฝายชนะ

คดีเหมืองทองอัคราเปนการลงทุนตามความตกลงการคาเสรีไทย-

ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement - TAFTA) โดย

บริษัท คิงสเกต บริษัทแมในออสเตรเลียย� นฟองอนุญาโตตุลาการที่ฮองกง 

วาประเทศไทยละเมิดขอตกลงการคาเสรี โดยสั่งระงับการประกอบ

กิจการเหมืองแรทองคํา เรียกรองใหรัฐบาลไทยชดใชคาเสียหายเปนเงิน 

750 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 25,000 ลานบาท ซึ่งยังไมมีการ

ตัดสินทั้งสองกรณีที่เกี่ยวของกับรัฐตางประเทศ แตละประเทศลวนเปน

สมาชิกอนุสัญญานิวยอรก

ปญหาของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

โดยทั่วไป แมวากระบวนการอนุญาโตตุลาการจะมีประโยชนใน                                                      

การระงับขอพิพาทไดรวดเร็วกวาการฟองรองในระบบศาล ซึ่งมีขั้น

ตอนมาก และคูความยังสามารถอุทธรณฎีกาตอไปไดทําใหใชเวลานาน 

อนุญาโตตุลาการนั้นมีเพียง 3 คนเปนผูชี้ขาด ประกอบดวย บุคคลที่คู

พิพาทแตงตั้งฝายละ 1 คน และประธาน 1 คน ที่ทั้งสองฝายใหความ

เห็นชอบ ซึ่งมักเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เขาใจปญหาทางเทคนิค แต

ก็มีขอบกพรองหลายประการสําคัญ คือ

1.การยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการมักเป็นประเด็นแคบๆ โดย

เฉพาะเรื่องการยุติสัญญาไม่เป็นธรรม ในกรณีที่มีข้อมูลที่ส่อว่ามีการ

ทุจริต แตยังไมมีหลักฐานที่จะพิสูจนไดจนสิ้นสงสัย ก็ไมสามารถหยิบยก

เปนประเด็นได หรือหากการลงทุนกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมหรือ

สุขภาพอนามัย ก็ตองใชเวลาเพ� อที่จะพิสูจนเช� อมโยง การตัดสินจึงมัก

จํากัดอยูที่ประเด็นวารัฐไดยุติโครงการหรือไม กระบวนการยุติสัญญา

ถูกตองหรือไม ใชกฎหมายอะไร มีการสืบขอมูลจนประจักษหรือไม ถือ

เปนการเวรคืนทางออมหรือไม ทั้งอนุสัญญานิวยอรกและความตกลง

การคาและการลงทุนตางๆ จะไมมีประเด็นชัดเจนเร� องการทุจริต ปญหา

สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัย เนนสิทธิของผูลงทุน มุงปกปองผูลงทุน 

ภาครัฐจึงมักจะเสียเปรียบ และเมื่ออนุญาโตตุลาการมีคําตัดสินแล้ว 

ศาลก็ไมมีทางเลือก เพราะไมสามารถหยิบยกประเด็นอ� นนอกเหนือจาก

ที่พิจารณา โดยปกติศาลจะไตสวนเพียงวามีการทําคําชี้ขาดจริงและถูก

ตองหรือไม และเปดโอกาสใหคัดคานไดเฉพาะเหตุตามที่กฎหมายกําหนด

เทานั้น หากศาลเห็นวาคําคัดคานฟงไมขึ้นและมีการทําคําชี้ขาดจริง ศาล

ก็จะพิพากษาบังคับตามคําชี้ขาดนั้นโดยไมวินิจฉัยเนื้อหา

2.หลักการดําเนินกระบวนพิจารณาของการอนุญาโตตุลาการ 

กระทําเปนความลับ เปนการดําเนินการอยางปกปด เฉพาะคูกรณีและ

ผูที่เกี่ยวของเทานั้นที่มีสิทธิเขารวมการพิจารณา บุคคลภายนอกไมมี

โอกาสรูขอเท็จจริงโดยตรง นัยวาเพ� อปกปองความลับทางการคาทาง

ธุรกิจ ซึ่งก็มีขอดี ตรงกันขามกับหลักการพิจารณาคดีของศาลซึ่งตองทํา

โดยเปดเผย ประชาชนทั่วไปและส� อมวลชนสามารถเขาฟงการพิจารณา

ของศาลได เวนแตจะมีการพิจารณาคดีเปนการลับเปนกรณีพิเศษซึ่งจะ

มีนอย เร� องความลับทางเทคนิคไมใชประเด็นในหลายกรณี กระบวนการ

รักษาความลับจึงไมจําเปน และอาจกอใหเกิดความไมโปรงใส หรือขอ

สงสัยเร� องความเปนอิสระและความเปนกลาง หรือความไมคงเสนคงวา

ในการตัดสินชี้ขาดได

3.อนุสัญญานิวยอรก มาตรา 5 ระบุวา การยอมรับและบังคับ

ตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการอาจถูกปฏิเสธได หากพบวาการยอมรับ

หรือบังคับตามคําชี้ขาดจะเปนการขัดตอนโยบายสาธารณะของประเทศ

นั้น ปญหาคือ ไมมีนิยามที่ชัดเจนวา การขัดตอนโยบายสาธารณะนั้น

ครอบคลุมถึงเร� องใดบาง เชน นโยบายสาธารณะดานตอตานการทุจริต 

ดานปกปองสภาพสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพอนามัยของประชาชน ดาน

ปองกันการคามนุษย เปนตน เม� อไมมีนิยามชัดเจน การอางมาตรา 5 

ก็ตองมีขั้นตอนพิจารณาและใชเวลานาน ทั้งยังอาจขึ้นอยูกับการใช

ดุลยพินิจอีกดวย

กระแสการเปลี่ยนแปลงและโอกาสของประเทศไทย

ปจจุบันมีแนวโนมในเวทีระหวางประเทศ เชน UNCITRAL และ 

International Institute for Sustainable Development (IISD) ตางๆ ที่จะ

เขาใจสถานการณการลงทุนและการทุจริตที่สลับซับซอน ตลอดจนปญหา

อ� นๆ มากขึ้น หลายคดีถูกตัดสินในศาล พลิกคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

แมไมมีหลักฐานประจักษชัด หรือในขั้นอนุญาโตตุลาการเอง ตัวอยาง

เชน คดีระหวาง Metal-Tech กับรัฐบาลอุซเบกิสถาน ในป ค.ศ.2013 

อนุญาโตตุลาการไดตัดสินวาการทุจริตเปนสิ่งที่ยากที่จะพบหลักฐานขอ

เท็จจริง ดังนั้นหลักฐานแวดลอม  (circumstantial evidence) ก็สามารถ

ใชได จึงตัดสินใหฝายรัฐบาลอุซเบกิสถานชนะ ทั้งๆ ที่ในการดําเนินคดี

อาญาจําเปนตองพิสูจนจนสิ้นสงสัย (beyond reasonable doubt) ไมใช

เพียงมีเหตุอันควรสงสัย (probable cause) ก็ตาม

กรณีของบริษัท Spentex Netherlands กับรัฐบาลอุซเบกิสถาน 

ในป ค.ศ.2016 ก็ยอมรับหลักฐานการเปลี่ยนมือของเงิน โดยสันนิษฐาน

วาเปนไปเพ� อติดสินบนเจาหนาที่รัฐ ทั้งๆ ที่ ไมไดระบุนามของผูรับสิน                                                                                                

บน 

ลาสุดในป 2022 นี้เอง มีกรณีที่สรางความฮือฮาไมนอย คือกรณี                                                                                         

ที่ศาลประเทศอังกฤษยอมใหรัฐบาลไนจีเรียอุทธรณคําตัดสินของ                                                                                     

อนุญาโตตุลาการ กรณีขอตกลงสรางโรงงานแปรรูปกาซ โดยอนุญาโต 

ตุลาการในป 2017 ไดสั่งใหรัฐบาลไนจีเรียจายคาเสียหายให บริษัท 

Process and Industrial Developments Limited (P&ID) ประมาณ 6.6 

พันลานดอลลาร พรอมดวยดอกเบี้ยประมาณ 1 ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งๆ 

ที่ยังไมมีการกอสรางโรงงานแตอยางใด ไนจีเรียอุทธรณคําตัดสินของ

อนุญาโตตุลาการ เพราะเหตุมีการทุจริต และศาลอังกฤษก็ยินยอมให

ไนจีเรียมีสิทธิ์ที่จะขยายเวลา แมวาจะพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณไป

แลวเกือบ 3 ป

เมื่อปีที่แล้ว การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ

พัฒนา หรืออังคถัด (United Nations Conference on Trade and 

Development: UNCTAD) ซึ่งเปนเคร� องมือหลักของสหประชาชาติดาน

การคา การลงทุน และการพัฒนา ไดริเริ่มกระบวนการปฏิรูปการจัดการ

กรณีพิพาทเน� องจากการลงทุน มีโครงการเรงรัดการปฏิรูปขอตกลงการ

ลงทุนระหวางประเทศ (International Investment Agreements Reform 

Accelerator) เพื่อช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนา และประสานผล

ประโยชนระหวางรัฐผูรับทุนและสิทธิของผูลงทุนใหเกิดความสมดุลและ

รอบดานเปนธรรมยิ่งขึ้น

สิ่งที่ประเทศไทยควรทําอยางเรงดวนในขณะนี้คือ ฉวยโอกาส

กระแสการเปลี่ยนแปลงรวมกับประเทศกําลังพัฒนาผลักดันการปฏิรูป 

และสรางระบบยุติธรรมระหวางประเทศขึ้นใหม เรียกวาโหนกระแส

ก็ได เพ� อใหการพิจารณาคดีมีความโปรงใส มีเกณฑพิจารณาที่ชัดเจน

ขึ้น

ผลักดันใหตีความมาตรา 5 ในอนุสัญญานิวยอรกใหชัดเจนขึ้น 

โดยเฉพาะใหระบุนิยามของ “ประโยชนสาธารณะ” ใหชัดเจนครอบคลุม

กรณีที่มีการยุติสัญญาเมื่อเกิดปัญหาการทุจริตหรือปัญหาสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัย และอาจจะบรรจุขอความทํานองเดียวกันในขอตกลงการ

ลงทุนระหวางประเทศ เชน ขอตกลงเขตการคาเสรี หรือ FTA ที่อาจมี

การลงนามในอนาคตดวย

การที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมเอเปกในปนี้ นับเปน

โอกาสทองที่จะเจรจานอกรอบ หาแนวรวมปฏิรูประบบและกระบวนการ

ยุติธรรมเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อแสวงหาความสมดุล

ระหวางผลประโยชนสาธารณะและการคุมครองการลงทุนภาคเอกชน 

เพ� อใหมีประสิทธิภาพและความเปนธรรมแกทุกฝายมากขึ้น.

ดร.สิริลักษณา คอมันตร  

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

แอกชัน ‘ผบ.ทบ.’ ปองสถาบัน

สํารวจเหตุปจจัยกอนถึงจุดเดือด

ห

ประเทศไทยกับ‘คาโง’:กระแสการเปลี่ยนแปลง?

“ค



นการลงพื้นที่แต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นของพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม หรือของพลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ มักจะมี ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐไป

ให้การต้อนรับหรือร่วมคณะด้วยตลอด

เหมือนกับการลงพื้นที่อำาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ของพลเอกประยุทธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ส.ส.ในโซน

ภาคตะวันออกของพรรคพลังประชารัฐมากันเกือบครบ

โดยเฉพาะคนที่มี

ความสนิทสนมกับนาย

สุชาติ ชมกลิ่น  รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน 

และ ส.ส.เขต 1 ชลบุรี 

ไม่ว่าจะเป็นนายสมพงษ์                                

โสภณ ส.ส.เขต 4 ระยอง 

นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยม

ทรัพย์ ส.ส.เขต 2 ฉะเชิง 

เทรา และพันตำารวจโท                                         

ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส. 

เขต 1 จันทบุรี 

เช่นเดียวกับ ส.ส.ในกลุ่มของ “เสธ.หิ” หิมาลัย ผิว

พรรณ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 (ตท.25) นายทหาร

รุ่นน้องคนสนิทของพลเอกประยุทธ์ ที่ระยะหลังไปร่วม

คณะ หรือไปรอต้อนรับพลเอกประยุทธ์แทบจะทุกครั้ง 

ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ต้องเห็น ส.ส.เหล่านี้ตลอด เรียก

ว่ากลายเป็นขาประจำาไปแล้ว

แม้เสธ.หิจะเป็นเพื่อน ตท.25 ของร้อยเอกธรรมนัส  

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย 

แต่ค่อนข้างให้ความเคารพพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างมาก

การลงพ้ืนท่ีของพลเอกประยุทธ์ในช่วงน้ี เสธ.หิจะพา  

ส.ส.ในกลุ่มไปรอต้อนรับหรือร่วมคณะพลเอกประยุทธ์

ด้วยตัวเองเสมอ เพื่อให้กำาลังใจและเป็นการแสดงให้เห็น

ว่ายังสนับสนุน

ส.ส.ในกลุ่มของเสธ.หิ ประกอบด้วย นายสัญญา นิล

สุพรรณ ส.ส.เขต 3 นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ นาย

สุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.เขต 1 พิจิตร พรรคพลังประชารัฐ และ

นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.เขต 5 พิษณุโลก พรรคพลังประชารัฐ

3 คนนี้แม้จะไม่ได้เป็นผู้แทนในจังหวัดเดียวกัน แต่                                                                   

มีพื้นที่ติดต่อกัน ไล่ตั้งแต่นครสวรรค์, พิจิตร และพิษณุ 

โลก เวลาทำากิจกรรมในพื้นที่ หรือไปแจกของช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยจะไปกันแบบแท็กทีม โดยมีเสธ.หิ นายทหาร

นอกราชการเป็นผู้นำา 

เคยมีรายงานว่า ในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่

แล้ว  และมีกระแสข่าวว่ามี ส.ส.ของพรรคพลังประชา

รัฐบางส่วนจะโหวตสวนพลเอกประยุทธ์ เสธ.หิเป็นคนนำา 

3 ส.ส.เข้าไปให้กำาลังใจพลเอกประยุทธ์ และยืนยันว่าจะ

เคียงบ่าเคียงไหล่.

ความสนใจอย่างจริงจังต่อบทความ, บทกลอน และ ฯลฯ 

ที่ได้มีผู้ส่งเข้ามาลงในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เช่น ไม่แก้คำาผิด  

บ้าง เติมข้อความเองบ้าง (โดยตนเข้าใจเอาเอง) ปล่อยให้ 

ขาดหายไปเฉยๆ บ้าง อะไรเหล่านี้ เป็นต้น

โดยเฉพาะ “บทกลอน” ท่ีใครต่อใครได้ส่งมาลงในหนัง 

สือพิมพ์ฉบับนี้ จะพบเรื่องเหล่านี้มากที่สุด ผมจำาได้ว่ามีคน

เขียนมาติติงเก่ียวกับเรื่องน้ีอยู่บ่อยๆ และคุณอัตถ์ในฐานะเจ้า 

ของคอลัมน์ก็กล่าวคำาขอโทษอยู่บ่อยเช่นกัน (ไม่เล่ียนบ้างหรือครับ)

อย่าง “บทกลอน” ของผมในหัวข้อเรื่อง “บาง ส.ส.

(หญิง)” ซึ่งลงตีพิมพ์ใน ไทยโพสต์ ฉบับวันจันทร์ที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕ ผมอ่านแล้วต้องอุทานว่า “อะไรวะ”  โดย

เฉพาะในบทที่ ๓ ซึ่งผมได้เขียนเอาไว้ว่า

 * อีกปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลที่ดื่นดาษมิอาจให้

ใครเข้ามากล้ำากรายได้ดังใจ

กับสมบัติของไทยในทะเล

แต่ครั้นพอตีพิมพ์ออกมา “บาทที่ ๓” ของบทกลอนดัง

กล่าว “หายไปครึ่งบาท”  เป็น...

 * อีกปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลที่ดื่นดาษมิอาจให้

กรายได้ดังใจ?

กับสมบัติของไทยในทะเล

“ครึ่งบาท” ที่หายไปคือ “ใครเข้ามากล้ำา” ครับ...หาย

ไปได้อย่างไรทั้งๆ ที่ผมเขียนต้นฉบับมาตัวเท่า “หม้อแกง” 

ขอความกรุณาคุณอัตถ์ช่วยกวดขันเรื่องนี้ให้หนักหน่อยเถอะ

ครับ มันออกจะบ่อยเหลือเกินไปแล้วจริงๆ. 

สมโชค พลรักษ์

 

ผมคงต้องขออภัยเป็นครั้งที่หลายร้อยแล้วครับ โอกาส

หน้าก็อาจต้องขออภัยอีก ถามว่าผมไม่เลี่ยนบ้างหรือครับ  ก็

ตอบตรงๆ ว่าผมเองก็รู้สึกเหมือน สมโชค พลรักษ์ แต่จะ

โทษใครได้ล่ะครับ นอกจากโทษตัวเองที่ไม่ตรวจต้นฉบับให้

มันรอบคอบ 

5บทความ

ารเมืองที่ฟิลิปปินส์น่าสนใจครับ  

ตระกูล “มาร์กอส” หวนกลับมาปกครองฟิลิป 

ปินส์อีกคำารบหนึ่ง

“เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์” ที่ชาวฟิลิป 

ปินส์เรียกว่า “บงบง มาร์กอส” วัย ๖๕ ลูกชายหนึ่งเดียวของ 

“เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” กับ “อิเมลดา มาร์กอส” อดีตสุภาพ

สตรีหมายเลขหนึ่ง เจ้าของตำานานรองเท้าพันคู่ ชนะการเลือก

ตั้งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ไปอย่างถล่มทลาย!

๓๐+ ล้านเสียง 

หรือแลนด์สไลด์ที่พรรคเพื่อไทยฝันถึง 

ใครจะไปคิดว่า นักการเมืองตระกูลมาร์กอสจะสามารถ

กลับเข้าสู่การเมืองในตำาแหน่งประธานาธิบดีได้  เพราะประวัติ

อันอื้อฉาวของ “มาร์กอส” ผู้พ่อ ไม่น่าจะทำาให้คนฟิลิปปินส์

เลือกกลับเข้ามาอีก 

แต่มันเป็นไปแล้ว

ก่อนการเลือกตั้ง โพลเลือกตั้งทุกสำานัก ต่างก็พากันฟันธง

ว่า “บงบง มาร์กอส” จะชนะคู่แข่ง แบบทิ้งห่าง ไม่เห็นฝุ่น

และมันก็เป็นไปตามนั้น 

“บงบง มาร์กอส” ไม่ธรรมดาครับ 

ช่ำาชองการเมืองมาตั้งแต่ผ่านช่วงวัยรุ่นไปไม่นาน

ปี ๒๕๒๓ “บงบง มาร์กอส” อายุได้ ๒๓ ปี เขาดำารง

ตำาแหน่ง รองผู้ว่าจังหวัดฮีลากังอีโลโคส

ถัดมาอีก ๓ ปี ขยับขึ้นเป็น ผู้ว่าจังหวัดฮีลากังอีโลโคส

และดำารงตำาแหน่งถึง ๒ สมัย 

เด็กหนุ่มวัย ๒๖ มีตำาแหน่งเป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 

แต่ตระกูลมาร์กอส ต้องล่มสลาย ในปี ๒๕๒๙ คนทั้ง                                                                              

ตระกูลต้องหนีไปต่างประเทศ จากการลุกฮือขับไล่ของประชา 

ชน 

เหตุการณ์ People Power Revolution การปฏิวัติพลัง

ประชาชน หรือการปฏิวัติเอ็ดซา

การชุมนุมประท้วงขับไล่ “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” ก่อ

ตัวขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ เรื่อยไปจนถึงปี ๒๕๒๙ เนื่องจากปัญหา

คอร์รัปชัน การโกงเลือกตั้ง การใช้ความรุนแรงกับประชาชน

แต่หลักๆ คือ การคอร์รัปชัน

“เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” ครองอำานาจนานถึง ๒๑ ปี 

‘ชินวัตร-มาร์กอส’

เริ่มต้นเข้าสู่การเมืองในฐานะ วีรบุรุษสงครามที่ทรงเกียรติ

ที่สุดของฟิลิปปินส์ แต่ถูกสาวไส้ในภายหลัง โดยเอกสารลับของกอง

ทัพสหรัฐฯ ว่าเกียรติและการยกย่องเหล่านี้เป็นเรื่องหลอกลวงและ

ไร้สาระ

การเป็นประธานาธิบดีในสมัยแรกๆ ของ “เฟอร์ดินานด์ มาร์

กอส” ประชาชนพากันยกย่อง เพราะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของ

ฟิลิปปินส์ให้เป็นเบอร์หนึ่งของ อาเซียน และลำาดับต้นๆ ของเอเชีย 

นับแต่ปี ๒๕๐๘ เขาทำาให้ประเทศฟิลิปปินส์เจริญรุ่งเรือง เกือบ

จะกลายเป็นเสือแห่งเอเชีย 

มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฟิลิปปินส์เป็นชาติแรกใน

อาเซียนที่มีรถไฟฟ้าใช้ในปี ๒๕๒๗ 

ขณะที่ไทยมีสายแรกคือ BTS ในปี ๒๕๔๒ 

“เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” ยังพัฒนาระบบการศึกษาของฟิลิป 

ปินส์ จนล้ำาหน้าประเทศเพื่อนบ้านไปไกล ยุคหนึ่งคนไทยต้องข้าม

ไปเรียนระดับปริญญาตรีที่ฟิลิปปินส์ 

คนที่คนไทยรู้จักกันดีคือ แอ๊ด คาราบาว จบจากสถาบันเทค 

โนโลยีมาปัว

ยุคแรกๆ ของ “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” ฟิลิปปินส์รุ่งเรือง

สุดๆ 

ได้รับความนิยมและความศรัทธาจากประชาชนเป็นอย่างมาก

แต่การอยู่ในตำาแหน่งที่ยาวนาน “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” 

กลับพาฟิลิปปินส์กลายเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย 

สาเหตุหลักมาจาก การปกครองแบบเผด็จการ รวมถึงการ

ทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเงินราวๆ ๕-๑๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

(มูลค่าในขณะนั้น)  

สื่อหลายสำานักพากันประณามว่าเป็นนักการเมืองที่ โกงมาก

ที่สุดรองจากประธานาธิบดี ซูฮาร์ โต ของอินโดนีเซีย

ปี ๒๕๓๒ “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” เสียชีวิตที่ โฮโนลูลู 

ฮาวาย ขณะลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

แต่ก่อนถึงแก่อสัญกรรมเขากำาลังถูกทางการฟิลิปปินส์ ยื่น

เรื่องขออายัดทรัพย์สิน และดำาเนินคดีในข้อหาใช้อิทธิพลคอร์รัปชัน 

ในระหว่างดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

โดยทางการฟิลิปปินส์ได้ตามยึดทรัพย์สินที่ยักยอกไปได้ถึง ๑ 

แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

แต่ความจริงแล้วทรัพย์สินที่ถูก “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” 

ยักยอกไปนั้นอาจจะสูงถึง ๓ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ เลยทีเดียว

เท่ากับว่าตามคืนได้ไม่ถึงครึ่ง 

ปี ๒๕๓๔ “คอราซอน อากีโน” ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขณะ

นั้น เปิดทางให้ตระกูล “มาร์กอส” กลับมายังประเทศฟิลิปปินส์เพื่อ

ต่อสู้กับข้อกล่าวหาต่างๆ 

หลังจากกลับมา “อิเมลดา มาร์กอส” สมัครรับเลือกตั้งและ

ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง ส.ส.ถึง ๔ สมัย เคยสมัครประธานาธิบดี

อยู่ ๒ ครั้ง 

ล้มเหลวทั้งหมด 

แต่ “บงบง มาร์กอส” กลับมาสร้างตำานานตระกูล “มาร์

กอส” ครั้งใหม่ขึ้นมา

พล็อตการเมืองนี้อาจคุ้นหูคุ้นตาคนไทยไม่น้อยเช่นกัน 

“บงบง มาร์กอส” ชนะเลือกต้ังในพ้ืนท่ีชนบทเสียเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนคู่แข่งคือรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เลนี โรเบรโด ได้

คะแนนจากภาคกลาง และกรุงมะนิลาเป็นหลัก 

เจาะลึกลงไป “บงบง มาร์กอส” ชนะเลือกตั้งในเขตชุมชน

กรุงมะนิลา 

ขณะที่ “เลนี โรเบรโด” ชนะย่านเศรษฐกิจ และกลุ่มชนชั้่น 

กลาง ในมะนิลา 

เทียบกับไทย ไม่ต่างจาก ชัยชนะของ “ทักษิณ ชินวัตร” เมื่อ

ปี ๒๕๔๒ 

ไทยรักไทยกวาดที่นั่ง ส.ส.ภาคเหนือ อีสาน ได้เป็นกอบเป็น

กำา

แต่ในเมืองหลวงเป็นของประชาธิปัตย์

“ทักษิณ” เป็นนายกฯ พร้อมด้วย คดีเรื่องทุจริตรุงรัง  คดี

แรกคือซุกหุ้นภาค ๑ แต่ผ่านไปได้อย่างเฉียดฉิว เพราะตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญชุดนั้นบางคน กลัวม็อบ และกลัวว่าไม่มีใครเป็น

นายกฯ ได้ดีเท่าทักษิณ 

“บงบง มาร์กอส” เคยถูกจับคดีหนีภาษี

“อิเมลดา มาร์กอส” ก็เพิ่งจะขึ้นศาลเมื่อปี ๒๕๖๑ เรื่องโกง 

ผู้เชี่ยวชาญการเมืองฟิลิปปินส์ วิเคราะห์ สาเหตุ “บงบง 

มาร์กอส” ได้รับชัยชนะ ปัจจัยหลัก เพราะ ๕๖ เปอร์เซ็นต์ของ

ผู้ออกเสียงเลือกตั้งของทั้งประเทศ อยู่ในวัยเพียง ๑๘ ถึง ๔๑ ปี 

ประเด็นนี้สำาคัญมาก เพราะโหวตเตอร์เหล่านี้ ไม่ได้ โตมา

ในยุค “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” ปล้นชาติปล้นแผ่นดิน 

ไม่เคยร่วมประสบการณ์ของการปกครองแบบเผด็จการ

เสียงข้างมากของ “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” 

ทำาให้นึกถึงคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ โต

ในยุค “ทักษิณ” ครองเมือง 

ไม่เคยรับรู้รสของเผด็จการรัฐสภาของจริง ที่ใช้อำานาจไป

ในทางทุจริตเชิงนโยบาย และเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อน 

หรือโกงทั้งโคตร

กลับชื่นชมความสำาเร็จทางเศรษฐกิจในยุคทักษิณ  ซึ่งแท้

ที่จริงแล้วเป็นโชคดีที่รัฐบาลทักษิณเข้ามาในช่วงเศรษฐกิจโลก

ขาขึ้น หลังจมอยู่กับวิกฤตต้มยำากุ้งอยู่หลายปี 

ที่น่ากลัวคือ โหวตเตอร์ใหม่ที่ไม่เคยร่วมประสบการณ์อัน

เลวร้ายของระบอบทักษิณ จะเป็นโหวตเตอร์ก้อนใหญ่ในการเลือก

ตั้งครั้งถัดไป

“ทักษิณ” ส่ง “ยิ่งลักษณ์” ทวงอำานาจคืน แม้ประสบความ

สำาเร็จในการเลือกตั้ง แต่ล้มเหลวในการบริหาร เพราะ โกง

และ “ทักษิณ” ส่ง “อุ๊งอิ๊ง” มาอีกครั้ง หวังพาเพื่อไทยชนะ

เลือกตั้งแลนด์สไลด์ 

มีโอกาสสูงที่ ระบอบทักษิณ จะกลับมาอีกครั้ง แต่จะ

บริหารประเทศได้หรือไม่ ขึ้นอยู่ว่า โกง ซ้ำาอีกหรือเปล่า

การเมืองไทย กับ ฟิลิปปินส์ อาจกลับเข้าสู่วังวนเดิม 

“ชินวัตร-มาร์กอส” ตำานานโกงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้.

ปรากฏการณ์จริง

ธรรมสภา ปาฐกถาธรรม

น้อมนำา พระมหากรุณายิ่ง

บูชาพระพุทธเจ้าองค์จริง

ผู้ฟังนิ่ง นั่งอึ้ง ตะลึงธรรม

เผยเถรคาถามารดารักบุตร

เป็นที่สุดหนึ่งเดียวดื่มด่ำา

พระพุทธเจ้ารักโลกเลิศล้ำา

ฝากฝน ชื่นฉ่ำา วิสาขบูชา

ตายฟรี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ เดินไปซื้อไทยโพสต์ที่ตลาด ไป

ประชุมสภากาแฟ เดิมมีที่ประชุมสภากาแฟ ๒ แห่ง  เวลานี้

เหลือสภากาแฟแห่งเดียวเพราะมือชงกาแฟติดโควิด กักตัว

เองมา ๑ สัปดาห์แล้ว ที่ประชุมสภากาแฟให้ความเห็นว่า

น้องแตงโมอาจตายฟรี เพราะผ่าศพถึง ๒ ครั้งแต่ความเห็น

ของคณะกรรมการเหมือนเดิม ทำาให้สังคมเกิดความสงสัยว่า

ไทยแลนด์แดนสยาม คนมีตังค์มีพรรคพวกทำาให้รอดพ้นจาก

ความผิดได้ แม้ว่าจะอาศัยบารมีของคุณหญิงพรทิพย์ คน

ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ ต้องอาศัยคุณอัตถ์แสดง

ความเห็นให้กระจ่างด้วย FC ไทยโพสต์จะรออ่าน.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

ไม่รู้จะกระจ่างยังไงครับ ขนาดแถลงสรุปคดี ตำารวจ

ยังโดนด่าเละเหมือนเดิม สืบสวนสอบสวนคดีนานกว่า ๒  

เดือน สอบปากคำาพยานบุคคลและพยานแวดล้อมกว่า  ๑๔๐ 

ปาก สำานวนสอบสวน ๘ แฟ้มใหญ่ มากกว่า ๑,๐๐๐  หน้า 

พร้อมทั้งได้รวบรวมวัตถุพยานหลักฐานต่างๆ ภาพจากกล้อง

วงจรปิดจากกล้อง ๗๐ ตัว และคลิปอีกกว่า ๒๐๐  คลิป 

ตำารวจเชื่อว่า การเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากความประ                                                                         

มาทของคนบนเรือ ตำารวจทำาคลิปวิดีโอชี้แจง ตั้งใจว่า เพื่อ

ให้คลายข้อสงสัยของคนในโลกโซเชียล นำาคลิปจากกล้องวงจร 

ปิดมาอธิบาย ตั้งธงว่าแตงโมตกจากท้ายเรือ และบาดแผล

ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือ ทำาให้เชื่อว่าหลัง

จากพลัดตกท้ายเรือแล้วถูกใบพัดเรือ   

ตำารวจเชื่อมั่นว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่ได้มานั้น 

มั่นใจว่ามีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง ๖ คน โดยข้อหาหลัก

คือกระทำาการโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

แต่กลับโดนด่าเละ  โดยเฉพาะภาพประกอบท่ีเอามาจาก                                                                                

ต่างประเทศไม่ใช่ขาของแตงโม ก็ไม่มีอะไรจะพูดครับ  ให้ดี

เอสไอเข้ามาทำาคดีใหม่ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับ.

ประท้วง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เมื่อมาถึงวันนี้ ผมเห็นทีจะต้อง “ประท้วง” คุณอัตถ์

เหมือนเช่นคนอื่นๆ ที่เคยประท้วงคุณอัตถ์ กรณีเจ้าหน้าที่  

“พิสูจน์อักษร” ของ “หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์” ไม่ค่อยให้

3 ส.ส. ‘ทีมเสธ.หิ’

ผมเข้าใจดีครับว่า กลอนครึ่งบาทหายไป ความหมาย

เปลี่ยน อย่าว่าครึ่งบาทเลยครับ ตกไปคำาเดียวความหมายก็

เปลี่ยนได้เช่นกัน  

ก็ไม่มีอะไรแก้ตัวครับ ผิดคือผิด คำาเตือน คำาตำาหนิ ถือ

เป็นครู เด็กสมองทื่อหน่อยครูก็ต้องตำาหนิบ่อยๆ ด้วยความ

รักความหวังดี การปรับปรุงตัวก็ต้องดำาเนินต่อไป เจียระไน

หินให้เป็นเพชรพลอยต้องใช้เวลา นานเกินก็ใช่ที่ แต่ก็หวัง

ว่าครูๆ ทั้งหลายจะรักและเมตตาต่อไปครับ.  

โรคโลก

 * โรคโลภ,โรคโกรธ,โรคหลง

ยังเวียนวงติดผู้คนมากหลาย

มากน้อยอัตราอันตราย

ตามรอยลายขีดขั้นท่านผู้นำา

 * ถ้าเป็นตาสีตาสา

ค่าเพียงผีบ้าลูกหลานขำา

เผลอทำาไฟไหม้แค่ระกำา

ชอกช้ำาแค่กระต๊อบหลังเดียว

 * ถ้าเป็นประธานาธิบดี

ทำาป่นปี้ทั้งบ้านทั้งเมืองเสียว

ลามทั้งโลกฉิบหายใหญ่เชียว

พาเลี้ยวลดคดลงอเวจี

 * ในทางกลับกันทางสร้างสรรค์

ตาสีตาสาปั้นวัวควายทาสี

ถ้าถึงขั้นประธานาธิบดี

สร้างโลกนี้สันติสุขได้ใหญ่โตฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

  

ประชาธิปัตย์

 * สักวาพรรค “ประชาธิปัตย์”

เกิดอุบัติเหตุใดในวันนี้

สมาชิกหลากหลายมากมายมี

ฝีมือดีจึงทยอยถอยออกมา

 * หัวหน้าพรรค “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์”

เคยพินิจคิดบ้างไหมทำาไมว่า

วันนี้คำาว่ารัก-เชื่อมั่นยันศรัทธา

จึงเดินหน้าค่อยค่อยลดน้อยเอย.

   สมโชค พลรักษ์

สุรชาติ ศรีบุศกร

ก

ใ



 วงนี้ วิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บมจ.ศรีนานาพร 

มาร์เก็ตติ้ง หรือ SNNP ยิ้มแก้มปริ หลังจาก “เมจิก 

ฟาร์ม เฟรช น้ำาผลไม้รวมผสมน้ำา

ใบกัญชา” 3 รสชาติ “มิกซ์เบอร์รี่-

ลิ้นจี่-สับปะรด” ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่าน 

อย.รายแรกของไทย ได้รับกระแส

ตอบรับดี ขายดีมากจน 7-11 ถึงกับ

ต้องขอให้ออกรสชาติใหม่และขาย

สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ โดยเฉพาะเท่านั้น 

งานนี้คอน้ำาผลไม้รวมผสมใบกัญชา

เตรียมไปรอหาซื้อกันได้ 26 พ.ค.นี้ 

ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ.
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ยิ้มแก้มปริ

เศรษฐกิจ

ช่

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

วิโรจน์ วชิรเดชกุล

เคาะมาตรการอุ้มกองทรัสต์
‘ครม.’เว้นภาษี-ค่าฟีหนุนอสังหาฯ

ไทยโพสต์ • “ครม.” ไฟเขียวมาตรการ REIT buy-back  สั่งเว้น

ภาษี-ค่าฟีเหลือ 0.01% อุ้มทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

หวังช่วยเสริมสภาพคล่องภาคธุรกิจจากผลกระทบโควิด-19

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น

ชอบมาตรการทางภาษีและค่า

ธรรมเนียมสำาหรับทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อ

กำาหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน 

(มาตรการ REIT buy-back) เพื่อ

เป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่

ผู้ประกอบการและลดภาระให้

แก่ภาคธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

โดยคาดการณ์ว่ากอง REIT buy-

back จะมีการลงทุนในทรัพย์สิน

ประมาณ 30,000 ล้านบาท

โดยกำาหนดให้ยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร

แสตมป์ ให้แก่ 1.บริษัทหรือห้าง 

หุ้นส่วนนิติบุคคล สำาหรับการ                                   

ขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีของ 

กองทรัสต์ที่ มี ข้อกำ าหนดขาย

คืน (REIT buy-back) ซึ่งลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ขายทรัพย์                                         

พรชัย ฐีระเวช

GPSCจับมือกฟภ.พัฒนาแบต

ชูประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า

ลงนาม • นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บมจ.

ปตท. และนายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันดำาเนินงานโครงการนำาร่องการพัฒนานวัตกรรม                                                                                                                              

ทางด้านการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ ด้วยการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มุ่งใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เน้นการนำา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน.  

ไทยโพสต์ • นางรสยา เธียร

วรรณ รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกล 

บอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 

(มหาชน) หรือ GPSC กล่าว

ว่าบริษัทร่วมกับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.หรือ PEA) พัฒนา

โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วย

แบตเตอรี่ เพื่อนำามาใช้ในโครง

ข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค พร้อมขยายโอกาส

ทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนำา

ไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างพื้น

ฐานด้านระบบบริหารจัดการ

โครงข่ายของ กฟภ. ภายใน

กรอบระยะเวลาดำาเนินการ 3 

ปี โดยจะมีการตั้งคณะทำางาน

ร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้จะศึกษาและ

พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานให้

มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงกับ

ความต้องการในการใช้งาน มี

ความปลอดภัยและเป็นไปตาม

มาตรฐานต่างๆ ของโครงข่าย

ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เน้น

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านระบบการบริหารจัดการ

โครงข่ายของ กฟภ. ตั้งเป้า

หมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

เสถียรภาพจากการให้บริการ

ระบบโครงข่ายปัจจุบันรองรับ

การดำาเนินธุรกิจการให้บริการ

ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การพัฒนา

ระบบจำาหน่ายให้กับผู้ ใช้ไฟฟ้า

ในพื้นที่ เพื่อรองรับการเป็น               

ผู้ ให้บริการด้านไฟฟ้าอย่าง 

ครบวงจร.

ทสภ.เปิดให้จอดรถโซน C ฟรี 12-17 พ.ค.นี้  

รายงานข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) แจ้ง

ว่า ทสภ.ได้ทำาการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอด

รถยนต์ระยะยาว โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำานวน 

718 คัน ในช่วงวันหยุดยาว วันพืชมงคล และวันหยุดชดเชยวัน

วิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 12-17 พ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของ

วันที่ 12 พ.ค.65 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 17 พ.ค.65 รวม 6 

วัน ทั้งนี้ ทสภ.ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่ง

เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ โดยสาร ระหว่างลานจอดรถยนต์

ระยะยาวโซน C และอาคารผู้ โดยสาร ทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 

ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำาสุดในรอบ 8 เดือน 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนี

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 40.7 ลด

ลงจากเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 42.0 ซึ่งเป็นการปรับ

ตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 34.6 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาส

การหางานทำาอยู่ที่ 38.0 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ใน

อนาคตอยู่ที่ 49.6 อยู่ในระดับต่ำาสุดในรอบ 8 เดือน นับตั้งแต่

สิงหาคม 2564 ซึ่งอีกเพียงนิดเดียวจะทำาลายสถิติต่ำาสุดเป็น

ประวัติการณ์   

ไทยเวียตเจ็ทลุยบินอินเตอร์ทั่วเอเชีย 

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย

การบินไทยเวียตเจ็ท เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ

การบินกำาลังฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเวลานาน ปัจจุบันหลาย

ประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการการเดินทาง พร้อมเปิดประเทศ

เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างแดนอีกครั้ง โดยไทยเวียตเจ็ท ก็

พร้อมกลับมาให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยไตรมาส

แรกปี 65 ได้กลับมาให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ รวม

ทั้งเปิดให้บริการหลากหลายเส้นทางบินใหม่ และจะเดินหน้า

ขยายเส้นทางบินสู่จุดหมายอื่นๆ เพิ่มเติมในทวีปเอเชีย 

อินโนบิกปิดดีลถือหุ้นบริษัทยาระดับโลก 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด บริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% 

ร่วมกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพจาก

ประเทศไอซ์แลนด์ แอซทีค (AZTIQ) ประกาศปิดดีลการเข้าซื้อ

หุ้นทั้งหมดของบริษัท อัลโวเจน อีเมอร์จิง มาร์เก็ต โฮลดิ้ง จำากัด 

(AEMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก Lotus Pharmaceutical และถือหุ้น 

100% ของบริษัท อดัลโว จำากัด (Adalvo Ltd. : Adalvo) บริษัท

ชั้นนำาด้านการซื้อขายยาและสิทธิบัตรที่มีเครือข่ายทั่วโลก โดย

การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้มีมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 475 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้อินโนบิกก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ

หนึ่งของ Lotus Pharmaceutical ในสัดส่วน 37% และ Adalvo 

60% เสริมศักยภาพความพร้อมและความแข็งแกร่ง Lotus 

Pharmaceutical ในฐานะบริษัทยาชั้นนำาระดับโลกทั้งด้านการค้า

และเงินลงทุน.

กามีผลใช้บังคับ และ 2.ทรัสตี 

ของกอง REIT buy-back สำาหรับ                                                      

การขายทรัพย์สินคืนให้แก่บริษัท                                                          

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ได้

กระทำาตามข้อ 1 ซึ่งได้กระทำา 

ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ซื้อทรัพย์ 

สินจากเจ้าของเดิม เฉพาะการ

ขายทรัพย์สินคืนที่เป็นไปตามที่

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

ประกาศกำาหนด

มาตรการด้านค่าธรรม 

เนียม โดยลดค่าจดทะเบียนการ

โอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 

2% เหลือ 0.01% สำาหรับกรณี

เจ้าของเดิมโอนอสังหาริมทรัพย์

ให้แก่ทรัสตีของกอง REIT  buy-

back ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่

ประกาศใช้บังคับ และกรณีทรัส

ตีของกอง REIT buy-back โอน

อสังหาริมทรัพย์ ให้แก่เจ้าของ

เดิมภายใน 5 ปี นับแต่วันที่

เจ้าของเดิมโอนอสังหาริมทรัพย์

ให้แก่ทรัสตีของกอง REIT buy-

back

โดยการดำาเนินการตาม

มาตรการข้างต้นจะมีการดำาเนิน

การโดย 1.การตราพระราชกฤษ

ฎีกาออกตามความในประมวลรัษ

ฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ... จำานวน 1 ฉบับ                                                

และ 2.การออกประกาศกระทรวง 

มหาดไทยตามประมวลกฎหมาย

ที่ดินและตามกฎหมายว่าด้วย 

อาคารชุด รวม 2 ฉบับ.

แต่เมื่อแรงขายมีไม่มากทำาให้ต้องเปลี่ยนการคิดว่าจะถือหรือขายต่อ                                                                            

ซึ่งแน่นอนอยู่ที่ว่ามีแรงซื้อมากพอหรือไม่ คงจะพบว่าแรงซื้อนอก 

จากจะยันราคาแล้วยังกลับมาโหมซื้ออย่างมาก เมื่อมองออกว่าแรง

ขายเริ่มน้อยลงมาก สภาพตลาดอย่างนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า เริ่มแรก

เป็นการขายกดดันตลาดจากทางโบรกเกอร์ เพราะรู้ว่าจะมีแรงซื้อ

ในตลาดมากเพียงใด เมื่อเห็นแรงซื้อในระยะแรกน้อยก็สามารถ

ขายกดตลาดได้ดี พบว่าวานนี้นอกจากโบรกเกอร์จะขายนำาแล้วยัง

มีนักลงทุนทั่วไปที่ยังคงขายหุ้นในช่วงที่ตลาดเริ่มปรับสูงขึ้น อย่าง

น้อยก็เป็นการขายที่ไม่ขาดทุนมากนัก วานนี้นักลงทุนทั่วไปขายหุ้น

มากที่สุด ขายไป 1,639.67 ล้านบาท ส่วนโบรกเกอร์ขาย 1,092.39 

ล้านบาท ที่ทำาให้มองตลาดมีสัญญาณที่ดีคือ การกลับมาซื้อหุ้นของ

นักลงทุนต่างชาตินั่นเอง การกลับมาโหมซื้อมากถึง 2,430.39 ล้าน

บาท แสดงว่ายังต้องการอยู่ลงทุนต่อไป ที่ผ่านมาขายเพื่อเพิ่มสภาพ

คล่อง และยังเป็นการทดสอบว่าตลาดยังมีทิศทางเป็นอย่างไร เมื่อ

มองออกว่าแรงขายในตลาดมีไม่มากก็สามารถไล่ราคาได้ ผลออก

มาดัชนีตลาดกลับพุ่งสูงขึ้นจากระดับติดลบไป 11.85 จุด กลับค่อยๆ 

ไต่ระดับสูงขึ้นมาจนมาปิดที่ระดับเกือบสูงสุดของวัน ที่ 1,622.78 

จุด ทำาให้ดัชนีจากติดลบกลับมาบวกมากถึง 18.29 จุด วอลุ่มระดับ 

83,382.43 ล้านบาท ก็ไม่นับว่ามากจนเกินไป กลับแสดงว่าแรงขาย

มีไม่มากอย่างที่กังวลกัน ตลาดจึงมีแนวโน้มที่ดูดีมากขึ้นและกลับมา

คึกคัก ทำาให้มองยังเหมาะที่จะลุ้นและลงทุนได้ต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ยังน่ามองที่                                                    

AWC, CPN และ WHA กลุ่มขนส่งมั่นใจ

ได้มากว่าธุรกิจยังโตดี เพราะการส่งออก

ยังดี น่ามองที่ III, PRM และ WICE 

กลุ่มอาหาร ธุรกิจที่ยังคงโตอย่างต่อเนื่อง 

น่ามองที่ KSL, RBF และ SNNP กลุ่ม

ไฟแนนซ์เมื่อตลาดกลับมาคึกคัก ดีกับ                                    

ธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะมีรายได้จากค่า

คอมมิชชั่น หรือการลงทุนของพอร์ต จึงน่า

มองที่ BYD, HENG และ ECL หุ้นราย

ตัวที่น่าจับตามี SABUY, TKT และ TOP 

เป็นต้น

ได้บอกกันมาตลอดว่าช่วงที่ตลาด

อ่อนตัว หรือปรับฐานเป็นจังหวะที่ดีกับ                                                        

การเลือกหุ้นพ้ืนฐานดีลงทุน จึงควรพิจารณา

ลงทุน.

คึกคักมากขึ้น

ตลาดหุ้นวานนี้ (10 พ.ค.65) เหมือนเป็นการวัดใจว่านักเก็ง

กำาไรจะคิดอย่างไร เพราะระหว่างวันมีการกดดัชนีตลาดให้ลงต่ำากว่า 

1,600 จุด โดยกดลงไปอยู่ที่ 1,592.64 จุด ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการ

ขายหุ้นออกมากในช่วงที่ดัชนีลงต่ำากว่า 1,600 จุด เป็นการทำาให้ดูว่า

หากหลุดแนวรับ นักเก็งกำาไรจะทำาอย่างไร จะเทขายกันมากหรือไม่ 

ประเด็นคงไม่ได้อยู่ที่นักเก็งกำาไรจะถอดใจยอมขายขาดทุนออกมา

มากๆ แต่กลับมีอีกแนวคิดที่ต่างจากการเก็งกำาไรคือ กลับมีนักลงทุน

ที่สามารถลงทุนระยะยาวได้เข้ามาซื้อหุ้น ซึ่งพบว่าก็เป็นนักลงทุน

ต่างชาตินั่นเอง ดังนั้นสภาพตลาดหุ้นไทยวานนี้จึงมีความผันผวนสูง

มาก โดยเปิดตลาดมาก็มีการขายกดดัชนีจนลงไปต่ำากว่า 1,600 จุด 

สั่งรฟม.ทบทวนแผนสร้าง‘แทรมภูเก็ต’
ราชดำาเนิน • “คมนาคม” สั่ง 

รฟม.รื้อแผนสร้างรถไฟฟ้าภูเก็ต 

จี้ปรับลดวงเงินลงทุน หวังคุมค่า

โดยสารไม่เกิน 40  บาท กระทุ้ง

ถกทางหลวงปรับใช้พื้นที่ถนนเป็น

แนวเส้นทางเดินรถ คาด 2 เดือน

ได้ข้อสรุป

รายงานข่าวจากกระทรวง

คมนาคมระบุว่า คมนาคมได้สั่ง

ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) ทบทวน

โครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต 

ช่วงสนามบินภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

ใหม่ และปรับลดวงเงินการลงทุน

ลง เพื่อให้ โครงการเกิดประโยชน์

แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยสามารถ

ใช้บริการได้ ในราคาที่เหมาะสม 

เช่น เริ่มต้นที่ 20 บาท และสูงสุด

ไม่เกิน 40 บาท

“ได้สั่งให้ รฟม.ไปปรับปรุง

แผนโครงการใหม่ และหารือร่วม

กับกรมทางหลวง (ทล.) ถึงความ

เป็นไปได้ ในการปรับใช้พื้นที่ถนน

ทางหลวงเป็นแนวเส้นทางเดินรถ 

อาจจะเวนคืนที่ดินไหล่ทางเพิ่ม

บ้าง แต่เป้าหมายเพื่อปรับไม่ให้

โครงการใช้งบประมาณในการ

ก่อสร้างเยอะเกินไป”

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ 

รฟม.ศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่า

โดยสาร โดยใช้ โมเดลปรับราคา

ค่าโดยสารแบ่งเป็นโซนพื้นที่ เช่น 

การเดินทาง 3 โซน มีค่าโดยสาร 

3 ราคา  เป็นต้น จากเดิมจะใช้

โมเดลค่าโดยสารคล้ายกับรถไฟฟ้า

ในกรุงเทพฯ ที่มีการปรับเพิ่มอัตรา

ค่าโดยสารตามระยะทาง  โดย

คมนาคมมองว่าโมเดลดังกล่าว

อาจไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

ผู้ โดยสารในจังหวัดภูเก็ต

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ 

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า                                          

ขณะน้ี รฟม.อยู่ระหว่างศึกษาความ                                                

เหมาะสมของโครงการ โดยมีความ                                                 

ชัดเจนว่าจะปรับระบบขนส่งจาก                                                     

เดิมรถไฟฟ้าล้อเหล็กให้เป็นรถไฟ 

ฟ้าล้อยาง ซึ่งจะทำาให้ต้นทุนการ

ลงทุนลดลง รวมทั้งอยู่ระหว่างหา 

รือกับ ทล.เพื่อศึกษาความเหมาะ

สมของการใช้พื้นที่ถนนทางหลวง

ในการปรับเพ่ิมช่องจราจรเพ่ือรอง                                   

รับการเดินรถไฟฟ้าล้อยาง เบื้องต้น                                                

คาดว่าการหารือร่วมกับ ทล.จะได้                                                   

ข้อสรุปภายใน 2 เดือนน้ี จากน้ันจะ

รายงานไปยังกระทรวงคมนาคม.

กนอ.ลดคาร์บอน

ใช้ปูน‘รักษ์ โลก’

ในสมาร์ตปาร์ก

ระยอง • กนอ.จ้างเอกชนนำา 

ร่องใช้ปูนลดคาร์บอนในพื้นที่

สมาร์ตปาร์ก จ่อคุยบีโอไอทำา

มาตรฐานสมาร์ต ไออี หวัง

เอกชนปรับการผลิตสู่ความเป็น 

กลางทางคาร์บอน พร้อมกาง

แผนโรดโชว์สวิตเซอร์แลนด์

นายวีริศ อัมระปาล ผู้

ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิด

เผยภายหลังพิธีประกาศเจตนา 

รมณ์ ใ ห้ นิ ค มอุ ต ส าหกร รม             

สมาร์ต ปาร์ก (Smart Park) มุ่ง

สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ว่า กนอ.ร่วมกับสมาคมอุตสาห 

กรรมปูนซีเมนต์ไทย ส่งเสริม

การใช้ปูนซีเมนต์ ไฮดรอลิกใน

การก่อสร้างนิคม โดยทำาสัญญา

จ้างบริษัท เทิดไท แอนด์ โค 

จำากัด เริ่มต้นงานก่อสร้างตั้งแต่

วันที่ 30 ก.ย.2564 มีกำาหนด

แล้วเสร็จพร้อมเปิดดำาเนินการ

ภายในปี 2567

“ปูนซี เมนต์ ไฮดรอลิก                                    

สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์                                                

บอนไดออกไซด์ ในระยะก่อ 

สร้างได้ถึงประมาณ 2,000,000 

กิโลกรัม หรือเท่ากับปลูกต้นไม้

ประมาณ 200,000 ต้น คาด

ว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ในระยะ

ดำาเนินการได้ถึง 70%” นาย              

วีริศกล่าว

นายวีริศกล่าวว่า เดือน                                             

มิ.ย. กนอ.มีกำาหนดการประชุม                                                  

เรื่องการจัดการกากอุตสาหกรรม

อันตรายและขยะพิษ ที่กรุง              

เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

และจะใช้ โอกาสน้ีนำาเสนอสิทธิ                                      

ประโยชน์การลงทุนในประเทศ 

ไทย ตั้งเป้าหมายเชิญชวนนัก

ลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนใน

ไทยประมาณ 10 ราย.

83,382.43

10/5/65

1,622.78
+18.29

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,652.59 6,350.92 +301.67
 5,941.45 7,033.84 -1,092.39
 46,909.36 44,478.97 +2,430.39
 23,879.02 25,518.70 -1,639.67

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.07 34.80
ยูโร 35.82 36.86
ปอนดสเตอรลิง 41.76 43.14
เยน (100 เยน) 26.06 27.01
หยวนจีน 4.30 4.44
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,350 30,450
ทองรูปพรรณ 29,804 30,950
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ไทยต้องมุ่งหน้าสู่เศรษฐกิจใหม่

สินมีภาระผูกพันในการซื้อทรัพย์ 

สินดังกล่าวคืน  ซึ่งได้กระทำาภาย                                               

ใน 2 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎี                                                     

ป็นท่ีทราบกันดีว่า ประเทศไทยของเราติดกับดักราย

ได้ปานกลาง และยังไม่สามารถจะยกระดับของตัว

เองให้หลุดพ้นจากวงจรนี้ ไปได้

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งในเรื่อง

ความเหลื่อมล้ำา การเข้าถึงโอกาสต่างๆ การศึกษา รวมถึง

การผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจรัฐบาลที่ปรับตัวค่อนข้าง

ช้า ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยค่อน

ข้างต่ำา และในช่วงของโควิดมีช่วงเวลาติดลบด้วยซ้ำา

สภาวะของไทยในตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือ ไทยไม่มีอุตสาห                                                                               

กรรมที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำาเหมือนอย่างในอดีต 

จะเห็นได้ชัดว่า ธุรกิจที่ทำารายได้เข้าประเทศยังเป็นรูปแบบ 

Old Economy ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม s-curve ที่ตกรุ่น อย่าง

พวกรับจ้างผลิต, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรม

ยานยนต์  เครื่องยนต์สันดาป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถจะ

ไปแข่งขัน และสร้างกำาไรมหาศาล หรือดึงดูดการลงทุนได้

เหมือนอย่างในอดีตอีกแล้ว

ดังนั้นไทยเราจำาเป็นอย่างมากที่จะต้องปรับตัวเอง 

และสร้างอุตสาหกรรม s-curve ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว และมีการ

พัฒนามากกว่าคู่แข่ง

ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ารัฐบาลกำาลังพยายามสร้าง 10                                                                            

อุตสาหกรรม S-Curve ใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 อุตสาห 

กรรมเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

(Next-Generation Automotive), อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ (Smart Electronics), อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Me-

dical and Wellness Tourism), อุตสาหกรรมการเกษตร

และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology), 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่อ

อุตสาหกรรม (Robotics), อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์                          

(Aviation and Logistics), อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ

เคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals), อุตสาหกรรม

ดิจิทัล (Digital), อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical 

Hub) แต่ดูเหมือนว่า การขับเคลื่อนยังเต็มไปด้วยความล่าช้า 

ยังไม่เห็นผลความสำาเร็จในเชิงประจักษ์

ดังนั้นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนในตอนนี้คือ การพาเศรษฐกิจ

ไทยเข้าสู่ยุคใหม่ที่จะต้องเป็นโลกธุรกิจของอนาคต ซึ่งจะเห็น

ได้จากหลายประเทศที่สามารถนำาตัวเข้าสู่ s-curve ใหม่ได้ 

ที่สำาเร็จมากที่สุด คือจีน ที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมไอที 

อินเทอร์เน็ต เอไอ และ IOT จนก้าวหน้าระดับโลก

 ทั้งนี้ ในมุมมองของซีอีโอระดับประเทศอย่าง ศุภชัย 

เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) 

ได้สรุป 8 ก้าวสำาคัญนำาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจ 5.0 ได้อย่างสำาคัญ

Big Move แรกคือ การวางตำาแหน่งประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยี หรือ Tech Hub ในระดับภูมิภาค 

Big Move ที่ 2 คือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง

การขนส่งและการเงินของภูมิภาค หรือ Logistic & Financial 

Hubs กุญแจสำาคัญคือ รถไฟไทย-จีน Big Move ที่ 3 คือ

การทำาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหาร 

Big Move ที่ 4 คือ การเตรียมพร้อมเรื่องคน หรือ People 

Readiness ในการก้าวสู่ยุค 5.0 ที่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี 

และการสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัปไทย

 Big Move ที่ 5 คือ การพัฒนา Smart City, Smart 

Town และ Smart Village เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ใหม่ ที่สร้างให้เกิด “เศรษฐกิจใหม่” Big Move ที่ 6 คือ World 

Political Neutrality ภาวะการเมืองที่เศรษฐกิจพยายามแบ่ง

เป็น 2 ขั้ว ไทยต้องยืนอยู่ตรงกลาง Big Move ที่ 7 คือ เรื่อง

ของ State Transformation ข้าราชการระดับบริหารต้องมี

รายได้สูงกว่าเอกชน เพื่อดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ   

และ Big Move ที่ 8 คือ Thailand Sustainable 

Dream หรือความยั่งยืน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

สู่ยุค 5.0 โดยเฉพาะการทำา Net-Zero, Zero-Waste, Zero-

poverty, Zero-Crime และ Zero Unemployment พูดง่ายๆ 

คือ 100% Security

ชัดเจนแล้วว่าประเทศจำาเป็นต้องมี Big Move ไปใน

เส้นทางนี้ ที่จะช่วยทำาให้เศรษฐกิจไทยจะกลับมาเติบโตเข้ม

แข็งในอนาคตได้.

เ
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7เศรษฐกิจ

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

2564
บาท

2563
บาท

2564
บาท

2563
บาท

รวมสินทรัพย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินและสวนของเจาของ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

* ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

59,503,789,56063,499,849,341

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

สินทรัพย

รายการ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงชื่อ …………………………………………………….. กรรมการผูมีอํานาจ

ลงชื่อ …………………………………………………….. กรรมการผูมีอํานาจ

561,726,055
3,004,544,119

38,101,882
7,930,459,370
628,974,479

47,047,497,035
 1,400,122,328
 100,700,313
 281,180,652
 559,283,784
901,263,688
160,869,527

 338,926,680
 546,199,429

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เบี้ยประกันภัยคางรับ 
รายไดจากการลงทุนคางรับ 
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ 
สินทรัพยลงทุน 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย
 เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
สินทรัพยสิทธิการใช 
สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยอื่น 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอเรียกคืน
 อื่นๆ

141,557,318
2,765,896,684

42,863,470
7,560,169,280
389,321,701

44,424,088,267
 1,476,419,024
 117,929,942
 268,910,602
 614,944,629
 886,560,707
 101,675,828

 -  
 713,452,108

59,364,274,68063,348,064,411

561,726,055
3,004,544,119

38,101,882
7,930,459,370
628,974,479

47,047,497,035
 1,400,122,328
 100,700,313
 129,395,722
 559,283,784
901,263,688
160,869,527

 338,926,680
 546,199,429

141,557,318
2,765,896,684

42,863,470
7,560,169,280
389,321,701

44,424,088,267
 1,476,419,024
 117,929,942
 129,395,722
 614,944,629
886,560,707
101,675,828

 -  
 713,452,108

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 
ภาษีเงินไดคางจาย 
หนี้สินตามสัญญาเชา 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
หนี้สินอื่น 
 เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา
 คานายหนาคางจาย
 คาใชจายคางจาย
 อื่นๆ
          รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ / สวนของสํานักงานใหญ* 
 ทุนออกจําหนายและชําระแลว (จดทะเบียน 1,064,700,000 บาท)
 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
 กําไรสะสม
 - จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย
     สํารองอื่น
 - ยังไมไดจัดสรร
 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
          รวมสวนของเจาของ

 18,680,918,815 
 3,188,391,457 

 -  
 825,754,395 
 790,145,804 

 3,716,954,086 

 1,593,177,396 
 424,910,184 
 539,189,579 
 922,307,637 

 30,681,749,353 

1,064,700,000 
1,442,500,000 

106,470,000 
7,000,000,000 
4,748,927,623 

18,455,502,365 
 32,818,099,988 
63,499,849,341 

 18,022,514,489
 2,737,451,690
 196,693,497
 778,848,706
 777,202,619

 2,984,538,685

 1,717,482,667
 411,902,624
 607,433,941
 926,673,433

 29,160,742,351

1,064,700,000
1,442,500,000

106,470,000
7,000,000,000
5,373,111,989

15,356,265,220
 30,343,047,209
59,503,789,560

 18,680,918,815
 3,188,391,457

 -  
 825,754,395
 790,145,804

 3,686,597,100

 1,593,177,396
 424,910,184
 539,189,579
 922,307,637

 30,651,392,367

1,064,700,000
1,442,500,000

106,470,000
7,000,000,000
4,623,611,751

18,459,390,293
 32,696,672,044
63,348,064,411

 18,022,514,489 
 2,737,451,690 
 196,693,497 
 778,848,706 
 777,202,619 

 2,956,635,709 

 1,717,482,667 
 411,902,624 
 607,433,941 
 926,673,433 

 29,132,839,375 

1,064,700,000 
1,442,500,000 

106,470,000 
7,000,000,000 
5,259,106,805 

15,358,658,500 
 30,231,435,305 
59,364,274,680 

เบี้ยประกันภัยรับกอนการเอาประกันภัยตอ 
เบี้ยประกันภัยรับหลังการเอาประกันภัยตอ 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 
รายไดจากการลงทุน 
กําไรจากเงินลงทุน 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมภายใตวิธีสวนไดเสีย 
รายไดอื่น 
 รวมรายได
คาสินไหมทดแทนกอนการเอาประกันภัยตอ 
คาสินไหมทดแทนหลังการเอาประกันภัยตอ 
คาจางและคาบําเหน็จ 
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 
คาใชจายในการดําเนินงาน 
คาใชจายลงทุน 
ตนทุนทางการเงิน 
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินได 
กําไรสุทธิ 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทรวม
 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาในเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลคา
    ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

 24,510,990,067
 15,575,066,437
 15,236,741,115
 1,617,502,749
 1,052,973,509

313,908,357
 20,426,773
204,248,795

18,445,801,298
13,833,487,595
10,980,312,161
3,032,439,226
2,195,536,475
988,510,179
89,027,045
40,831,275
4,284,199

17,330,940,560
1,114,860,738
(58,979,190)

1,055,881,548

(1,868,310)

3,875,914,741
29,311,896

(780,671,665)
3,122,686,662

4,178,568,210

 22,858,219,887
 14,809,355,006
 14,844,735,557
 1,641,001,334
 1,127,222,520

185,241,059
 20,789,809
174,083,116

17,993,073,395
12,327,280,494
8,371,972,284
2,865,234,091
2,375,420,525
984,279,252
86,426,177
39,336,336
60,321,248

14,782,989,913
3,210,083,482
(504,487,435)
2,705,596,047

1,750,236

(5,002,416,082)
(35,681,189)

1,007,269,407
(4,029,077,628)

(1,323,481,581)

 24,510,990,067
 15,575,066,437
 15,236,741,115
 1,617,502,749
 1,059,261,921

313,908,357
 -  

204,248,795
18,431,662,937
13,833,487,595
10,980,312,161
3,032,439,226
2,195,536,475
988,510,179
89,027,045
40,831,275
4,284,199

17,330,940,560
1,100,722,377
(56,151,517)

1,044,570,860

 -  

3,875,914,741
29,311,896

(781,045,327)
3,124,181,310

4,168,752,170

22,858,219,887
 14,809,355,006
 14,844,735,557
 1,641,001,334
 1,127,222,520

185,241,059
 -  

174,083,116
17,972,283,586
12,327,280,494
8,371,972,284
2,865,234,091
2,375,420,525
984,279,252
86,426,177
39,336,336
60,321,248

14,782,989,913
3,189,293,673
(500,329,473)
2,688,964,200

 -  

(5,002,416,082)
(35,681,189)

1,007,619,454
(4,030,477,817)

(1,341,513,617)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองบการเงินอยางยอสําหรับใชประกาศในหนังสือพิมพ
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
งบการเงินอยางยอประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินโดยยอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยยอสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ซึ่งนํามาจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแลวของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (“งบการเงินที่ตรวจสอบแลว”)

ขาพเจาเหน็วา งบการเงนิอยางยอนีม้คีวามสอดคลองในสาระสาํคญักบังบการเงนิทีต่รวจสอบแลวของบรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ตามเกณฑทีก่าํหนด
ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับการประกาศในหนังสือพิมพ

งบการเงินอยางยอ
งบการเงินอยางยอไมไดรวมการเปดเผยขอมูลทั้งหมดตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น การอานงบการเงินอยางยอ
และรายงานของผูสอบบัญชีนี้ไมสามารถแทนการอานงบการเงินที่ตรวจสอบแลวและรายงานของผูสอบบัญชีได 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลวและรายงานของขาพเจาตองบการเงินดังกลาว
ขาพเจาไดแสดงความเหน็อยางไมมเีงือ่นไขตองบการเงนิทีต่รวจสอบแลวตามรายงานลงวนัที ่23 กมุภาพนัธ 2565 ซึง่รายงานดงักลาวรวมถงึการสือ่สารเรือ่งสาํคญั
ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใหความสําคัญตอการตรวจสอบรายไดเบี้ยประกันภัยรับ สํารองคาสินไหมทดแทน คาเผื่อผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
และมลูคายตุธิรรมเงนิลงทนุในตราสารทนุ ทัง้นี ้รายละเอยีดของวธิกีารตรวจสอบบญัชดีงักลาวควรพจิารณาอานจากรายงานของขาพเจาตองบการเงนิทีต่รวจสอบแลว

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินอยางยอ
ผูบริหารมีหนาที่ในการจัดทํางบการเงินอยางยอจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลว ตามเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ที่เกี่ยวกับการประกาศในหนังสือพิมพ

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินอยางยอวามีความสอดคลองในสาระสําคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแลวหรือไมจากการปฏิบัติงาน
ของขาพเจาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานตองบการเงินอยางยอ”

ลงชื่อ …………………………………………………………
รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ 2565

(นายชัย โสภณพนิช)

(นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน)

ประกาศเดินหน้าขยายธรุกิจ

ผุดปั๊มชาร์จอีวี-สตาร์ทอัป

ไทยโพสต์ • STA เผยไตรมาส

แรกปี 65 กำาไรสุทธิ 1,509 ล้าน

บาท เดินหน้าลงทุนขยายกำาลัง

การผลิต ตั้งเป้าในอีก 3 ปีส่วน

แบ่งยางในตลาดโลกเพิ่มเป็น 

20% 

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล                                   

กรรมการผู้ จั ดการใหญ่และ

กรรมการบริหาร บมจ.ศรีตรังแอ

โกรอินดัสทรี หรือ STA เปิดเผย

ว่า ผลการดำาเนินงานไตรมาส

แรก ปี 2565 มีรายได้จากการ

ขายและบริการรวม 28,000 

ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 1,509 

ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย

และบริการ 31,580 ล้านบาท 

และกำาไรสุทธิ 5,959 ล้านบาท 

เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยถุงมือ

ยางในตลาดโลกลดลง ขณะที่ใน

ด้านปริมาณการขายถุงมือยาง

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

อย่างไรก็ตาม บริษัท

สามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด

โลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก 10% 

เป็น 12% ภายในสิ้นปีนี้ และต่อ

เนื่องเป็น 20% ในอีก 3 ปีข้าง

หน้า รวมถึงสามารถรักษาอัตรา

การเดินเครื่องจักรของโรงงาน

แท่งในประเทศไทยสูงกว่า 80% 

เนื่องจากมีคำาสั่งซื้อเข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะดีมานด์จาก

กลุ่มผู้ผลิตยางล้อที่นอกเหนือ

จากประเทศจีน (Non-China) 

อาทิ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และ

อินเดีย หันมาสั่งซื้อจากผู้ผลิต

ยางในไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่นิยม

สั่งซื้อจากอินโดนีเซีย  

“ภาพรวมความต้องการ

ใช้ยางธรรมชาติทั่ ว โลกในปี                                                    

2565 คาดว่าจะมีอัตราเติบโต 

3% โดยบริษัทวางเป้าหมาย

ปริมาณการขายยางทุกประเภท

รวมที่ 1.6 ล้านตันต่อปี เพิ่ม

ขึ้น 23% จากปีก่อน ปัจจัยมา

จากการขยายกำาลังการผลิต

อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง                                     

อุตสาหกรรมยางในตลาดโลก                                        

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับผลกระทบ                                         

จากราคาพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง                                                   

รวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา เนื่อง 

จากใช้ชิ้นไม้สับ (Woodchip) 

เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีต้นทุนต่ำากว่า

ก๊าซแอลพีจีหลายเท่า” นาย              

วีรสิทธิ์กล่าว.

SATโชว์รายได้ทะลัก 

3ปีโกยแชร์ตลาด20%

ไทยโพสต์ • OR โชว์ ไตรมาส 1 ปี 2565 มีกำาไรสุทธิ 3,845 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 1,491 ล้านบาท หรือกว่า 63% มุ่งเดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ๆ 

ผุดปั๊มชาร์จอีวี พร้อมประกาศลงทุนใน Start-up ผนึกกำาลังสร้างความ

หลากหลายทางธุรกิจ และร่วมสร้างโอกาสในการเติบโตไปด้วยกัน

นายพิจินต์ อภิวันทนาพร 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร

การเงิน บมจ.ปตท. น้ำามันและ

การค้าปลีก หรือ OR เปิดเผย

ถึงผลการดำาเนินงานในไตรมาส 

1 ปี 2565 OR และบริษัทใน

กลุ่มมีรายได้จากการขายและ

บริการ 177,291 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 19,452 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

12.3% จากไตรมาสก่อนหน้า โดย

หลักจากราคาน้ำามันในตลาดโลก

โดยเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น ทำาให้ราย

ได้ขายของทั้งกลุ่มธุรกิจ Mobility 

และกลุ่มธุรกิจ Global เพิ่มขึ้น

สำาหรับ EBITDA ใน

ไตรมาส 1 อยู่ที่ 6,467 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 2,049 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส

ก่อน โดยเพิ่มในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่ง

กลุ่มธุรกิจ Mobility จากภาพรวม

กำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปริมาณการ

ขายที่เพิ่มขึ้นจากทั้งธุรกิจตลาด

พาณิชย์และธุรกิจขายปลีกน้ำามัน 

ในขณะที่กำาไรขั้นต้นของการขาย

น้ำามันดีเซลผ่านสถานีบริการชะลอ

ตัวจากการลดภาระภาคประชาชน

ในการชะลอการปรับราคาหน้า

สถานีบริการ โดยในไตรมาสนี้ OR 

มีกำาไรสุทธิ จำานวน 3,845 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 1,491 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้น 63.3% คิดเป็นกำาไรต่อ

หุ้น 0.32 บาท สูงกว่าไตรมาสก่อน 

0.12 บาท หรือเพิ่มขึ้น 60.0%

ทั้งนี้ ในไตรมาสนี้ OR 

ได้ เตรียมขยายการติดตั้ งสถานี

ชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ที่

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะ

พรอมานาด และเทอร์มินอล 21 

สาขาอโศก พระราม 3 พัทยา และ

โคราช รวม 24 จุดจ่าย คาดว่าจะ

เปิดให้ใช้งานได้ในไตรมาส 3 เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถไฟฟ้า

สามารถเข้าถึงสถานีชาร์จไฟฟ้า EV 

Statoin PluZ ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

สำาหรับในด้าน Lifestyle 

OR ได้เปิดตัวร้านค้า “Your 

Space” หรือร้านค้ามัลติแบรนด์

ที่ เปิดโอกาสให้ เจ้าของร้านค้า

ออนไลน์เช่าพื้นที่ เพื่อจัดแสดง

สินค้าให้ผู้ซื้อได้สัมผัสสินค้าจริง

ก่อนตัดสินใจซื้อ ช่วยเพิ่มการรับ

รู้แบรนด์และสร้างยอดขาย ตอบ

โจทย์การขายสินค้าออนไลน์ยุค

ใหม่ ตอบโจทย์ผู้ขายเรื่องความคุ้ม

ค่าเช่า ช่วยลดต้นทุนเจ้าของสินค้า

ไม่ต้องสต๊อกสินค้าที่ร้าน อย่างไร

ก็ตาม ปัจจุบัน OR ยังได้ลงทุนใน

สตาร์ทอัป 6 รายผ่าน ORZON 

Ventures ได้แก่ Pomelo GoWabi 

Freshket Carsome Protomate 

และ Hangry เพื่อสร้าง New 

S-Curve ต่อยอดการดำาเนินธุรกิจ

ด้าน Mobility และ Lifestyle รวม

ทั้งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ และ

ความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค

โออาร์ปลื้มกำาไรพุ่งกว่า63% 

โปรโมชั่น • นายเสรี อนุพันธนันท์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ร่วม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ พร้อมพบกับกิจกรรมช่วยลดค่าใช้จ่าย เพียงสมัคร

สมาชิกบางจากกรีนไมลส์และลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมรายการ แล้วเติมน้ำามันบางจาก E20 S EVO,  E85 

S EVO หรือ Hi Premium Diesel S B7 สะสมครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับโค้ดส่วนลดมูลค่า 25 บาท สำาหรับ

ซื้อเครื่องดื่มอินทนิลเมนูโกโก้เย็น ชาไทยลาเต้เย็น และชาเขียวลาเต้เย็น ต้ังแต่วันน้ี-31 พ.ค.65 ใช้สิทธิ์ที่ร้าน

กาแฟอินทนิลทั่วประเทศได้ตั้งแต่ 15 พ.ค.-30 มิ.ย.65 นอกจากนั้นสมาชิกใหม่ที่รูดใช้บัตรครั้งแรกจะได้รับ

ทันที 100 คะแนน มูลค่า 20 บาท. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘กลุมทรู’ มอบซิมโรมมิ่งใหส� อมวลชน

กรุงเทพฯ • นายตรีเดช ธรณวิกรัย ผูอํานวยการ ฝายธุรกิจ

ระหวางประเทศ บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น กลาววา “กลุมทรู ใน

ฐานะผูสนับสนุนหลักดานการส� อสารแกทัพนักกีฬาไทยในการเดิน

ทางไปรวมแขงขันกีฬาระดับนานาชาติอยางตอเน� องมาเปนปที่ 6 

โดยนอกจากนักกีฬาและทีมสตาฟฟโคชแลว ยังใหความสําคัญกับ

ส� อมวลชนที่ไปปฏิบัติหนาที่ในการแขงขันซีเกมส ครั้งที่ 31 ณ กรุง

ฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 12-23 พ.ค.นี้ จึงไดมอบซิมโรมมิ่ง

จากทรูมูฟ เอช ที่สามารถโทรออก รับสาย สงขอความ และใชดาตา

โรมมิ่ง 5G ไดอยางไมจํากัดตลอดทัวรนาเมนต เพ� อชวยอํานวย

ความสะดวกใหส� อมวลชนทุกทานไดรายงานขาวสารและผลการ

แขงขันกลับมาใหแฟนกีฬาชาวไทย นอกจากนี้ยังสามารถใชบริการ

แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) นวัตกรรมเพ� อสุขภาพในยุค 4.0 ที่มี

หมอกวา 500 คน จาก 20 สาขา คอยใหบริการปรึกษาแพทยแบบ

ออนไลน เปรียบเสมือนมีหมอประจําบานในมือถือทุกที่ ทุกเวลา ยิ่ง

ไปกวานั้นยังมอบหนากากอนามัยซีพี ตลอดจนสมุนไพรฟาทะลาย

โจรใหอีกดวย” ขณะที่นายวรวุฒิ พงษธีระพล นายกสมาคมผูส� อ

ขาวกีฬาแหงประเทศไทย กลาววา “ตองขอขอบคุณกลุมทรูที่เล็ง

เห็นถึงความสําคัญ เพราะการเดินทางไปทําขาวตางประเทศนั้นมี

หลายครั้งที่ตองเผชิญปญหาดานการติดตอส� อสารในระหวางทัวร

นาเมนท ตลอดจนปญหาเร� องการประสานงานกลับมาที่เมืองไทย”

เพาะกายลุน ‘จีรพันธ’ ประเดิมทองเหรียญแรก

กรุงเทพฯ • นายศุกรีย สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกาย

และฟตเนสแหงประเทศไทย เปดเผยวา สมาคมกีฬาเพาะกาย

และฟตเนสแหงประเทศไทยไดมอบหมายให นายบุญชัย แซแต 

ผูชวยเลขาธิการสมาคม ทําหนาที่ผูจัดการทีม พรอมดวยสตาฟฟ

โคช 4 คน ไดแก วิษณุ แรงดี, สุวโรจน เรขะเฉลิมพัฒน, ชํานาญ 

แสนดี, สมเกียรติ เกิดอนันต นําทัพนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทย 

14 คน รวมชิงชัย 10 เหรียญทองในการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้ง

ที่ 31 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสมาคมสงนักกีฬาเขา

รวมชิงชัยใน 10 รุน โดยวันแรกที่ทําการชิงชัยวันที่ 13 พ.ค.2565 

จะชิงชัยทั้งหมด 3 รุนก็คือ 55 กก., 60 กก. และ 65 กก. ซึ่งเราก็

สงทั้ง 3 รุน และก็หวังไปที่ จีรพันธ โปงคํา ซึ่งเปนเจาของแชมป

โลกในรุนเล็ก ทั้งนี้ สหพันธกีฬาเพาะกายและฟตเนสโลกไดมอบ

หมายใหนายศุกรีย สุภาวรีกุล ทําหนาที่เปนผูควบคุมการแขงขันใน

ครั้งนี้ โดยมีคณะผูตัดสินจากชาติเปนกลาง อาทิ อิหราน, อินเดีย, 

มัลดีฟ, อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน สําหรับประเทศไทยมีนายสันติ 

จันกรี และกรรมการจากประเทศที่สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

ชาติละ 1 คนทําหนาที่ในการตัดสิน ตั้งแตวันที่ 13-15 พ.ค. ที่

สนามกีฬาฮานอย สปอรต คอมเพล็กซ “ในการแขงขันเพาะกาย

ครั้งนี้ เราตั้งความหวังไว 3 เหรียญทอง จากเพาะกาย มี จีรพันธ 

โปงคํา, อภิชัย วันดี และยังมี วิชัย สิงหทอง อีกคน  

ดูสดซีเกมสผานจอยักษที่ กกท.กิจกรรมเพียบ 

หัวหมาก • กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะ

มีขึ้นวันที่ 12-23 พ.ค.2565 นี้ ในขณะเดียวกัน การกีฬาแหง

ประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ได

จัดกิจกรรมเชียร ไทย ชมการถายทอดสดสูศึกซีเกมส ครั้งที่ 31 

ณ ลานกีฬาอเนกประสงคในรม กกท.หัวหมาก วันที่ 9-23 พ.ค.2565 

โดยแฟนกีฬาไทยจะไดรับชมการถายทอดสดผานทางโทรทัศนรวม

การเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ซึ่งมีทีวีดิจิทัล 8 ชอง ประกอบดวย 

ชอง T Sports 7, ชอง 3HD, ททบ.5, ชอง 7HD, ชอง 9 MCOT 

HD, ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ NBT, ชอง GMM 25 และชอง 

PPTV HD36 หมุนเวียนกันยิงสดผานจอยักษ (LED) ใหแฟนกีฬา

ไดเขารวมเชียรนักกีฬาไทยไปพรอมกัน ในขณะที่มีเยาวชนที่รัก

การกีฬาไดเขามารวมกิจกรรมภายในบูธตางๆ อาทิ ปนผาวัดใจ, 

ปนสุดใจ, ชูตบาส ชูตใจ, ล� นไหลไปกับลานสเกตบอรด ฯลฯ พรอม

รับของรางวัลสุดพรีเมียม อาทิ กระเปาผา และสายคลองหนากาก 

แบบลิมิเต็ดอิดิชั่น พิมพลวดลายเฉพาะของกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 

เทานั้น ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 

(กกท.) เปดเผยวา กิจกรรมเชียร ไทย ชมการถายทอดสดสูศึก

ซีเกมส ครั้งที่ 31 ภายใตสโลแกน “ชมจอใหญ ไมพลาดทุกแมตช

สําคัญ เชียรมันสกวาที่เคย” มีวัตถุประสงคในการสรางกระแสการ

ชมและเชียรกีฬา เพ� อใหทุกคนไดมีโอกาสมารวมชมการแขงขัน

ซีเกมส ซึ่งเปนมหกรรมกีฬาที่สําคัญของคนไทย. 

เยือนพีพีทีวี • นายกฤษฎา ตฤษณานนท ผูอํานวยการฝายบริหาร

ผังรายการสถานีโทรทัศนพีพีทีวี เอชดี ชอง 36 ใหการตอนรับ พรอม

มอบเสื้อที่ระลึกใหกับอดีตผูรักษาประตูทีมชาติเยอรมนี และสโมสร

โบรุสเซีย ดอรตมุนด โรมัน ไวเดนเฟลเลอร ในฐานะพีพีทีวีเปน

สถานีโทรทัศนฟรีทีวีที่ถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลบุนเดสลีกา 

เยอรมัน ณ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี ถ.วิภาวดีรังสิต เม� อเร็วๆ นี้

ารแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม 

เปดฉากการชิงชัยแลว กอนพิธีเปดการแขงขันอยาง

เปนทางการ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

นี้ สําหรับแฟนกีฬาในกรุงเทพฯ การกีฬาแหงประเทศไทย หรือ 

กกท. และ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ไดจัดกิจกรรม

เชียร ไทย ชมการถายทอดสดสูศึกซีเกมส ครั้งที่ 31 ณ ลาน

กีฬาอเนกประสงค ในรม กกท.หัวหมาก ระหวางวันที่ 9-

23 พฤษภาคม 2565 โดยแฟนกีฬาไทยจะไดรับชมการถายทอด

สดกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 จากประเทศเวียดนาม ผานทาง

โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ซึ่งมีทีวีดิจิทัล 

8 ชอง ประกอบดวย ชอง T Sports 7, ชอง 3HD, ททบ.5, ชอง 

7HD, ชอง 9 MCOT HD, ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ NBT, 

ชอง GMM 25 และชอง PPTV HD36 หมุนเวียนกันยิงสดผาน

จอยักษ (LED) ใหแฟนกีฬาไดเขารวมกันชมและเชียรนักกีฬาไทย

ไปพรอมกัน..••..ตองขอแสดงความยินดีกับ “โปรเพชร” สดมภ 

แกวกาญจนา หนึ่งในนักกอลฟที่ฟอรมรอนแรงที่สุดในฤดูกาล

ที่ผานมาที่ไดรับสิทธิ์เขาไปเลนในศึก พีจีเอ แชมเปยนชิพ ครั้ง

ที่ 104 ระหวางวันที่ 19-22 พฤษภาคมนี้ ณ สนามเซาเธิรน ฮิลส 

คันทรีคลับ ในรัฐโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ไดรับสิทธิ์จาก

อันดับโลกที่ขึ้นไปอยูที่ 116 จะเปนการลงเลนเมเจอร แชมเปยน

ชิพ รายการแรกในชีวิต ซึ่งเจาตัวบอกวา “รูสึกเซอรไพรสมาก

ครับ ไมไดคาดหวังวาจะไดเลนเลย ต� นเตนที่จะไดเลน เพราะวา

เปนรายการเมเจอรแรกในชีวิต” และหลังจากเมเจอรรายการนี้ 

สดมภยังไดสิทธิ์เลน ดิ โอเพน หรือ บริติช โอเพน ณ สนามเซนต

แอนดรูวส ระหวางวันที่ 14-17 กรกฎาคมนี้ จากสิทธิ์ที่ควาแชมป

สิงคโปร โอเพน เม� อตนปที่ผานมา ก็ขอให โชคดีมีชัยกลับมาฝาก

แฟนกีฬาชาวไทย..••..ชวงนี้ในเมืองไทยมีการแขงขันแบดมินตัน

ประเภททีมชายและทีมหญิงชิงแชมปโลก “โททาลเอนเนอรยีส 

บีดับเบิลยูเอฟ โธมัส-อูเบอร คัพ ไฟนอลส 2022” ที่อิมแพ็ค อารีนา 

เมืองทองธานี ผูสนใจเขาชมการแขงขันสามารถซื้อบัตรไดที่ “ไทย

ทิคเก็ตเมเจอร” ทุกสาขา บัตรเขาชมทุกที่นั่งไมวาจะเปนราคา

ใด จะไดรับการดเปนภาพนักกีฬามือระดับโลกเปนที่ระลึก โดยไม

ตองเสียคาใชจายเพิ่ม สวนผูที่ ไมสามารถเดินทางเขาชมที่สนาม

ได ก็สามารถสงกําลังใจผานทางทรูวิชั่นส ที่จะทําการถายทอดสด

รายการนี้ตลอดการแขงขัน และสามารถชมการถายทอดสดการ

แขงขันของนักกีฬาทีมชาติไทย ทางทรูโฟรยู ชอง 24..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com 
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ฮอรฟอรดพาเซลติกสทุบบักสคารัง
ลอสแองเจลิส • อัล ฮอรฟอรด ทํา 30 คะแนนพา บอสตัน 

เซลติกส รีดฟอรมเกงทายเกมกอนบุกไปชนะ มิลวอกี บักส 116-108 

ทําใหคะแนนซีรีสกลับมาเสมอกัน 2-2 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ

เพลยออฟ เม� อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผานมา

“แชมปเกา” มิลวอกี บักส ทําทาจะหนีออกไปเปน 3-1 ใน

ซีรีสรอบรองชนะเลิศของฝงอีสเทิรน คอนเฟอเรนซ หลังจากพวก

เขาทําสกอรในชวงทายควอรเตอรที่ 3 หนีหาง 11 แตม และ

ยานนิส อันเตโตคูมโป ควบคุมเกมใหบักสไดเปนอยางดี

แตจากการชูตอันแมนยําของบรรดาผูเลน บอสตัน เซลติกส 

ในชวงควอรเตอรที่ 4 โดยเฉพาะ อัล ฮอรฟอรด ที่กด 16 จาก

ทั้งหมด 30 คะแนนของเขาในควอรเตอรสุดทาย และบอสตัน

ทําแตมไดเหนือกวาเจาบานถึง 43-28 สงผลใหเซลติกสจะได

กลับไปเลนที่บานในเกมที่ 5 วันพุธที่จะถึงนี้ตามเวลาทองถิ่น

สหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเชาวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทย 

ดวยคะแนนซีรีสที่กลับมาเสมอกัน 2-2

ผลงานของฮอรฟอรดในเกมนี้นับวาเยี่ยมที่สุดในอาชีพใน

การเลนรอบเพลยออฟ และสงผลให บอสตัน เซลติกส ไดเปรียบ

ในชวงทายของซีรีสดีที่สุดใน 7 เกมนี้ เน� องจาก 2 ใน 3 เกมที่

เหลือจะกลับไปเลนกันที่บอสตัน

การทําสกอรของฮอรฟอรดยังไดรับการสนับสนุนจาก

บรรดาเพ� อนรวมทีม เจยสัน เททัม ที่จบเกมดวยสถิติ 30 คะแนน 

ขณะที่ เจยเลน บราวน และมารคัส สมารต จบเกมดวยการทํา

ไปคนละ 18 คะแนน

ขณะที่ เดอรริก ไวต ลุกจากมานั่งสํารองมากดไปอีก 

11 คะแนน ในเกมที่ผูเลนของ บอสตัน เซลติกส ถึง 5 คนที่ทํา

คะแนนเปนเลข 2 หลัก ซึ่งชวยสงบเสียงเชียรของแฟนมิลวอกี

ในการแขงขันที่ ไฟเซิรบ ฟอรัม

“พวกเราลงเลนเกมนี้ในสถานการณที่ตองบอกวาหลังชน

ฝา ดังนั้นเราจําเปนตองมีการโตตอบ และนั่นคือสิ่งที่พวกเราชวย

กันทําในเกมนี้”  ฮอรฟอรดกลาวหลังจบเกม

“พวกเราไมยอมแพ แตพยายามชวยกันผลักดัน” ผูเลน

ระดับออลสตารวัย 35 ป กลาวเสริม “การแขงขันในรอบเพลย

ออฟไมมีอะไรที่งาย และในสถานการณที่พวกเราหลังชนฝา พวก

เราจึงตองพยายามหาทางออกมาใหได”

ทางฝงเจาบาน มิลวอกี บักส นั้น ยานนิส อันเตโตคูมโป ทํา

ไป 34 คะแนน 18 รีบาวด และ 5 แอสซิสต ขณะที่ บรูก โลเปซ 

จบเกมทําไปทั้งหมด 17 คะแนน.

เอ็นบีเอเพลยออฟ • อัล ฮอรฟอรด (ขวา) ผูเลนของ บอสตัน 

เซลติกส ในจังหวะทําสกอร โดย บรูก โลเปซ ผูเลนของมิลวอกี 

บักส พยายามปองกัน ในเกมที่ 4 ของซีรีสรอบรองชนะเลิศของ

ฝงอีสเทิรน คอนเฟอเรนซ ที่ไฟเซิรบ ฟอรัม ในมิลวอกี ซึ่งเซล

ติกสบุกมาชนะ 116-108 ทําใหคะแนนซีรีสกลับมาเสมอ 2-2

เวียดนาม • “โตะเล็กชางศึก” ทีม

ชาติไทย ถือฤกษสวมชุดน้ําเงิน

ลงสนามกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 

นัดแรกกับมาเลเซีย สุทิน บัวตูม 

ผูจัดการทีม กําชับนักกีฬาทุกคน

หามประมาท เพราะเรามีบทเรียน

มาแลวในการพบกับทีมเสือเหลือง

ในการแขงขันฟุตซอลชิงแชมป

อาเซียนครั้งที่ผานมา

เม� อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

ที่หองประชุมชั้น 3 โรงแรมทันเมิง 

เมืองฮานัม ประเทศเวียดนาม ฝาย

จัดการแขงขันฟุตซอลซีเกมส ครั้ง

ที่ 31 ไดจัดการประชุมผูจัดการ

ทีม และการแถลงขาวความพรอม

กอนการแขงขัน กอนที่ทีมฟุตซอล

ชายชาติไทยจะมีโปรแกรมลงสนาม

เกมแรกพบกับทีมชาติ “เสือเหลือง” 

มาเลเซีย ในวันพุธที่ 11 พฤษภา

คม 2565 เวลา 13.00 น.

สําหรับเกมแรกทีมชาติไทย

จะลงสนามในชุดน้ําเงินพบกับ

มาเลเซีย ซึ่งจะสงรายช� อผูเลนได

เกมละ 14 คน โดยในซีเกมสครั้ง

นี้ทีมชาติไทยนํานักเตะมาทั้งสิ้น 

16 คน แตจะสามารถสงรายช� อ

สลับแตละเกมได จากนั้นไดมีการ

แถลงขาวความพรอมของแตละทีม

โดยนายสุทิน บัวตูม ผจก.

ทีมชาติไทย กลาววา “แน�นอน

อยางที่ทุกทานทราบวาตอนนี้ฟุต

ซอลมาเลเซียไดพัฒนาฝเทาขึ้นมา

เทียบเทากับฟุตซอลทีมชาติไทย

แลว นัดลาสุดที่เจอกับมาเลเซียที่

ประเทศไทยในการแขงขันฟุตซอล

อาเซียนครั้งลาสุดพวกเขาทําเอานัก

ฟุตซอลทีมชาติไทยของเราเหน� อย

เหมือนกัน กวาทีมชาติไทยจะผาน

เขารอบรองและกาวไปถึงแชมปได”

“การพบกันในนัดนี้พวกเขา

น�าจะทําการบานมาพอสมควร รู

จุดแข็งจุดออนของทีมชาติไทยเปน

อยางดีเพ� อเอาชนะเราใหได จึงได

กําชับนักกีฬาทุกคนหามประมาท 

เพราะเรามีบทเรียนมาแลวในการ

พบกันในการแขงขันฟุตซอลชิง

แชมปอาเซียนครั้งที่ผานมา”

ดาน ชิว ยุน ยอง หัวหนา

โตะเล็กไทยรับเจอมาเลเซียไมงาย

ใชสีน้ําเงินนําโชคประเดิมนัดแรก

ผูฝกสอนของเสือเหลืองมาเลเซีย 

ผูส� อขาวถามวา เม� อตอนพบกัน

ในฟุตซอลชิงแชมปอาเซียน เรา

มี เวลาเตรียมทีมคอนขางนอย 

เน� องจากตองพักไปในชวงโควิด-19

ทําใหไมมีเกมการแขงขัน เราเตรียม

ทีมที่มาเลเซีย จากนั้นเราไปอุน

เวียดนาม • มาโน โพลกิง หัวหนาผูฝกสอน

ฟุตบอลทีมชาติไทย เผยนัดหนาเสื้อดําและ

เอี๊ยมสีเหลืองตอไป พอใจที่ทีมชาติไทยเลนได

ตามที่ซอม กอนที่จะเอาชนะสิงคโปรไปแบบ

ขาดลอยในเกมที่ 2 ของซีเกมส ครั้งที่ 31 ขณะ

ที่จักรกริช พาละพล เผยหลังจากที่ไดรวมงาน

กับมาโน มาตอนนี้ก็เริ่มปรับจูนเขากันไดมาก

ขึ้น เพราะเกมแรกมันก็เหมือนกับทดลองบาง

อยาง เกมตอมาเราก็ทําไดดีขึ้นเร� อยๆ และก็ได

ผลสกอรที่น�าพอใจ”

การแขงขันฟุตบอลชาย ในกีฬาซีเกมส 

ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม โดยนักเตะ 

“ชางศึก” ทีมชาติไทย ลงสนามนัดที่ 2 เม� อ

คืนวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผานมา ถลมสิงคโปร

ไปได 5-0 พรอมแซงขึ้นไปนําจาฝูงดวยการมี 

3 คะแนนนั้น

มาโน โพลกิง หัวหนาผูฝกสอนทีมชาติ

ไทย เปดเผยวา “เปนชัยชนะที่สําคัญสําหรับ

เรา หลังจากที่เราพลาดไปในเกมแรก และ

เราพลาดไมไดอีก แตสิ่งสําคัญคือแนวทางที่

เราเลน เราสามารถเลนไดตามที่เราซอมกัน

มา แบบที่เราตองการ เราอธิบายใหผูเลนฟง

ใหเลนตามแนวทาง” 

“โดยเกมแรกเราไมสามารถเลนตาม

แนวทางได เพราะเราเหลือ 10 คน ผมเองก็

ขอรับผิดที่เปลี่ยนมาเลนเกมรับ ซึ่งสถานการณ

ก็จําเปนตองเปนแบบนั้น เพราะผูเลนนอยกวา 

แตเราไมถนัดในการเลนเกมรับ เกมนี้เราเลน

ในแนวทางที่เราตองการ และทุกคนก็ทํา

ผลงานไดอยางยอดเยี่ยม แต

เรายังดีใจอะไรมาก

ไมได เพราะ

เรายังมีเกมที่

ยากรออยู”

เคร� องที่โฮจิมินห 2 เกม

“ในชวง 3 ปที่ผานมา เรามีเวลา

เตรียมทีมสั้น เพราะมีเวลานอย แตเราก็

กลับมาเริ่มสตารท ซึ่งเริ่มจากเอเอฟเอฟ 

และตอดวยซีเกมส ซึ่งตนเช� อวาผูเลนชุดนี้

จะสรางผลงานใหดีขึ้นสเต็ปบายสเต็ป การ

เจอกับทีมชาติไทยในวันพรุงนี้เราก็เคารพ

กับดีกรีแชมปเกาของทีมชาติไทย เราก็มี 6 

ผูเลนหนาใหมเหมือนไทย และหวังวาเกมนี้

จะเปนเกมที่สนุก”

และชวงเวลา 14.30 น. นักฟุตซอล

ชายทีมชาติไทยลงฝกซอม Official Training ที่

สนามฮานัม อารีน�า กอนลงสนามประเดิม

เกมแรกในซีเกมส 2021 พบกับมาเลเซีย 

ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เวลา 14.30 น. 

ถายทอดสดทาง Tsports 7 โดยการฝกซอม

ครั้งนี้ใชเวลา 1 ชม.

สําหรับการแขงขันฟุตซอลชายจะ

แขงขันในรูปแบบพบกันหมด เพ� อหาทีมที่

มีคะแนนมากที่สุดควาเหรียญทอง, อันดับ 

2 เหรียญเงิน และอันดับ 3 เหรียญทองแดง 

โดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมแขงขันนัดแรก

วันพุธที่ 11 พ.ค.65 เวลา 13.00 น. มาเลเซีย

พบไทย ถายทอดสดทาง Tsports 7

สําหรับผลงานของทีมฟุตซอลชาย

ในการแขงขันซีเกมส ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 

4 ครั้ง ไดแก ป 2007 (ไทย), 2011 

(อินโดนีเซีย), 2013 (เมียนมา) และ 2017 

(มาเลเซีย) โดยทีมชาติไทยควาเหรียญทอง

มาครองไดทั้งหมด.

สุทิน บัวตูม

‘มาโน’ขอใสเสื้อดําเอี๊ยมเหลืองดวลกัมพูชา‘มาโน’ขอใสเสื้อดําเอี๊ยมเหลืองดวลกัมพูชา
“ครึ่งแรกเรารูอยูแลววาเกมจะ

เปนแบบนี้ เพราะเราคุยกันมากอน 

ที่จะเริ่มเกมวาเราตองอดทน เพราะ

สิงคโปรมารับแน�นและมีวินัย เพราะ

ฉะนั้นกอนที่เราจะไดประตูแรก

ก็อึดอัดพอสมควร”

“เราไดคุยกันพัก

ครึ่ง เราไดประตูแลว 

และสิ่ งที่ตองทําใน

ครึ่งหลังคือ เอาบอล

ไปและคอยจังหวะ

ที่ถูกตองและสราง

โอกาส และนักเตะ

ก็ทําไดดี พอใจกับ

แนวทาง ผลไมได

สําคัญ แตแนวทาง

ที่ เราเลนตองมา

จากการซอมและ

แนวที่เราตองการ”

“ ผู ตั ด สิ น

บอกว าผมทํ า ให  

ไ ลน แ มนสั บ สน 

เพราะกรรมการ

ก็ใสสีดํา แลว

มันตางกัน แต มันคือกฎ

ก็ตองยอมรับ ผมอยากใสเสื้อนํา

โชค แตนัด นี้ เราใส เสื้ อดําและ

เอี๊ยมสีเหลืองแลวชนะ 

ผมก็คงตองใสแบบนี้ตอไป”

และเม� อวันที่ 10 พฤษภา 

คม 2565 เวลา 15.00 น. ณ สนาม

ในศูนยฝกนัมดินห ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด

ลุยศึกซีเกมสลงฝกซอมตอเน� อง เพ� อเตรียมพรอมสําหรับ

การแขงขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมซีเกมส ครั้งที่ 31 นัด

ที่ 3 ที่จะพบกับทีมชาติกัมพูชา

กอนการฝกซอม จักรกริช พา

ละพล กลาววา “หลังจากที่ ไดรวม

งานกับมาโน มาตอนนี้ก็เริ่มปรับจูน

เขากันไดมากขึ้น เพราะเกมแรกมันก็

เหมือนกับทดลองบางอยาง เกมตอมา

เราก็ทําไดดีขึ้นเร� อยๆ และก็ไดผลสกอร

ที่น�าพอใจ”

“ผมคิดวาตอนนี้เขาใจแนวทาง

ของโคชมากขึ้น ผมชอบการเลนเกมรุก แต

เกมรับโคชก็มีแท็กติก แตเกมรุกคือตอง

มากอน แตเกมรับถาเราเสียบอล 

เราก็ตองรีบเอากลับมา”

“เร� องตําแหน�งไมตอง

ปรับเยอะเทาไหร ผมเคยเลนวิงแบ็กมากอน 

แบ็กโดยตรงก็เคยเลน แตที่ผานมาสวนใหญ

ผมจะเลนเปนปก”

“ตอนนี้ทีมก็ดีขึ้นเร� อยๆ และยิง 5 ประตู 

ก็ทําใหทีมมีความมั่นใจ ผมเช� อในคุณภาพของ

เพ� อนรวมทีมทุกคน และทุกคนตางเปนสวน

สําคัญของทีม”

สําหรับทีมชาติไทยลงสนามในศึกซีเกมส 

ครั้งที่ 31 ไปแลว 2 นัด โดยนัดแรกแพมาเลเซีย

มา 1-2 กอนนัดที่ 2 จะชนะสิงคโปร 5-0 แซง

นําเปนจาฝูง สําหรับนัดที่ 3 จะพบกับกัมพูชา ที่

เธียน ตรวง สเตเดียม วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 

เวลา 19.00 น. ถายทอดชอง GMM 25.

มาโน โพลกิง
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รวมศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 65 

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชวนชม

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565 รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์

ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของ

ปีการศึกษา 2564 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 43 

แห่งทั่วประเทศ รวม 161 ชิ้น ประกอบด้วยจิตรกรรม ประติมากรรม 

สื่อผสม และงานจัดวาง เป็นต้น จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มิ.ย.2565 

มาเสพงานศิลป์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางศิลปะกันได้ เพื่อ

ก้าวสู่การเป็นศิลปินอาชีพ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ปิดวันพุธ) 

เปิดตัวหนังสืออนิช คาพัวร์

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียน 

นาเล่ 2020  หัวเรือใหญ่โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 

เปิดตัวหนังสือ “อนิช คาพัวร์ : จักรวาล 

สุญตา และความเป็นแม่” ซึ่ง ศ.ดร.อภินันท์ 

โปษยานนท์ เป็นบรรณาธิการ เนื้อหา

เล่าถึงเนื้องานและความหมายของ

สัญลักษณ์ในผลงานศิลปะศิลปินชื่อ 

ดัง อนิซ คาพัวร์ ทั้งแง่ศาสนาพุทธและ

ฮินดูในมุมมองศิลปะ ประวัติศาสตร์

ศิลปะ ศาสนา ความศรัทธาและปรัชญา 

นอกจากนี้เล่าถึงนิทรรศการที่จัดแสดงวัด

โพธิ์ วัดอรุณฯ และเดอะปาร์ค หนังสือ

เขียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย สามารถสั่งหนังสือล่วงหน้าได้

จนถึงวันที่ 31 พ.ค. สนใจ inbox มาได้ที่ Facebook : Bkkartbiennale. 

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

านวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำา

พระธาตุยาคู ประจำาปี 2565 เตรียม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภา 

คม 2565 ที่ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง 

พระธาตุยาคู อำาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ภายใต้งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น 

วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นงาน

แรกที่จะมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ หลัง

จากรัฐบาลปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศยกเลิก 

TEST AND GO วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้  จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวัฒนธรรมที่

น่าสนใจในรูปแบบ New Normal ภายใต้ชื่อ 

“สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เพื่อใช้ทุน

วัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจหลังซบเซาเพราะ 

โควิดมานานกว่า 2 ปี 

ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัด

กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเริ่ม

ทยอยเปิดกิจกรรม ทั้งมหกรรมโปงลาง แพรวา 

งานกาชาด คนร่วมงานจำานวนมาก แต่ก็ดูแล

ความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุขอย่างดี 

ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคได้ คนมาเยือนรู้สึก

ปลอดภัย กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างดี 

“เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒน 

ธรรมอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมา

ฟื้นตัว จังหวัดพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี เปิดเมือง

ต้อนรับทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพราะทั้ง 

18 อำาเภอมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติกระจายอยู่” พ่อเมืองน้ำาดำากล่าว 

ด้าน ประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า มหกรรม

วัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวัน

กาฬสินธุ์เปิดเมืองจัดงาน‘สรงน้ำ�พระธ�ตุย�คู’  

ออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำา

พระธาตุยาคู ปี 2565 แสดงออกถึงความจงรัก

ภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังมี

เป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ

เศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้แก่ชุมชนของ

จังหวัดกาฬสินธุ์และในเขตภาคอีสาน 

ภายในมหกรรมประกอบด้วยกิจกรรม

งานสืบศิลป์ถิ่นอีสาน อีสานดูดี, พิธีอัญเชิญ

น้ำาสรงพระราชทานเพื่อสรงน้ำาพระธาตุยาคู, 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว, ชมทะเลธุงจำานวนกว่า 1,600 

ต้น, ชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุยาคู

จาก 18 อำาเภอ, รำาบูชาพระธาตุยาคู มีนางรำา

กว่า 2,290 คน, การแสดงแสงสีเสียงชุด “ตุ้ม

โฮม ม่วนซื่น โฮแซว” 

นอกจากนี้ จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม

จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, พิธี

ยกอ้อ ยอครูหมอลำา นักร้อง นักดนตรีจาก 20 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, การแสดง

โขนเรื่องรามเกียรติ์ตอน “ลักษมีสีดา”, การ

แสดงแบบผ้าไทยอัตลักษณ์และผ้าไทยร่วมสมัย 

20 จังหวัด, กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ, การ

สาธิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ CCPOT จาก  

20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้มาร่วม

งานสามารถชม ชิม ช็อป ตลาดนัดโบราณ เยี่ยม

ชมนิทรรศการเฮือนอีสานย้อนยุค 18 อำาเภอ

ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และการแสดงของศิลปิน

ที่มีชื่อเสียง

มหกรรมใหญ่แดนอีสานผู้จัดวางมาตรการ

ควบคุมดูแลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 วางมาตรการไว้อย่างเข้มงวด ตั้งแต่

การร้านค้าภายในงาน เจ้าหน้าที่ต้องได้รับวัคซีน

ทุกคน และใช้มาตรการ D-M-H-T-T อย่าง

เคร่งครัด ผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย

ตลอดทั้งงาน ตลอดจนการจัดชุดเจ้าหน้าที่

ทำาการตรวจคัดกรอง การปฏิบัติตามมาตรการ

ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

ง

พระธาตุยาคูที่ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง

การแสดงศิลปวัฒนธรรม 20 จังหวัดแดนอีสาน จัดงานประเพณีสรงน้ำาพระธาตุยาคู ปี 2565ประสพ เรียงเงิน และทรงพล ใจกริ่ม พร้อมจัดกิจกรรมวัฒนธรรม

ประดับธุงในงานวิสาขปุณณมีปูชา

ศึกษาธิการ • ศธ.ประกาศ 17 พ.ค. เปิดเทอม

เรียนออนไซต์ 100% เตรียมพร้อม “School  

Isolation” หากพบเด็กติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ 

ให้จัดพื้นที่นั่งเรียนในโรงเรียนได้ ด้าน “หมอ

โอภาส” ระบุหากโรงเรียนยังเปิดไม่ได้ทั้งหมด 

ก็จะไม่สามารถประกาศให้ โควิดเป็นโรคประจำา

ถิ่นได้

ที่โรงเรียนพญาไท กทม. นางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียม

ความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 

โดยนางสาวตรีนุชกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและ

สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียม

ความพร้อมในการเปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2565 ให้ดีที่สุด ซึ่ง ศธ.มีเป้าหมายเปิดการ

เรียนแบบ On site พร้อมกันทุกแห่ง ด้วยการ

สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

ซึ่งตนได้เน้นย้ำาให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียม

ความพร้อมตามแนวทางการเฝ้าระวังสำาหรับ

การเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความ

เสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ซึ่งทุกสถานศึกษาต้อง

ทำาการประเมินตนเองในการเตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็น

ประจำา มีการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่าง

เหมาะสม การฉีดวัคซีนให้กับครู บุคลากร  

ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีน 

โควิด-19 ตามเกณฑ์ ให้มีการเร่งรัดจัดฉีด

วัคซีนให้แก่นักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง โดยศึกษาธิการจังหวัด

ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดในการเร่งฉีด

วัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี 

ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และความจำาเป็น

ในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ  

“ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการ

สร้างความปลอดภัย 6-6-7 ป้องกันโควิด-19 

ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ทั้งการบริหาร

จัดการภายในห้องเรียน ภายในโรงเรียนและ

บริเวณโดยรอบโรงเรียน มีการเตรียมพร้อม

แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึงการเตรียม

พร้อม School Isolation สิ่งสำาคัญ ต้องทำาความ

เข้าใจในชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการของชุมชนอย่างเข้มแข็ง หากมี

ความเสี่ยง หรือความไม่ปลอดภัยใดๆ เกิดขึ้น 

กลไกการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุผ่าน MOE Safety 

Center ทั้งนี้ โรงเรียนไม่จำาเป็นต้องปิดการ

เรียนการสอนแม้จะพบการติดเชื้อในโรงเรียน 

แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนเผชิญเหตุ

อย่างแม่นยำาและรวดเร็ว เพราะเป้าหมาย

สำาคัญ นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้อย่างเต็ม

ที่ที่ โรงเรียน และลดปัญหาการเกิดภาวการณ์

เรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)” รมว.ศธ.กล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า ในช่วง 1-2 ปี

ที่ผ่านมาก่อให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยขึ้น

กับนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นี้ ศธ.มุ่ง

เน้นให้เป็นปีแห่งการเสริมสร้างการศึกษา เพื่อ

เดินหน้าแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้อย่าง

จริงจัง โดยเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ช่วงที่สูญเสียไป

ให้คืนกลับมาเร็วที่สุดอย่างเป็นระบบ โดยจะขับ

เคลื่อนการเรียนการสอนใน 3 มิติ คือ การเสริม

สร้างความรู้ การสร้างทักษะที่เข้มข้น ส่งเสริม

ทักษะชีวิต หรือทักษะทางสังคม โดยจะมีการ 

เตรียมความพร้อม หรือการปรับพื้นฐานก่อนเรียน 

เพื่อค้นหาช่องว่างของเด็กในการออกแบบการ

ศึกษาธิการ • นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตน

ได้เซ็นลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบัน

การศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์มาตรการรองรับ

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อ

จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite จำาแนก

ตามพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติ

จำาแนกตามเขตพื้นที่แพร่ระบาดปัจจุบันเขต

พื้นที่ การแพร่ระบาด มาตรการตรวจคัด

กรองหาเชื้อ การเข้าถึงวัคซีน การประเมิน

ความเสี่ยง (TST) พื้นที่นำาร่อง

1.ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมเปิด 

เรียน TSC+ 2.เคร่งครัดตามมาตรการ 6-6-7 

และ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ต่อ

สัปดาห์ ส่วนพื้นที่เฝ้าระวัง 6 มาตรการเสริม 

(SSET-CQ) และพื้นที่สีเขียว 7 มาตรการ

เข้มสำาหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การแพร่

ระบาด มาตรการตรวจคัดกรอง หาเชื้อการ

เข้าถึงวัคซีน การประเมินความเสี่ยง (TST) 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง สีเหลือง ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ความพร้อมเปิดเรียน TSC+ เคร่งครัดตาม

มาตรการ 6-6-7 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 

มาตรการเสริม (SSET-CQ) มาตรการเข้ม

สำาหรับสถานศึกษาอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์

มาตรการเข้มสำาหรับสถานศึกษา 

(โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) สถานศึกษา 

(โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา) ต้องจัดการ

เรียนการสอนในอาคารสถานที่โดยปฏิบัติตาม

มาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด ข้อกำาหนด 

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) Distancing 

เว้นระยะห่าง Mask wearing สวมหน้ากาก 

Hand washing ล้างมือ Testing คัดกรอง

วัดไข้ Reducing ลดการแออัด Cleaning 

ทำาความสะอาด ต้องจัดให้มีสถานที่แยกกักตัว

ในโรงเรียน (School Isolation) สำาหรับรองรับ

การดูแลรักษา เบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือ

บุคลากรในสถานศึกษามีการติดเขื้อโควิด-19 

หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก

รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความ

ร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่

ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องจัดอาคารและพื้นที่

โดยรอบให้เป็นอาณาเขตบริเวณในรูปแบบ

ดังนี้ Screening Zone ที่เหมาะสม จัดจุด

รับ-ส่งสิ่งของ จุดรับ-ส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยง

อื่น เป็นการจำาแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้

ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน

ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้

มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ไม่สามารถ

เข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้ Quarantine Zone 

จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกต

อาการสำาหรับ Safety Zone จัดเป็นพื้นที่ปลอด

เชื้อ ปลอดภัยสำาหรับนักเรียน ครู และบุคลากร

กรณีผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุข

ในพื้นที่ทันที และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ

กรณีมีผลตรวจเป็นบวก การดำาเนินการของ

โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา : ระหว่าง

ภาคการศึกษาต้องดำาเนินการดังนี้ สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้ทั้งรูปแบบ On Site 

หรือ Online หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) 

หากมีความจำาเป็นจัดให้มีสถานที่แยกกักตัว

ในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยก

กักชั่วคราว รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสำาหรับ

รองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน 

ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษากรณีมีการติด

เชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็น

บวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด ควบคุม

ดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจาก

สถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น

ส่วนประเภทโรงเรียนหรือสถาบันการ

ศึกษา ประเภทไป-กลับด้านกายภาพ ลักษณะ

อาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียน

หรือสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย พื้นที่/

อาคารสนับสนุนการบริการ พื้นที่/อาคารเพื่อ

จัดการเรียนการสอน โดยจัดอาคารและพื้นที่

โดยรอบให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย 

และมีพื้นที่ที่เป็น COVID free zone ตรวจ

สอบทางโภชนาการก่อนนำามาบริโภค จัดการ

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติ

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรค

โควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบาย

อากาศภายในอาคาร การทำาความสะอาด คุณ

ภาพนำ้าอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

กรณีผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส 

หากไม่มีอาการ ไม่แนะนำาให้กักกันการตรวจ

คัดกรองหาเซื้อด้วย ATK ถ้าหากมีอาการให้

ตรวจทันที หากไม่มีอาการให้ตรวจครั้งที่ 1 

วันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ติดเซื้อ และตรวจครั้ง

สุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัส ผู้ติดเชื้อสถาน

ศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ใน 5 วันแรกควรเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 

2.0 เมตร กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร

เป็นผู้ติดเชื้อ พิจารณาร่วมกับหน่วยบริการ

สาธารณสุขให้บุคคลแยกกักตัวที่ โรงเรียน 

(School Isolation) และปฏิบัติตามแนวทาง

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยพิจารณา

ร่วมกับประเภทสถานศึกษา แนวปฏิบัติของ

ครู นักเรียน และบุคลากร หน่วยบริการ

สาธารณสุขในพื้นที่ หรือคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัด ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุข

ในพื้นที่ตามระบบงานอนามัยโรงเรียน

ทั้งนี้ การใช้อาคารหรือสถานที่ของ

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อการสอบ 

การฝึกอบรม หรือการทำากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้

เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก กรณีการ

พิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อ

การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำากิจกรรม

โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยหากมีผู้

เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่า 1,000 คน ในพื้นที่

เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ผู้ขออนุญาตต้องจัด

ทำามาตรการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรค

ติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะพิจารณาตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข.

ศธ.เตรียมพร้อมเปิดเรียนออนไซต์100%
ออกมาตรการจัดพ้ืนท่ี‘เด็กติดเช้ือ’ไม่มีอาการมาโรงเรียนได้‘หมอโอภาส’ล่ันเดินหน้าโควิดโรคประจำาถ่ิน

เรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสม  

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเปิดเรียนในรูป

แบบปกติครั้งนี้ ได้จะเป็นหมุดหมายสำาคัญ

ของประเทศที่จะประกาศให้ โรคโควิดเป็นโรค

ประจำาถิ่นในเดือนกรกฎาคมนี้ อีกทั้งยังเป็น

ส่วนของการขับเคลื่อนกิจการและเศรษฐกิจใน

ประเทศ โดยเฉพาะสถานบันเทิง เพราะหาก

สถานศึกษายังไม่สามารถเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

ได้ เราก็ไม่สามารถจะประกาศให้ โควิดเป็น

โรคประจำาถิ่นได้ ดังนั้นจากความร่วมมือทุก

ภาคส่วนภายใต้มาตรการที่เข้มข้นของการเปิด

เรียน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนและครูได้รับวัคซีน

ครบ และจัดห้องเรียนแบบเว้นระยะห่าง สวม

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา จะทำาให้ป้องกัน

โรคได้ ที่ผ่านมาที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ไม่ได้

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ ศธ. แต่อยู่ที่ความ

กังวลของผู้ปกครอง ส่วนประเด็นมีนักเรียนติด

เชื้อให้มาเรียนได้นั้น หากเด็กติดเชื้อไม่แสดง

อาการโรงเรียนสามารถประสานกับคณะกรรม 

การควบคุมโรคติดต่อประจำาจังหวัด เพื่อจัด

ห้องเรียนเฉพาะในการมาเรียนของเด็กได้ ซึ่ง

ให้สิทธิโรงเรียนบริหารจัดการสถานการณ์ได้

เองภายใต้มาตรการความปลอดภัย

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า เปิดเทอมนี้จะเปิดเทอมออนไซต์ 

100% สำาหรับการฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย

นั้น ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แบ่งเป็นระดับปฐมวัย

เน้นพัฒนาการสมวัย สติปัญญา อารมณ์ และ

สังคม ประถมศึกษาเน้นอ่านออก เขียนได้ และ

คิดเลขเป็น และมัธยมศึกษาปรับฐานก่อน

เรียนเสริมทักษะที่สนใจกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ลงมือปฏิบัติจริง  

ขณะที่นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิ 

การคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ 

กอศ.) กล่าวว่า สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) จะเติมทักษะที่ขาดหาย

อย่างเต็มที่ในภาคเรียน เพิ่มทักษะที่จำาเป็นใน

ระดับที่สูงขึ้น และการเพิ่มทักษะนักศึกษาใหม่.

หลักเกณฑ์เปิดภาคเรียน1/2565ในสถานการณ์โรคระบาด
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11บันเทิง

มม..เบรกไว้หน่อยก็ดี

ผมหมายถึงที่นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา รอง

โฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้ย้อนถามนายวันชัย สอนศิริ สมา 

ชิกวุฒิสภา ว่า..

“ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ในฐานะ ส.ว. หรือหมอดูทางการเมือง 

เพราะหากวิจารณ์ในฐานะ ส.ว. ตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจาก

สถานการณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมือง 

ส่วน ส.ว.อยู่ในฐานะสภาสูง ไม่สมควรวิจารณ์อุบัติเหตุทาง 

การเมือง เพราะจะทำาให้เป็นการลากองค์กรหรือสภาสูงเข้ามาเป็นคู่

ขัดแย้งทางการเมือง

 แต่หากวิจารณ์ในฐานะหมอดูตนก็ไม่ติดใจ เพราะถือว่า เป็น

หมอดูทั่วไป เหมือนกับหมอดูใต้ต้นมะขามสนามหลวง”

ก็..จริงล่ะนะ ระยะหลังดูเหมือนนายวันชัยจะทำาตัวเป็น “หมอดู

การเมือง” แข่งกับ “แม่หมอ” อยู่บ่อยๆ หรือถ้าจะเอาดีทางนี้ ลาออก

จาก ส.ว.ซะ ก็..สิ้นเรื่อง!

ครับ..วันก่อน คุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ นักจดหมายเหตุ 

นักแต่งเพลง โพสต์บ่น.. “ปรากฏการณ์ลาซาด้า ทำาให้น้ำาตาคนสูง

อายุอย่างท่านต้องไหลพรากโดยไม่รู้ตัว”

เมื่อวาน..เจ้าพ่อลายดอก-คุณเจนภพ ก็ได้ โพสต์อีกข้อความที่

ผมอ่านแล้วเห็นจะนิ่งเฉยไม่ได้ อย่างน้อยก็ในฐานะ “คนคอเดียวกัน” 

คือท่านว่างี้..

“ในฐานะที่ทุกลมหายใจเข้า-ออก ของผม คือ เพลงลูกทุ่ง ใน

ฐานะที่ผมมุมานะต่อสู้เพื่อเพลงลูกทุ่ง มาอย่างยาวนานจนนับวันนับ

เดือนนับปีไม่ถูกว่านานแค่ไหนแล้ว

พอถึงเดือนพฤษภาคมทีไร ผมก็สะทกสะท้อนใจทุกครั้ง ผม

ไม่อยากพูดให้กระทบกระเทือนจิตใจเพื่อนพี่น้องรวมเลยไปถึง ฅรูบา

อาจารย์ที่ผมเคารพนับถือในวงการเพลงลูกทุ่งทุกท่าน 

เพราะตัวผมเองก็อยู่ในวงการนี้เช่นกัน ผมจะจ้องทุบหม้อข้าว

ตัวเองไปเพื่ออะไร?

แต่ทุกๆ การกระทำาของผม ทุกคำาพูดของผม ตลอดชีวิตที่ผ่าน

มาก็พิสูจน์แล้วว่า ผมหวังดีกับ เพลงลูกทุ่ง สู้เพื่อเพลงลูกทุ่งชนิด

สุดใจขาดดิ้นโดยไม่เคยเรียกร้องต้องการผลประโยชน์อะไรเข้าตัวเอง

เลย 

ช่วงน้ีเขาเห่อคำาว่า ซอฟท์ พาวเว่อร์ กันมากๆ ผมก็อยากจะ

กราบเรียนถามท่านผู้รู้ท้ังหลายว่า เพลงลูกทุ่ง เป็น ซอฟท์ พาวเว่อร์ 

ไหมครับ?

ถ้าเป็น แล้วทำาไมทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง ทางอ้อม 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับเพลงลูก

ทุ่งทั้งหมด มัวทำาอะไรกันอยู่ 

ไม่ขยับขับเคลื่อนให้เพลงลูกทุ่ง เป็น ซอฟท์ พาวเว่อร์ ที่แข็ง

แรงเกรียงไกรกันบ้างหรือ? 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ที่จะถึงในวันพุธหน้านี้ เป็นวันสำาคัญ

อย่างยิ่งของพวกเราชาวลูกทุ่งนะครับ รู้กันบ้างไหม เคยคิดจะทำา

อะไรกันบ้างไหม? 

ผมพูดเรื่องนี้ข้อมูลนี้มาเป็นสิบๆ ปีแล้วนะครับ แต่ไม่มี

ปฏิกิริยาตอบสนองใดใดเลยจากวงการเพลงลูกทุ่งเองนี่แหละ ไม่ต้อง

ไปโทษฅนอื่น

วันต้นหมากรากไม้ วันหมูหมากาไก่ วันคูคลองหนองบึงแม่น้ำา

ลำาธาร เขามีกันจนหมดแล้ว แต่ “วันเพลงลูกทุ่งไทย” ยังไม่เกิดข้ึนเลย

ผมก็พูดแล้วพูดอีก เขียนแล้วเขียนอีก แต่ทุกอย่างก็ยังเงียบ

เป็นเป่าสาก

คำาว่า “เพลงลูกทุ่ง” ถือกำาเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๐๗ โดย ท่านอาจารย์จำานง รังสิกุล ปรมาจารย์ โทรทัศน์ไทย

เป็นผู้บัญญัติศัพท์คำานี้ขึ้นมา

แล้วเอามาใช้อย่างเป็นทางการเป็นฅนแรก ตั้งเป็นชื่อรายการ

โทรทัศน์ ออกอากาศทาง ช่อง ๔ บางขุนพรหม โดยมี คุณประกอบ 

ไชยพิพัฒน์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ 

อยากรู้ข้อมูล อยากเห็นภาพ กรุณาไปขอค้นดูท่ี ช่อง ๙ อสมท. 

ในปัจจุบัน ดูได้เลย เว้นแต่ว่าเขาเผาท้ิงไปหมดแล้วก็ถือว่าซวยไป

ก่อนหน้านั้น ยังไม่มีการใช้คำาว่า “เพลงลูกทุ่ง” มาก่อน มี

เรียกว่า “เพลงตลาด” บ้าง ยังดีไม่เรียกว่า “เพลงไพร่” หรือบางครั้ง

ที่ค้นเจอก็มีเรียกว่า “เพลงชีวิต” 

ในเมื่อหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ คำาว่า “เพลงลูกทุ่ง” จึงเกิดขึ้น

อย่างจริงจังมาตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๗ นับมาถึงวันนี้

ก็ ๕๘ ปีแล้วนะครับ 

ยังไม่ได้รับการยกย่องหรือประกาศตั้ง “วันเพลงลูกทุ่งไทย” 

อย่างเป็นทางการเลย!!!!! มันน่าเศร้าสลดใจไหมครับ?

หน้าที่ผมก็คงให้ข้อมูล และเขียนเรื่องนี้ พูดเรื่องนี้ ทุกปีไป

ครับ พูดซ้ำาพูดซาก เขียนซากเขียนซ้ำาย้ำากันอยู่อย่างนี้แหละ 

จนกว่าจะเกิด “วันเพลงลูกทุ่งไทย” ขึ้นมาจริงๆ หรือ จนกว่า

ผมจะพูดไม่ได้เขียนไม่ได้แล้ว ก็จบกัน”

เออ..ไม่สงสาร-ไม่เห็นใจ “เจ้าพ่อเสื้อลายดอก” ก็ให้รู้ ไป!

วันเพลงลูกทุ่งไทย

อื

ตร มิตรชัย เปิดใจท่ีแรกกับบทเรียนชีวิต

หลังออกจากเรือนจำา ต้องโทษ 1 ปี 6 

เดือน จากความผิดพลาดในอดีต ยอมรับ

ว่าต้องปิดบังคนในครอบครัวจนได้ทราบเรื่องจาก

ข่าว ส่ังห้ามครอบครัวไปเย่ียม พร้อมเคลียร์ดรามา

ครอบครัวไม่ช่วยเหลือ  ย้ำาไม่ขอโอกาสจากสังคม 

แต่อยากให้เปิดใจว่าตนเป็นคนที่ดีขึ้นหรือไม่ ใน

รายการคุยแซ่บ SHOW ทางช่องวัน 31

“ที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำาเพราะเมื่อ 5 ปี 

กว่าผมมีปัญหากับแฟนเก่าเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง 

ด้วยที่เรายังเด็กมาก 

เราตัดสินใจด้วย

ความใจร้อนหลาย

สิ่งหลายอย่าง จน

เกิดความผิดพลาด

เป็นคดีขึ้นมา  เลย

ถูกศาลพิพากษาจำา

คุกเป็นเวลา 6 ปี

ครับ ตอนนั้นอายุ

ประมาณ 20 ปี ตอน

ศาลสั่งจำาคุกตอนนั้น

มันยังไม่อยากจะเชื่อ

มากกว่า ตกใจ อยู่ใน

อาการช็อกประมาณ 

3 วัน แม้ในวันที่เรา

เข้าอยู่ในเรือนจำาแล้วเราก็ยังช็อกอยู่ มันยังไม่ได้

เครียด ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนความเครียดด้วยซ้ำา 

มันเกิดขึ้นจริงแล้ว ผมจะต้องทำาใจยอมรับมันแล้ว

 ดรามาในโซเชียลว่าพี่เอ พี่แอนและ

ครอบครัวไม่มีใครช่วย ไม่ใช่ครับ ทุกคนใน

ครอบครัวผม ผมกล้าพูดได้เลยว่าเรารักกันมาก 

รักและอบอุ่นกันมาก แต่เราต้องรักและแยกแยะ 

เพราะเรื่องทุกอย่างผมเป็นคนก้าวพลาดและ

เดินผิด เวลาผมไปศาลแต่ละครั้งผมจะบอกกับ

ครอบครัวทุกครั้งว่ามันไม่ใช่วันรวมญาติ ไม่อยาก

ให้ทุกคนมา มันเป็นเรื่องของผมกับทนายที่ต้องไป

ต่อสู้คดี ครอบครัวไม่ได้ปล่อยมือหรือทอดทิ้งเลย 

มีการถามตลอด ผมไปทุกครั้งถ้าใครว่าง

เขาจะไปให้กำาลังใจกัน ฉะนั้นข่าวนี้ตัดได้

เลยครับ

 ตอนแรก จริงๆ ผมไม่ได้อยากบอก

คนในครอบครัวเลย ตอนนั้นเรามีอะไรเราก็

คุยกับเพื่อน ด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นเราตัดสิน

ใจไปเอง บางทีเราคิดว่าเราทำาได้ แต่

จริงๆ แล้วเราทำาไม่ได้ แม่เนี่ยปิดไม่ได้

เพราะผมอยู่กับแม่ แม่จะถามทนายทุก

ครั้งว่าผมไปศาลวันไหน บางทีทนาย

ก็ไม่รู้จะตอบยังไง เพราะผมบอกแล้ว

ว่าอย่าไปบอกแม่ เราไปกันเองดีกว่า 

ไม่อยากให้แม่หรือคนในครอบครัว

มาเครียด มันเป็นปัญหาเราเอง ผม

ได้เจอเขาอีกทีตอนที่ผมเข้าไปแล้ว 

หลังจากที่พิพากษาแล้วผมไม่ได้

บอกใครเลย เขารู้จากข่าว เราคิด

อย่างหนึ่งว่าทุกคนถึงจะเป็นคนใน

ครอบครัว  แต่เราก็มองว่าเขาก็

มีครอบครัวของเขาอีก หน้าที่การ

งานที่เขาจะต้องดูแล แล้วมันไม่ใช่

สถานที่ที่เขาต้องมา เขาจะถามกัน

ตลอดจะมา แต่ผมบอกพี่ไม่ต้องมา 2 

คนที่จะไม่บอกและไม่อยากให้มาเลยคือพี่

ชายกับพี่สาวครับ ผมว่าผมอาจจะยังไม่แข็ง

แรงพอ ณ จุดนั้น ผมรักและใช้คำาว่าศรัทธา

พี่ทั้ง 2 คนมาก ด้วยตัวผมเองผมจะเป็นเด็กดื้อ

มาก แต่วันนั้นเป็นวันที่ผมตั้งสติแล้วคิดว่าเขาไม่

น่ามาที่นี่ ผมก็ไม่อยากให้เขามาเห็นเราในสภาพ

แบบนั้นด้วย ก็เลยเป็นห่วงมากกว่า

มีคำาพูดของคุณพ่อที่เคยเตือน ผมเข้าไปใน

เรือนจำาพ่อถามปรับตัวได้หรือยังลูก  ผมพูดกับพ่อ

ว่าผมปรับตัวได้ ใจผมไม่อยากให้พ่อเครียด แต่พ่อ

รู้ทันทีเลยว่าผมปรับตัวไม่ได้หรอก แสดงว่าเครียด 

พ่อเลยพูดกับผมว่าวันนี้เรามาชดใช้เวรชดใช้กรรม

แล้วอยู่ในนี้ เราเดินผิดพลาดเราก็มารับผลของ

ความผิด แต่เมื่อเราทำาผิดเราทุกข์แล้วเราสำานึก

แล้ว เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะลูก ไม่ใช่ลูก

ทุกข์ สำานึกกลับมาทุกข์วนอยู่แบบนั้น ไม่เกิด

ประโยชน์อะไรกับลูก ลูกย้อนเวลาไม่

ได้ แต่ลูกทำาปัจจุบันได้ เปลี่ยนแปลง

ตัวเอง วันนั้นแหละครับที่ทำาให้ผมมี

สติและปรับตัวได้ บางทีเราอยู่ตรงนั้น

เราเครียด ไหนจะงานข้างนอก ตอน

นั้นผมมีคณะลิเกของผม

ไปเล่นกับน้องแป้ง 

ลิเกจะมีการรับงาน

ไว้ล่วงหน้าข้าม

ปี เครียดมาก ทีม

งานอีก

เข้าเรือน

จำาไปโดนรับน้อง

ไหมเหรอ คือ

รับน้องในเรือน

จำามันมีหลาย

แบบ แบบที่ผม

กลัวหรือแบบที่

ทุกคนเคยได้ยิน

มาว่าหน้าอ่อน

เข้าไป หน้า

หวานๆ เข้าไป 

มันจะมีเหตุการณ์

อะไรหรือเปล่า สิ่ง

นั้นผมไม่เจอ ผมเจอรับ

น้องแบบอะเมซิ่งมาก มา

จากไหนไม่รู้ 7-8 คน ยก

รางระนาดมาเลย มาตีให้

ผมร้องลิเกในขณะที่ผมนั่ง

ทำาธุระอยู่ก็มี มีผู้ต้องหา

ชายมาจีบไหม เป็นเรื่อง

ปกติ ด้วยความที่ผู้ชาย

ไม่เจอผู้หญิงเลย บางคน

อยู่เรือนจำานานๆ จะมอง

ผู้ชายสวย มันอยู่ที่การ

วางตัวของเราด้วย เรา

ต้องแสดงจุดยืนของเรา

ด้วย มันไม่สามารถเกิด

อะไรได้ถ้าเราไม่ยินยอม 

ก็ประมาณ 1 เดือน ปรับ

ตัวได้แล้วต้องมาเรียนรู้

ชีวิตในนั้นอีก ก็ใช้เวลาอีก

หลายเดือน จากวันนั้นที่พ่อมาพูดกับผม ผมก็ทำา

ประโยชน์ให้กับเรือนจำา เรียกได้ว่าเป็นแกนนำาของ

กิจกรรมนันทนาการทั้งหมด มีฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้อง

ขังเราได้วิชาจากในนั้นด้วยบางอย่าง บางครั้งใน

นั้นก็เรียกอาจารย์มิตร สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าเรา

ประสบความสำาเร็จอย่างหนึ่งคือผู้ต้องขังในนั้นเขา

พูดกับผมว่า ขอบคุณที่ดึงเขามาทำากิจกรรมแบบนี้

ในสถานที่แบบนี้ เขายังได้ทำาสิ่งดีๆ ซึ่งในชีวิตเขา

ไม่เคยทำามาก่อน เขารู้เลยว่าเขามีศักยภาพที่จะทำา

อย่างอื่นโดยไม่ต้องกลับไปทำาแบบเดิมอีก

ช่วงเวลาที่ผ่านไปได้ยากมากคือช่วงเทศกาล 

เทศกาลปกติเราจะอยู่บนเวทีการแสดง แต่ช่วง

มิ

NCE” กลับมาสร้างสีสันให้วงการอีก

ครั้งพร้อมซิงเกิลใหม่ในรอบ 

4 ปีอย่าง “MOVE” เพลง

แดนซ์กับกลิ่นอายสไตล์ยุค 70 กับกีตาร์ตัว

เก๋าผสมไปกับเสียงของเบสไลน์ที่จะทำาให้

คุณต้องโยกหัว และด้วยจังหวะของเพลงที่

จะทำาให้ทุกคนลืมไม่ลงสไตล์ DNCE!

Joe Jonas นักร้องนำาของวง ได้

เปล่งเสียงร้องอันเร่าร้อนที่จะทำาให้ทุกคน

เคลิบเคลิ้มจนต้องลุกขึ้นมาโยกย้ายกันอย่าง

แน่นอน อย่างในท่อน

“All I’m trying to do is make you get 

up out that chair and make you move!”

“Joe Jonas” ได้เผยอีกว่า “MOVE จะ

เป็นเพลงที่สามารถโน้มน้าวและเข้าถึงทุกคน

ได้อย่างแน่นอน ผมเขียนมันร่วม

กับ “Ryan Tedder” ให้เพลงนี้

มีความสนุกสนาน และเมื่อทำา

เพลงนี้เสร็จ ผมรับรู้ได้ทันทีว่า 

“MOVE” มีบางอย่างที่พิเศษ

มากๆ !!!

ผมตั้งตารอคอยวันที่

ทุกคนจะได้ฟังมัน รวมถึงการ

แสดงสดให้ทุกคนได้เห็นอีก

ด้วย!!!”

เมื่อต้นปีนี้ “DNCE” 

ได้ร่วมงานกับ “Kygo” ใน

โชว์ “Dancing Feet” ที่สุด

แสนจะอึกทึก ทำาให้มียอด

สตรีมใน Spotify มากกว่า 38 

ล้านครั้ง

และยอดวิวมิวสิกวิดีโอบน YouTube 

มากกว่า 6 ล้านครั้ง จน “Rolling Stone” ได้

ยกย่องว่า “เพลงนี้เหมือนเป็นการแนะนำาในการ

คัมแบ็กกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โดยมีท่อนเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 

Eighties ที่เฉียบคมและหลักแหลม เหมาะสำาหรับ

ทุกความต้องการในฟลอร์แดนซ์ของทุกคน”

และแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่ม

ต้นใหม่สำาหรับวง “DNCE” เท่านั้น!!! เหล่าแฟน

คลับต้องมาเชียร์ และติดตามซิงเกิลใหม่ล่าสุด

ในรอบ 4 ปีอย่างเป็นทางการนี้ ไปพร้อมกันกับ 

“MOVE” !!!

“D

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ปีใหม่จะหนักมาก เราจะได้ยินเสียงพลุจากข้าง

นอก แต่วันนี้ ไม่ใช่ เราต้องนอนอยู่ในห้องขัง เรา

พยายามทำาความรู้สึกให้เข้มแข็ง แต่มันก็ปล่อย

โฮทุกครั้งเวลาได้ยินเสียงงานข้างนอก เราก็ต้อง

ยอมรับและเดินหน้าต่อ ครอบครัวไปหาตลอด ไป

เยี่ยมจนต้องบอกว่าไม่ต้องมาบ่อยขนาดนี้ เพราะ

เราเข้าใจว่าคนข้างนอกเป็นห่วง แต่เราสามารถ

อยู่ได้ เขามีงาน แต่ยิ่งบอกเท่าไหร่ยิ่งมากันตลอด 

แต่ไม่เคยร้องไห้ให้ที่บ้านเห็น ไม่เคยเลย พอเยี่ยม

ญาติเสร็จเข้าไปร้องไห้ แต่เวลาครอบครัวมาไม่

ร้องไห้ให้เห็นเลย กลัวเขาจะคิดมาก จริงๆ มันไม่

ได้มีอะไร มันเป็นความรู้สึกคิดถึงกัน ใจเรารู้ว่าเขา

คิดถึงมาก แต่ไม่อยากให้เป็นห่วง เดี๋ยวมันจะผ่าน

ไปเวลาตรงนี้

มีครั้งหนึ่งน้ำาตาไหล เพราะพี่เอ พี่แอนมา

ร้องเพลง วันนั้นเป็นการเยี่ยมญาติใกล้ชิด มากัน

ทั้งครอบครัว เขาขึ้นไปร้องเพลงบนเวที ผมรู้สึกว่า

ผมคิดถึงฟีลนั้นมาก แล้วมันไม่สามารถกลั้นน้ำาตา

ได้หรือยอมรับสถานการณ์ได้เลย ก็ปล่อยโฮออก

มาเลย เขามาร้องเพลงให้เราฟังในสภาพที่เราเป็น

ผู้ต้องขัง มันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลย มันเป็นครั้ง

แรก และเป็นครั้งที่ผมคงจะไม่ลืม

ประเด็นดรามา คือจากโทษ 6 ปี ผม

อยู่จริงๆ 1 ปี 6 เดือน มาพร้อมกับดรามาว่ามี

ฐานะ มีชื่อเสียงก็กลับบ้านเร็ว มันเป็นสิ่งที่สังคม

คิดได้และผมก็เคยคิดอย่างนั้นด้วยสมัยที่เราเคย

ดูข่าว แต่เมื่อเราเข้าไปอยู่ มันไม่ใช่ มันหลาย

ปัจจัยมาก มันเหมือนปาฏิหาริย์ ช่วงนั้นเป็นช่วง

ที่พระราชทานอภัยโทษถึง 2 ครั้งด้วยกันในระยะ

เวลาติดกัน ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มันน้อย

ครั้งมาก มันเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว ผู้ต้องขัง

ตามชั้นได้ไปพร้อมกัน มันทำาให้ทุกคนกลับเร็วขึ้น 

ปัจจัยที่สำาคัญที่สุดคือตัวเรา ถ้าเราเปลี่ยนแปลง

ตัวเองได้เร็ว แก้ไขตัวเองได้เร็ว เราไม่ผิดกฎ

ระเบียบเรากลับบ้านเร็ว

วันที่ได้รับการปล่อยตัวมันเป็นวันที่ทั้งดีใจ

และไม่เชื่อว่าตัวเองได้ออกแล้วมากกว่า วันที่

ได้เจอทุกคนในครอบครัวมันเป็นวันที่เรารอคอย

มานาน พอได้กอดกันมันแทบไม่ต้องพูดอะไร

เลย ปล่อยโฮ มันมีความสุขและมีน้ำาตา เรื่องราว

ทั้งหมดเหล่านี้ผมได้เรียนรู้ โทษทัณฑ์ของคำาว่าการ

ใช้ชีวิตประมาท คำาว่าประมาทอยู่รอบตัวของทุก

คน แต่จะรู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นเอง ผมเลยได้สติ

จากเหตุการณ์ตรงนี้ มันทำาให้ผมเปลี่ยนแปลงครั้ง

ยิ่งใหญ่ วันนี้ผมไม่กล้าขอโอกาสจากสังคมว่าจะ

ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่ผมอยากให้เปิดใจ

ตัดสินผมในอนาคตก็ได้ว่าผมเปลี่ยนแปลงหรือ

เปล่า แค่นั้นเองครับ”.

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) และแฟร์

เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน เตรียมเฟ้นหาดาวดวงใหม่ 

วางแผนจัดทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 รุ่น โดยจะ

เริ่มในเดือนกรกฎาคม 2565 ณ สนามมวยเวที

ลุมพินี ผู้ชนะจะได้ทำาสัญญาเป็นนักกีฬา ONE 

ซึ่งมีมูลค่ากว่า 3.4 ล้านบาท

ความร่วมมือระหว่าง ONE ซึ่งเป็นองค์กร

ศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก กับแฟร์เท็กซ์ 

ไฟต์ โปรโมชัน เพื่อสร้างสรรค์รายการส่งเสริม

นักสู้รุ่นใหม่ก้าวสู่เวทีระดับโลก ถือเป็นนิมิตหมาย

อันดีที่จะเป็นการเบิกทางให้นักสู้ดาวรุ่งไทยได้

มีโอกาสพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดโลก ภายใต้ชื่อ

รายการว่า “Road To ONE” ซึ่งหมายถึง “เส้น

ทางสู่ วัน แชมเปียนชิพ” นั่นเอง 

การจัดการแข่งขันนี้จะเป็นในรูปแบบทัวร์

นาเมนต์มวยไทย จำานวน 3 รุ่นน้ำาหนัก ได้แก่ 

มวยไทยชาย 70 กก., มวยไทยชาย 61 กก. 

และมวยไทยหญิง 52 กก. จะมีนักมวยไทยเข้า

แข่งขันจำานวน 8 คนในแต่ละรุ่น ซึ่งผู้ชนะคน

สุดท้ายของแต่ละรุ่นน้ำาหนัก จะได้เซ็นสัญญา

เป็นนักกีฬา ONE อย่างเต็มตัว ด้วยมูลค่าสัญญา

ถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทย

ราว 3.4 ล้านบาท 

ทั้งนี้ Road 

To ONE ยังได้รับ

ความร่วมมือจาก 

“ชุ้น เกียรติเพชร” 

โปรโมเตอร์ศึกเกียรติ

เพชร เข้ามาช่วยดูแล

คัดสรรตัวนักกีฬาและ

การประกบคู่มวยท่ีจะเข้าแข่งขันควบคู่ไปกับทีม

แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โดยใช้สนามมวยเวทีลุมพินี หน่ึง

ในสนามมวยมาตรฐานและเก่าแก่ของประเทศไทย

เป็นสถานท่ีจัดการแข่งขัน ซ่ึงกำาหนดการนัดแรก

จะมีข้ึนภายในเดือนกรกฎาคม 2565

interthaipost69@gmail.com

ONE จับมือ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ สานฝัน

ดาวรุ่งมวยไทยชิงสัญญากว่า 3.4 ล้านบาท

‘DNCE’กลับมาสร้างสีสันอีกครั้ง!!! 

กับซิงเกิลใหม่แกะกล่อง‘MOVE’

‘มิตร มิตรชัย’เปิดชีวิตในเรือนจำา

เผยเข้าไปถึงก็โดนรับน้องใหม่เลย!



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายพอลล  กาญจนพาสน ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท บางกอกแลนด 

จํากัด (มหาชน) ผูบริหารศูนยแสดงสินคา

และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

กลาววา นับเปนเร� องน�ายินดีมากอีกครั้ง 

สําหรับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ท่ีไดรับเลือก

เปนสถานที่จัดการแขงขันแบดมินตัน

อิมแพ็ค เปดบานพรอมตอนรับการแขงขันแบดมินตันประเภททีมชายและทีมหญิงชิงแชมปโลก

ประเภททีมชายและทีมหญิงชิงแชมปโลก 

ถึง 2 รายการใหญตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ 

โดยใชพ้ืนท่ีอาคาร อิมแพ็ค อารีน�า เมืองทอง

ธานี เปนสนามจัดการแขงขันฯ รวมถึง

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค และ 

โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค เปนสถาน

ที่พักของนักกีฬา ผูติดตาม ผูปฏิบัติงานจาก

ประเทศไทยและนานาชาติ 

โดยรายการแขงขันแรก “โททาล

เอนเนอรยี่ส บีดับเบิลยูเอฟ โธมัส-อูเบอร 

คัพ ไฟนอล” หรือเรียกสั้นๆ โธมัส-อูเบอร 

คัพ จะเริ่มการแขงขันในวันที่ 8-15 

พฤษภาคม 2565 สวนรายการท่ีสอง “จีอาร 

โตโยตา กาซู เรซซ่ิง ไทยแลนด โอเพน 2022” 

หรือรายการไทยแลนด โอเพน จะจัดการ

แขงขันชวงวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2565 

ซึ่งทั้งสองรายการมีนักกีฬาแบดมินตัน

ชั้นนําระดับโลกจากตางประเทศ ไดแก 

อินโดนีเซีย เกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร 

เดนมารก จีน ฝรั่งเศส แอลจีเรีย อินเดีย 

เยอรมนี แคนาดา อังกฤษ นิวซีแลนด 

สหรัฐอเมริกา สเปน ออสเตรเลีย อียิปต 

เขารวมการแขงขันอยางคับคั่ง รวมถึง

นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยดวย

การจัดการแขงขันฯ ครั้งนี้ ทาง

จังหวัดนนทบุรีไดพิจารณาอนุญาตเปนการ

แขงขันแบบเปดใหมีผูชมในสนามอยูที่  

50% ของความจุหรือราว 6,000 คน จาก

ความจุปกติ อิมแพ็ค อารีน�า รองรับได

มากกวา 12,000 ที่นั่ง พรอมกันนี้ อิมแพ็ค 

ไดวางขอกําหนดในสวนของผูปฏิบัติงาน 

แบงทีมเปน 2 สวน โดยแยกประจําจุด 

Green Zone หรือ ผูปฏิบัติงานใกลชิด

นักกีฬา คณะผูจัดการแขงขันฯ 

ซ่ึงจะเปนทีมปฏิบัติการ สวนงาน

บริการ สวนงานแมบาน สวน

งาน Set up ทีมบริหารอาคาร 

ชางซอมบํารุง พนักงานขับรถ

รับสงนักกีฬา และเจาหนาที่

ประจําโรงแรมที่พัก จะตองมี

การตรวจ ATK ในทุกวันกอน

การปฏิบัติงาน สําหรับอีกจุดหน่ึง 

คือ Red Zone เปนผูปฏิบัติงาน

ใกลชิด ผูชมการแขงขันฯ รานคา 

รานอาหาร จะตองแสดงผลตรวจ 

ATK ภายใน 48 ชม. กอนการ

เขาสนามแขงขัน

ทั้งนี้ อิมแพ็ค ยังคงตรึง

ขอปฏิบัติตามมาตรการ IMPACT 

We Care เนนย้ํารักษาความ

ปลอดภัยดานสุขอนามัยและ

ความสะอาดของพื้นที่จัดงาน

กอนและหลังจัดงาน โดยทํา

เปดหลักสูตร    ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ผศ.ดร.

กฤษณะ บุหลัน ผอ.ศูนยพัฒนาธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปดหลักสูตรดานการเงินการ

ลงทุนสําหรับผูบริหารระดับสูง INNOVATIVE CAPITAL ENHANCEMENT & EXTREMITY 

(ICE -X) โดยมี ดร.วรวุฒิ  คงศิลป หัวหนาเจาหนาท่ีบริหารรวมอาวุโส  บจก.วินตัน แอสโซสิเอซ 

ประเทศอังกฤษ รวมใหขอมูลสําหรับความมั่นคงแข็งแรงการวางแผนการเงินการลงทุน ที่ 

ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก

ของอรอย ของดี   น.สพ.ชัยวัฒน โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว เปดงาน “คัดไทย มารเก็ต 

2022” ตลาดนัดแหงแรงบันดาลใจ ภายใตคอนเซ็ปต “ไทยมีดี” คัดสรรหลากหลายสินคา 

ของสด ของอรอย ของดี จากเกษตรกรและรานคาทั่วไทย โดยมี ศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล และ 

พลอยชมพู อัมพุช ใหการตอนรับ พรอมดวย สุริยศักดิ์ ภูธิปฐิติพงศล, นิพนธ พิลา, 

ทสม เจริญชาง, ภานุวัฒน นอยแกว รวมงาน ที่ ชั้น G ดิ เอ็มควอเทียร

เดอะ แพลทินัม กรุป ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM)

พลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําปพ.ศ. 2565 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป โดย

มีสุรชัย โชติจุฬางกูร รองประธานกรรมการบริษัท และสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ สายงานการตลาด พรอมดวย คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมงาน  ณ 

หอง ประชุมแซฟไฟร โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ํา 

ความสะอาดและใช้เครื่องฉายแสงรังสี 

UVC ในการฆาเช้ือโรค พรอมขอความรวมมือ

ลูกคาผูจัดงาน ผูรวมงานปฏิบัติตามมาตรการ

ท่ีกําหนดอยางเครงครัด ท้ังการลงทะเบียน-

เช็คอินไทยชนะเขาออกพื้นที่จัดงานอาคาร

ตางๆ และตองสวมใสหนากากอนามัย ใช

เจลแอลกอฮอลลลางมือ และตองการเวน

ระยะหางระหวางบุคคล เปนตน 

นายพอลล กลาวเสริมวา การจัดการ

แขงขันครั้งนี้ ทางผูจัดงานยังเปดพื้นที่สวน

หนึ่งในอิมแพ็ค อารีน�า เมืองทองธานี จัด

แสดงนิทรรศการ “ความงามของโอกาส” 

นําผลงานทางศิลปะมาถายทอด เร� องราว

ของผูที่เคยกาวพลาดและตองเขาไปอยูใน

เรือนจํา โดยเปนผลงานของศิลปะหลากหลาย

สาขา ทั้งภาพถาย ภาพวาด และงานสตรีท 

อารต (street art) นํามารวมจัดแสดงดวย 

เรี ยกว านอกจากชมการแข งขันกีฬา

แบดมินตันระดับโลกแลว มางานนี้ยังไดมี

โอกาสชมนิทรรศการศิลปะไปพรอมกัน

ดวย 

“ในฐานะเจาบานและเปนตัวแทน

ประเทศไทย ซึ่งเปนเจาภาพจัดการแขงขัน

ครั้งนี้ อยากเชิญชวนทุกคน มารวมเชียร

และสงกําลังใจใหกับนักกีฬา ในสนามแขงขัน

ที่อิมแพ็ค อารีน�า เมืองทองธานี กันเยอะๆ 

ซึ่งผูสนใจสามารถจองบัตรชมการแขงขัน

ผานทางไทยทิกเก็ตเมเจอร ทุกสาขาได

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ย้ําวา อิมแพ็ค เรา

พรอมแลวที่จะตอนรับการกลับมาเปด

บริการเต็มรูปแบบและขอใหลุกคามั่นใจใน

การบริหารจัดการ ที่พึงตระหนักถึงความ

ปลอดภัยของทุกคนเปนสําคัญ”

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปน

ของแผนดินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืน

หรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตก

เปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ รถตูนั่งสี่ตอน ยี่หอ MG รุน 

V๘๐ สีดํา หมายเลขทะเบียน 

นข ๔๑๙๕ ชัยภูมิ

๑ คัน วาที่รอยตรี 

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๒ รถยนต ยี่หอ MERCEDES-

BENZ รุน GLA ๒๐๐ AMG 

Dynamic สีขาว หมายเลข

ทะเบียนปายแดงช ๘๙๕๕ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๘ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๓ เงินสด - - ๘๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๘ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโก โลตัส ชุมแพ

เลขที่บัญชี ๖๗๙-๕-๒๒๖๙๑-๓ 

ช� อบัญชี นางสาวปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๑๐,๕๘๒.๕๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕)

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโก โลตัส ชุมแพ

เลขที่บัญชี 

๖๗๙-๗-๐๒๕๖๔-๘ ช� อบัญชี 

วาที่ ร.ต.ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

- วาที่รอยตรี

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๓,๑๕๘.๑๔ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาชุมแพ เลขที่บัญชี 

๖๔๗-๒-๔๓๑๐๘-๗ ช� อบัญชี 

นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๖๙,๔๕๑.๘๖ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขากุฉินารายณ เลขที่บัญชี 

๔๐๒-๐-๑๗๗๖๑-๑ ช� อบัญชี 

นางสาวสุจิตรตรา นาคาดะ

- นางสาว

สุจิตรตรา 

นาคาดะ

๗,๖๓๕.๙๘ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาชุมแพเลขที่บัญชี 

๖๔๗-๒-๓๓๓๗๕-๐ ช� อบัญชี 

วาที่รอยตรี ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

- วาที่รอยตรี

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๒,๓๓๕.๗๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาชุมแพเลขที่บัญชี 

๐๖๑-๘-๔๖๔๕๗-๑ ช� อบัญชี 

นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๓,๖๖๐,๑๓๘.๖๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕)

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน)เลขที่บัญชี 

๓๑๘-๒-๘๕๓๗๐-๙ ช� อบัญชี 

นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา ศรี

วรรณภูมิ

๓๙,๓๘๖.๗๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕)

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน)เลขที่บัญชี 

๓๑๘-๒-๙๐๓๔๑-๓ ช� อบัญชี 

วาที่รอยตรี ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

- วาที่รอยตรี

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๕,๔๒๗.๗๖ บาท 

(ณ วันที่ ๑๗ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน)เลขที่บัญชี 

๓๑๘-๒-๘๕๓๗๑-๗ ช� อบัญชี 

วาที่รอยตรี ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

- วาที่รอยตรี

ณัฐพัชร 

วองประสพสุข

๕๒๖.๒๕ บาท 

(ณ วันที่ ๑๗ 

ม.ค. ๒๕๖๕)

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ออมสินสาขาภูเขียวเลขที่บัญชี 

๒๐๐๗๖๒๘๘๑๘๐ ช� อบัญชี 

นางสาวปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

- นางสาว

ปณชญา 

ศรีวรรณภูมิ

๑๘๐,๖๕๐.๘๒ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๖,๗๕๙,๒๙๔.๓๔ บาท 

(หกลานเจ็ดแสนหาหม� นเกาพันสองรอยเกาสิบส่ีบาทสามสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นางสาวปณชญา ศรีวรรณภูมิ กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุวภัทร นิลพันธ)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๓๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายเรืองฤทธ์ิ สาที กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา

หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตกระบะบรรทุกสวนบุคคล 

ลักษณะกระบะบรรทุก (ไมมีหลังคา) 

ย่ีหอโตโยตา สีดํา หมายเลขทะเบียน 

บต ๙๔๗๑ นครพนม 

๑ คัน ช� อผูถือกรรมสิทธ์ิ ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) ช� อผูครอบครอง 

นายวัชรา สาที 

๓๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหา

หม� นบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายเรืองฤทธิ์ สาที กับพวก

(นายพิเชส คลองสารา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

หม� นบาทถวน) พรอมดอกผล
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

คนไทยมารวมเปนสวนหน่ึงในการออกเดินทาง

ไปสัมผัสประเทศไทยให Amazing ยิ่งกวาเดิม 

โดยถายเปนวิดีโอคลิป หรือรูปภาพสถานท่ีทองเท่ียว

ไทย 5 ภาค ในสไตลคุณ เผยแพรผานชองทาง

โซเชียลมีเดียสวนตัว พรอมติดแฮชแท็กท่ีโครงการ

กําหนด จากน้ันต้ังคาโพสตเปนสาธารณะ (Public) 

โดยมีรายละเอียดวิธีการเขารวมกิจกรรม ดังนี้

ถายวิดีโอคลิป หรือรูปภาพสถานที่ทอง

เที่ยวไทย 5 ภาค ในสไตลคุณแลวเผยแพรผาน

ชองทางโซเชียลมีเดียสวนตัว อาทิ TikTok, 

Facebook, Instagram, Twitter

ผูเขารวมกิจกรรมจะตอง ติดแฮชแท็ก 

#เที่ยวไทย5ภาคตามภูมิภาคที่ ไปทองเที่ยว 

ไดแก แหลงทองเที่ยวภาคเหนือ #เสน�หวันวาน

เมืองเหนือ, แหลงทองเที่ยวภาคกลาง #เทรน

ดี้C2ภาคกลาง, แหลงทองเที่ยวภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ #หลงรักแผนดินถิ่นอีสาน, แหลง

ทองเท่ียวภาคตะวันออก #สบายสบายภาคตะวันออก, 

แหลงทองเที่ยวภาคใต #หรอยแรงแหลงใต

เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโพสต์วิดี โอคลิป 

หรือรูปภาพสถานท่ีทองเท่ียวไทย พรอมติดแฮชแท็ก

ที่โครงการกําหนดเรียบรอยแลว จากนั้นตั้งคา

โพสตเปนสาธารณะ (Public)

ผูที่สนใจสามารถรวมกิจกรรมไดตั้งแต

วันที่ 22 เมษายน - 6 มิถุนายน 2565 และจะ

ประกาศรายช� อผู โชคดีในวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 

ผานชองทาง Facebook Fanpage : Amazing 

Thailand เพ� อลุนรับรางวัลสุดพิเศษมินิคอนเสิรต 

จากศิลปนช� อดัง นนท ธนนท จํานวน 10 รางวัล 

รางวัลละ 2 ทาน พรอมลุนรับแพคเกจทองเท่ียวฟรี 

จํานวน 23 รางวัล และ รางวัล Gift-Voucher 

จากเซ็นทรัล มูลคา 100 บาท จํานวน 30 รางวัล 

รวมมูลคาของรางวัลกวา 200,000 บาท โดยคัด

เลือกผู โชคดีจากการสุมดวยระบบคอมพิวเตอร 

และการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด

“ททท.เช่ือม่ันว่าการจัดทําโครงการคร้ังน้ี

จะเปนสวนหนึ่งในการพลิกฟนการทองเที่ยว

ไทยในโอกาสปทองเที่ยวไทย 2565 หรือ ‘Visit 

Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters’ 

เพ� อสรางประสบการณทองเท่ียวท่ีทรงคุณคาประทับใจ

และแตกตาง ผานแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

ความมีเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปญญา และวิถีชีวิต รวมถึงกิจกรรมทางการ

ทองเท่ียวใหมๆ  อันจะนําไปสูการสรางรายไดแก

ฐานรากกอเกิดเปนพลังขับเคล� อนเศรษฐกิจไทย

ใหม่ังคงอยางย่ังยืนตอไป” นางสาวฐาปนียกลาวท้ิงทาย

https://youtu.be/Zwcsorj-6mk

ภายหลังการทองเที่ ยว

แหงประเทศไทย (ททท.) โดย

นางสาวฐาปนีย เกียรติไพบูลย 

รองผูวาการดานตลาดในประเทศ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.) เปนประธานในการแถลง

ขาวเปดตัวโครงการ “เที่ยวไทย 5 

ภาค Amazing ยิ่งกวาเดิม” เชิญ

ชวนคนไทยออกเดินทางไปสัมผัส

ประเทศไทย หลังจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 

สงผลกระทบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทย

และทําใหรายไดจากการทองเที่ยวหดตัวลง 

เพ� อเปนการสรางความเช� อมั่นในการเดินทางให

แกนักทองเที่ยวอีกครั้ง

โดย ททท.ไดกําหนดแผนดําเนินงานวาง

สัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวโดยใหความ

สําคัญกับตลาดในประเทศมากขึ้น และทําการ

ตลาดทองเที่ยวที่มุงเนนการสรางประสบการณ

ของนักทองเท่ียว ดวยการพลิกโฉมการทองเท่ียว

ของไทยในอนาคตใหเปนไปอยางมีคุณภาพและ

ยั่งยืน ภายใตแคมเปญในประเทศ คือ เที่ยว

เมืองไทย Amazing ยิ่งกวาเดิม โดยนําเสนอ

ความพิเศษในการทองเที่ยวผานสินคาและ

บริการทางการทองเที่ยวที่มีคุณคาเหนือราคา

ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยกําหนดแนวคิด 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่อง

เที่ยวของแตละภูมิภาค ดังนี้

ภาคเหนือ : เสน�หวันวานเมืองเหนือ – 

North Nostalgia

ภาคกลาง : Trendy C2 ภาคกลาง (Create 

new Experience และ Charming of Central) 

– Chic Central

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หลงรักแผน

ดินถิ่นอีสาน – Isan in Love

ภาคใต : หรอยแรงแหลงใต – Savory South

ภาคตะวันออก : สบาย สบายภาคตะวันออก 

– East at Ease

นางสาวฐาปนียกลาววา เปนที่มาของ

โครงการ “เที่ยวไทย 5 ภาค Amazingยิ่งกวาเดิม” 

โดยความรวมมือของ ททท. และบริษัท ครอง

ประทีป จํากัด เพ� อกระตุนการเดินทางทองเที่ยว

ภายในประเทศอันกอใหเกิดการกระจายรายได

และเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ ตลอด

จนยกระดับภาพลักษณมาตรฐานสินคาและการ

บริการทางการทองเที่ยว เพิ่มแรงสงใหคุณคา

ของแหลงทองเที่ยวของไทยเปนที่ประจักษย่ิง

ข้ึนตอสายตานักทองเท่ียว และสรางประสบการณ

การทองเที่ยวแบบใหมให Amazing ยิ่งกวาเดิม 

นําเสนอผานบทเพลง ท่ีมีช� อวา “เท่ียวไทย 5 ภาค 

Amazing ยิ่งกวาเดิม” ขับรองโดย ยืนยง โอภากุล 

(แอด คาราบาว) และเชิญชวนใหนักทองเที่ยว

ชาวไทยมารวมสนุกกับกิจกรรมที่ทางโครงการ

ไดจัดทําขึ้น เพ� อฟนฟูเศรษฐกิจการทองเที่ยว

จากวิกฤตโควิด-19 และพลิกฟนการทองเที่ยว

ไทยใหกลับมา

ซึ่งบรรยากาศในงานแถลงขาวยังคึกคัก 

สมคําย่ิงกวาเดิม เพราะการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(ททท.) ยังไดพันธมิตรหลายภาคสวนมาเปน

สวนหนึ่งในการขับเคล� อน อาทิ นายวิชิต 

ประกอบโกศล  รองประธานสภาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.), นางสมทรง  

สัจจาภิมุข  รองประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว

แหงประเทศไทย (สทท.), นายโสพนา บุญสวยขวัญ 

นายกสมาคมรถโดยสารไมประจําทาง, นางฐนิวรรณ 

กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย, นางมาริสา 

สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย, 

นายชัยพฤกษ ทองคํา นายกสมาคมธุรกิจภายใน

ประเทศ  และนายสุทธิพงศ เผ� อนพิภพ  รักษา

การนายกสมาคมไทยบริการทองเที่ยว (TTAA)

รวมถึงศิลปนเพลงเพ� อชีวิตระดับตํานาน 

แอด คาราบาว หรือ ยืนยง โอภากุล ซึ่งยังได

เปดเผยถึงโครงการ “เท่ียวไทย 5 ภาค Amazing 

ย่ิงกวาเดิม” เปนนิมิตหมายท่ีดี และความเอาจริง

เอาจังของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ใน

การมุงแกไขปญหาเศรษฐกิจอยางแทจริง เพราะ

รายไดของการทองเท่ียวเปนรายไดหลักของ

ประเทศไทย และยังเพ่ิมขีดความสามารถไปถึงกลุม

นักทองเท่ียวภาครวมของเศรษฐกิจภาคพ้ืนเซาท

อีสเอเชีย ตั้งแตเมียนมา, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, 

ลาว, ไทย, มาเลเซีย, ฟลิปปนส, สิงคโปร, เวียดนาม 

ดินแดนสุวรรณภูมิแหงนี้จะตองเติบโตขึ้นอยาง

รวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยจะตองแสดงศักยภาพ

ใหเห็นถึงความเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาค

ท้ังน้ีโครงการ “เท่ียวไทย 5 ภาค Amazing 

ยิ่งกวาเดิม” เปนโครงการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการเผยแพรประชาสัมพันธ ใหเขาถึงกลุมนัก

ทองเที่ยว อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึง

ขอมูลของพื้นที่ตางๆ เพ� อเปนเคร� องมือสําคัญ

ในการสรางการรับรูและกระตุนใหเกิดการ

เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ผาน

กิจกรรม “เท่ียวไทย 5 ภาค 5 สไตล” โดยเชิญชวน

‘ททท’ กระตุน แคมเปญ เที่ยวไทย 5 ภาค ปลุกเศรษฐกิจอาเซียน

รวมยินดี ‘หมอประกิต’ รับรางวัล WHO สรางผลงานควบคุมยาสูบเปนท่ีประจักษในระดับโลก

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พรอมดวย ศ.นพ.

ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงคเพ� อการไมสูบบุหร่ี ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ 

จากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ� อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล

รามาธิบดี ผูแทนจากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ กรมควบคุมโรค เครือขาย

ครูเพ� อโรงเรียนปลอดบุหรี่ และสถาบันยุวทัศนแหงประเทศไทย หารือแนวทางการปองกัน

นักเรียนจากการเสพติดบุหรี่ และบุหรี่ ไฟฟา พรอมกันนี้ ไดมอบกระเชาแสดงความยินดี ที่ 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ไดรับรางวัล Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public 

Health จากองคการอนามัยโลก ในฐานะมีผลงานดีเดน ดานการควบคุมยาสูบจนผลงานเปน

ที่ประจักษ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เม� อวันที่ 5 พ.ค. 65 

นายณภัทร เส็งเก้ียง นักศึกษาสาขา

วิชาการประชาสัมพันธและส� อสารองคกร 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

กลาววา ตนมีโอกาสไดเขารวมประกวด

สุดยอดเยาวชนไทย ในโครงการคิดใสไทยแลนด

ซีซ่ัน 6 ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีตอกยํ้าความสําคัญ

ของเด็กและเยาวชนไทยอันเปนอนาคต

ของชาติ โดยบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร

เทนเมนท จํากัด มีความมุงม่ันท่ีจะสรางสรรค

กิ จกรรมที่ เปนประโยชนตอ เยาวชน 

เพ� อพัฒนาเยาวชนไทย หางไกลการพนัน 

สรางคนคุณภาพ สูโลกอนาคต โดยการ

ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีงามแก

เยาวชน ผานกิจกรรม 5 ดาน ไดแก ดาน

ศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา 

และดานสิ่งแวดลอม จัดโดย สํานักงาน

สลากกินแบงรัฐบาล (GLO) รวมกับ มูลนิธิ

ปญญาวุฒิ รวมกับองคกรพันธมิตร กรม

การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท 

ตราแมครัว จํากัด และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย

โดยผูที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศจะไดรับโล

ขยันออกโปรเจ็กตเหลือเกินมาคราวน้ี 

พราวพุธ ลิปตพัลลภ แหงพราว กรุป ทุม 

4.5 พันลาน เนรมิต “อันดามันดา ภูเก็ต” 

อภิมหาโปรเจ็กตยักษแหงป บนพ้ืนท่ีขนาดใหญ

กวา 58 ไร ใจกลางเมืองภูเก็ต เปนสวนน้ํา

ระดับเวิลดคลาส ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก

และความบันเทิงใหเลือกสนุกมากมาย เพ� อ

ดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ใหเปน

แหลงทองเที่ยวแลนดมารคแหงใหมที่ ใคร

เห็นก็ตองตะลึง โดยเตรียมเปดใหบริการ

อยางเต็มรูปแบบกลางปนี้ แวววางานนี้มี

บิ๊กเซอร ไพรส ใหกับลูกคาแน�นอน ติดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.

facebook.com/Andamandaphuket

ศูนยการคาฟวเจอรพารค เอาใจคน

รัก “ไข” จัดงาน Happy Egg ภายในงาน

จะอบอวลไปดวยสินคาที่ใช “ไข” เปนสวน

ประกอบ ไมวาจะเปน อาหาร ขนม เคร� องด� ม 

ของทานเลน พรอมกิจกรรมมากมาย ตั้งแต

วันท่ี 6 - 15 พฤษภาคม ณ อะไลทพารคฮอลล 

ชั้น G ศูนยการคาฟวเจอรพารค เนรมิต

พื้นที่บรรยากาศภายในงานใหดูสนุกสนาน 

ดวยการใช โทนใช โทนสีเหลือง ขาว ฟา 

ตกแตงรอบงาน ดวย Di-cut รูปไข ในรูปทรง

ตางๆ เพ� อเพิ่มความสนุกสนานใหกับงาน 

จําหน�ายสินคามากมาย อาทิ OKUNOMIYAKI 

TOKUYA, ไอติมไขแข็ง, เคกไข, GRAM, เบค 

ขนมไทย, ทอดมันหอไข และสินคาแฟชั่น, 

สินคาวินเทจ พรอมกิจกรรมสนุกๆ พิเศษ!! 

โปรนาทีทอง รับคูปองแลกซ้ือไขไกใบละ 1 บาท 

เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบตามเงื่อนไข 

(จํานวนจํากัด) วันนี้ - 15 พฤษภาคม ณ 

อะไลทพารคฮอลล ชั้น G ศูนยการคาฟวเจ

อรพารค

ศูนยสรรพสินคาซีคอน บางแค รวมกับ 

สมาคมผูนิยมสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ (TEPA) 

จัดประกวดสัตว EXOTIC มากสุดครั้งแรก

ในไทย รางวัลรวมมูลคากวา 100,000 บาท 

พรอมยกขบวนกวนสัตวแปลกแสนน�ารักมา

ใหชมอยางใกลชิดกวา 25 ชนิด ชอปเพลิน

กับรานคาสัตว EXOTIC และสินคาสําหรับ

สัตวเลี้ยงครบครัน หามพลาด! ในงาน 

“ EXOTIC FRIENDS & contest ” ตั้งแต

วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม ณ ลานกลาง 

ชั้น 1 ศูนยสรรพสินคาซีคอน บางแค ถนน

เพชรเกษม

บริษัท โคเวย (ประเทศไทย) แบรนด

เคร� องกรองน้ําอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี 

จัดงาน COWAY Café สุดย่ิงใหญใจกลางเมือง 

เอาใจกลุมผูบริโภครุนใหม ชวนรวมสัมผัส

ประสบการณ์กับนวัตกรรมเครื่องกรอกน้ํา

และเครื่องฟอกอากาศสุดล้ําจากเกาหลี 

พรอมรวมกิจกรรมเวิรกช็อปทํากาแฟสไตล

เกาหลี Dalgona Coffee และ Infused Water 

ดวยน้ําด� มสะอาดจากเทคโนโลยีระบบ 

Reverse Osmosis (RO) มาตรฐานเดียว

กับองคการนาซา (NASA) พรอมกับมุมถาย

รูปไวอัพโซเชียลกันแบบเกๆ ที่รับรองวา

หนุม ๆ สาว ๆ ตองประทับใจอยางแน�นอน 

นอกจากนี้ ผูเขารวมงานยังสามารถรวม

เลนเกมชิงรางวัลจากโคเวยกลับบานอีกดวย 

พบกันวันที่ 13-15 พฤษภาคม ชั้น 1 โซน 

Fashion Gallery ศูนยการคาสยามพารากอน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตองการ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เขารวมกิจกรรม สามารถเขาชมไดที่เว็บไซต 

www.coway.co.th หรือโทร. 1421

เปดศึกตํานานบทใหม เม� อ #ตัวจริง มี

เพียงแคหนึ่งเดียว ในการแขงขันทัวรนาเมนต 

Qualifier รายการ “eFootball Thailand Next 

Gen 2022” รวมลุนรวมสงแรงใจใหนักกีฬา

กวา 200 ชีวิต ภายใตระบบการแขงขันที่

เราใจ สมจริง ไมเกี่ยงเพศ ไมเกี่ยงวัย จะยัง

บลัดวัย 14 หรือตัวเกาเจนสนาม ก็ตองมาวัด

กันดวยทักษะ ฝมือ ความสามารถ และความ

กลาที่จะทาทายอีกระดับของเกมฟุตบอลที่ยิ่ง

ใหญที่สุดแหงป eFootball ‘เวอรชัน 1.0.0’ 

บนแพลตฟอรม PC เพ� อเฟนหาตัวแทน

นักกีฬาอีสปอรตรุนใหม ในนามตัวแทนของ 

16 สโมสรไทยลีก ไปสูกันในศึก “eFootball 

Amateur League 2022” เริ่มคิกออฟใน

เดือนมิถุนายน 65 นี้ สูบทสรุปของแชมเปยน

ตัวจริงไทยลีกอีฟุตบอล ออกสตารทความมัน 

เสารที่ 14 - อังคารที่ 17 พฤษภาคม ใครจะ

ยึดตัวจริงและควาโอกาสสูเสนทางนักกีฬา

อีสปอรต 14-17 พ.ค. นี้ รูกัน !! ติดตามราย

ละเอียด พรอมรวมลุนผูชนะไดที่ https://

www.facebook.com/ELeagueThailand

ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก 

รวมกับ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เตรียมจัดงาน 

“The Color of Durian and Eastern Fruits @

The Market Bangkok” (ตลาดทุเรียนหลาก

สายพันธุพรอมผลไมจากภาคตะวันออก) 

ภายใต โครงการจัดงานสงเสริมการบริโภค

สินคาไมผลอัตลักษณภาคตะวันออกคุณภาพ

ดีขามถิ่นนอกแหลงผลิต ระหวางวันที่ 11 - 

15  พฤษภาคม  2565 ณ ชั้น M ศูนยการคา 

เดอะ มารเก็ต บางกอก (ราชประสงค)   

เวอรจิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active) 

คลับออกกําลังกายระดับโลก รวมเปนสวนหน่ึง

ในการสงเสริมใหวัยรุนและเยาวชนไทยมี

สุขภาพแข็งแรง พรอมผลักดันกระแสการ

ออกกําลังกายในสังคมไทย โดยเสนอสวนลด

สุดพิเศษ 30% หรือสัปดาหละ 483* บาท 

สําหรับคนวัย Gen Z อายุต้ังแต 16 - 23 ป ที่

สมัครสมาชิกแบบ The Long Termer ตั้งแต

วันนี้ - ธันวาคม ซึ่งสมาชิกสามารถเขาใช

คลับไดอยางไมจํากัด สอบถามรายละเอียด

และติดตามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ คลับเวอรจิ้น 

แอ็คทีฟ ทุกสาขา และผานชองทางออนไลน

ไดที่ www.virginactive.co.th ทาง Facebook 

@VirginActiveThailand และ Instagram @

VirginActiveThailand

วิวาหหวาน     สดาวุธ - อรวรรณ เตชะอุบล และ วิชาญ วชิรพงศ จัดพิธีหมั้นและพิธี

มงคลสมรสระหวาง หลุยส เตชะอุบล กับ ภสุ วชิรพงศ โดยมี พลเอกเลิศรัตน รัตนวานิช เปน

เถาแกฝายเจาสาว และ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เปนเถาแกฝายเจาบาว  ณ โรงแรมโฟร

ซีซั่น ริมแมน้ําเจาพระยา 

ณภัทร เส็งเกี้ยง ไดรับทุนการศึกษา “โครงการคิดใส ไทยแลนด ซีซั่น 6” เวทีพัฒนาศักภาพเยาวชน 

นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธและส� อสารองคกร วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผานเขารอบชิงชนะเลิศ ไดรับทุนการศึกษาเรียนฟรี 100% “โครงการคิดใส ไทยแลนด ซีซั่น 6”

เกียรติคุณ และ ทุนการศึกษาในระดับปริญาตรี 

“ในสวนของการดําเนินโครงการฯ น้ี 

ไดเฟนหาเยาวชนที่ความสามารถพิเศษ 

ผานระบบออดิชั่นออนไลนและการสัญจร

ลงพื้นที่ 4 ภาค เพ� อคัดเลือกเพียง 20 คน

สุดทาย โดยผูผานเขารอบชิงชนะเลิศ 20 คนน้ัน 

ไดผานการอบรมฝกพัฒนาทักษะ ความรู

ความสามารถ ดานการแสดงออก ทัศนคติ 

บุคลิกภาพ ความพรอมทางดานอารมณ 

สติปญญา โดยผูเชี่ยวชาญระดับประเทศ 

สูการเปนเยาวชนคุณภาพ ผานกิจกรรม 

Workshop ทดสอบ ประเมินผล และ

แสดงศักยภาพบนเวทีคิดใสไทยแลนด 

ซึ่งตนเองไดผานเขารอบชิงชนะเลิศและได

รับทุนการศึกษาเรียนฟรี 100% จากทาง

มหาวิทยาลัยรังสิต นับเปนโอกาสทางการ

ศึกษาที่ดี ซึ่งความรูความสามารถที่เรามี

ไดตอยอดมาจากการเปนนักกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย” 

นายณภัทร กลาวเพ่ิมเติมวา ไดเลือก

เรียนในสาขาวิชาการประชาสัมพันธและ

ส� อสารองคกร เพราะมีความสนใจเกี่ยวกับ

งานทางดานการส� อสาร การผลิตคอนเทนต 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ซ่ึงส่ิงท่ีเรียนมาสามารถ

นําองคความรูไปประยุกตใชในการทํางาน

ไดในหลายสายงาน ไมวาจะเปนนักประชาสัมพันธ

องคกร นักประชาสัมพันธการตลาด หรือ

สรางแบรนดเปนเจาของธุรกิจของตนเองได 

นอกจากน้ี ปจจุบันยังไดเรียนและทํากิจกรรม

ควบคูกัน เพราะเช� อวามความรูที่ดีที่สุดคือ

ความรูท่ีเกิดจากประสบการณ การทํางานจริง 

และที่นิเทศศาสตร ม.รังสิต สอนใหเราได

เรียนรูจากประสบการณจริง 

มข.จัดสัมมนา     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ

ออกกําลังกายและการกีฬา  สาขาวิชารวม จัดโครงการสัมมนาเพ� อสรางเสริมการเรียนรูและ

ความสัมพันธ ประจําป 2565 ในรูปแบบไฮบริด (online และ on-site)  โดยมี รศ.ดร.อภิวันท 

มนิมนากร ประธานบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา กลาวตอนรับ

และให โอวาท  ณ อาคารพิมล กลกิจ  มข. และผานระบบออนไลน โดยใช โปรแกรม Zoom  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ผู้นำ�โสมข�วร้องเก�หลีเหนือปลดนุก

โซล • ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซอกยอล เรียกร้องให้

เกาหลีเหนือหันหลังให้กับอาวุธนิวเคลียร์ในพิธีสาบานตน

เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันอังคาร เอเอฟพีรายงานว่า ยุนวัย 

61 ปี เข้าดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในช่วงมี

ความตึงเครียดสูงบนคาบสมุทรเกาหลี หลังเกาหลีเหนือ

ทดสอบอาวุธมากเป็นประวัติการณ์ถึง 15 ครั้งในปีนี้ อดีต

อัยการสูงสุดซึ่งชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเฉียดฉิวในเดือน

มีนาคม กล่าวสุนทรพจน์บอกจะพิจารณาส่งความช่วยเหลือ

ทางเศรษฐกิจอย่างมากมายให้กับเกาหลีเหนือ แต่เกาหลีเหนือ

ต้องเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ก่อน หากเกาหลีเหนือเร่ิม

ดำาเนินการตามกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ 

เราก็พร้อมท่ีจะทำางานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศใน

การนำาเสนอแผนส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ

ของเกาหลีเหนือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ในประเทศ

‘มหินท�’ หนีต�ยม็อบโจมตีบ้�นพัก

โคลัมโบ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอังคารว่า ศรีลังกาส่ง

ทหารและตำารวจหลายพันนายเข้าควบคุมการบังคับใช้

เคอร์ฟิว หลังมีผู้เสียชีวิต 5 รายจากความรุนแรงคร้ังเลวร้าย

ท่ีสุดในช่วงหลายสัปดาห์ของการประท้วงวิกฤตเศรษฐกิจ มี

ผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 200 รายเมื่อวันจันทร์ ขณะท่ีนายก

รัฐมนตรีมหินทา ราชปักษา ลาออก แต่ช่วยบรรเทาความ

โกรธของสาธารณชนได้เพียงเล็กน้อย เขาต้องได้รับการ

ช่วยเหลือในปฏิบัติการก่อนรุ่งสางโดยทหารเมื่ออังคาร 

หลังผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลหลายพันคนบุกโจมตีบ้าน

พักประจำาตำาแหน่งของเขาในกรุงโคลัมโบตลอดช่วงเวลา

ค่ำาคืน ตำารวจยิงแก๊สน้ำาตาและยิงเตือนเพื่อให้ฝูงชนยอมล่า

ถอย “หลังปฏิบัติการก่อนรุ่งสาง อดีตนายกรัฐมนตรีและ

ครอบครัวได้รับการอพยพไปยังที่ปลอดภัยโดยทหาร” เจ้า

หน้าที่ความมั่นคงระดับสูงคนหนึ่งบอกกับเอเอฟพี  

เหยียบกันต�ย 4 เจ็บ 70 ที่ ม.โบลิเวีย

ล�ป�ซ • เหตุเหยียบกันตายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน

โบลิเวียเมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้นักศึกษาเสียชีวิต 4 ราย 

และบาดเจ็บกว่า 70 คน เอเอฟพีรายงานการเผยของ ร็อก

ซานา โชเก อัยการรัฐของแคว้นโปโตซีทางตะวันออกเฉียง

ใต้ของโบลิเวีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโทมัสฟริอัสเผย

ว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักที่ต้องดูแลใกล้ชิด 5 ราย เปโดร 

โลเปซ อธิการบดีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า นักศึกษาหลายร้อย

คนรวมตัวกันที่อาคารกีฬาของมหาวิทยาลัย สำาหรับการ

เลือกตั้งสภานักศึกษา เบร์นาร์ โด อิสนาโด หัวหน้าตำารวจ

ระดับภูมิภาคเผยว่า เกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด และ

นักศึกษาอย่างน้อย 1 คน จุดระเบิดกระป๋องแก๊สน้ำาตา จน

สร้างความแตกตื่นวิ่งหนีเหยียบกันตาย. 

ระเทศที่กำ�ลังตกเป็นเป้�ร�ยต่อไปของรัสเซียอ�จจะ

เป็น Moldova

เป็นเหตุให้สหภาพยุโรปยื่นมือมาเสนอความช่วยเหลือ

เพราะรัสเซียได้ประกาศว่าดินแดน Tranistria ซึ่งประกาศ

แยกตัวออกจากมอลโดวาจะได้รับการคุ้มครองจากมอสโก

เพราะคนเชื้อสายรัสเซียที่นั่นถูกข่มขู่คุกคามโดยรัฐบาล 

มอลโดวาที่มีผู้นำารัฐบาลสนับสนุนตะวันตกมากกว่ารัสเซีย

ไมอา ซานดู ประธานาธิบดีของประเทศนี้ยอมรับว่า ขณะ

นี้เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้

มอลโดวาเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต เป็น

ประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับ 2 จากทั้งหมด 15 

สาธารณรัฐของอดีตสหภาพโซเวียต

เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายและมอลโดวาได้เอกราช 

รัสเซียได้สนับสนุนกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในทรานส์นีสสเตรีย 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูมิภาคที่พูดภาษารัสเซีย 

ประเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของยุโรป

เมื่อวันที่ 22 เมษายน รัสตัม มินเนคาเยฟ นายพลชาว

รัสเซีย ประกาศว่าทหารรัสเซียที่ควบคุมยูเครนอยู่วันนี้จะเปิดเส้น

ทางสู่ทรานส์นีสเตรีย 

โดยอ้างว่าคนที่พูดภาษารัสเซียกำาลังถูกกดขี่ 

เป็นเสียงเตือนภัยอันตรายดังขึ้นในเมืองคีชีเนา เมืองหลวง

ของมอลโดวาทันที 

“นี่เป็นคำ�พูดที่น่�กังวล”  ประธา 

นาธิบดีแซนดูให้สัมภาษณ์ The Economist 

“หลังจากที่เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครน”

อีก 3 วันต่อมาความกังวลที่ว่านี้ยิ่ง

ทวีความรุนแรงข้ึนเมื่อเกิดการระเบิดข้ึนท่ี

ตึกทำาการของกระทรวงความม่ันคงของรัฐท่ี

ควบคุมโดยรัสเซียในเมืองติราสโปล เมืองหลวง

ท่ีประกาศตนเองของพวกแบ่งแยกดินแดน 

วันรุ่งขึ้น เสาอากาศอีก 2 จุดในเมือง

นั้นถูกระเบิดทิ้ง

เป็นเสาอากาศท่ีใช้ในการส่งสัญญาณ

วิทยุของรัสเซียในเมือง Maiac ท่ีอยู่ใกล้กันน้ัน

ไม่มีใครอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นักวิเคราะห์ตะวันตกอ้างว่า รัสเซียมีประวัติของการ 

“สร้�งสถ�นก�รณ์” หรือท่ีเรียกว่า “False Flag” (“ชักธงปลอม”) ท่ี

เป็นการจัดฉากเพื่ออ้างเป็นสาเหตุในการก่อเหตุโจมตีทางทหารได้ 

ประธานาธิบดียูเครนชี้นิ้วกล่าวว่า นั่นคือฝีมือของมอสโก 

หน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครน ซึ่งปฏิบัติงานใน

ทรานส์นีสเตรียอ้างว่า ได้พบแผ่นพับจำานวนมากที่กระตุ้นให้ผู้พูด

ภาษารัสเซียที่นั่นลุกขึ้นก่อเหตุ

ประเทศมอลโดวาตกอยู่ในฐานะที่มีความเสี่ยงไม่น้อย

เหตุเพราะไม่เคยสมัครเข้าร่วม NATO ไม่เหมือนกับยูเครน

หรือจอร์เจียที่เคยประกาศตนว่าสนใจจะเข้าร่วมพันธมิตรทางทหาร

ของยุโรปตะวันตก

ส่วนอดีตสมาชิกของสาธารณรัฐโซเวียตอย่างเอสโตเนีย 

ลัตเวีย และลิทัวเนีย เป็นสมาชิก NATO อยู่แล้ว 

แต่หากมอลโดวาแสดงความสนใจจะสมัครเข้าร่วม NATO 

ตอนนี้อาจถูกมองว่าเป็นการยั่วยุ เพราะเป็นช่วงจังหวะที่สงคราม

ยูเครนยังร้อนระอุ 

มีความหวั่นเกรงกันที่นี่ว่าหากมอลโดวาแสดงท่าทีที่มอสโกเห็น

ว่าเป็นปรปักษ์ ก็จะเป็นเสมือนกระตุกหนวดเสือทันที

“ทันทีที่เรายกประเด็นนี้ขึ้นมา ระเบิดก็อาจเริ่มตกลงมารอบ

บ้านเราทันที” คือปฏิกิริยาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของที่นี่

ความจริงมีสัญญาณเตือนทำานองนี้

มาจากรัสเซียตั้งแต่ฤดูร้อน

และในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ เสียง

เตือนจากรัสเซียก็คมชัดขึ้นทุกที

โดยทางการแล้ว มอลโดวามี

สถานภาพรักษา “ความเป็นกลาง” ซึ่ง

เขียนระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 1994 

เป็นการเขียนเอาไว้เพื่อป้องกันไม่

ให้ประเทศเล็กๆ อย่างมอลโดวาถูกลาก

เข้าสู่ความขัดแย้งที่ตนไม่ต้องการจะเข้าไป

มีส่วนด้วย

แต่ในสถานการณ์ที่เห็นอยู่วันนี้  

NATO ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำาอะไรได้มากนักที่จะป้องกันไม่ให้รัสเซีย

ดึงมอลโดวาเข้าสู่วงจรของความขัดแย้งนี้

ประธานาธิบดีซานดูบอกว่า “เรากำาลังพยายามทำาให้ดีที่สุด

เพื่อให้ประเทศเราอยู่นอกความขัดแย้งนี้ แต่ความเป็นกลางก็ไม่ได้

ให้การคุ้มกันเราได้ 100%” 

จะว่าไปแล้วประเทศเล็กๆ อย่างมอลโดวาก็ไม่สามารถป้องกัน

ตัวเองได้มากมายนัก

เพราะกองทัพก็เล็กนิดเดียว 

กองทัพของประเทศไม่มีเครื่องบินรบหรือ

เฮลิคอปเตอร์ 

รถถังที่พอจะมีไม่กี่คันอยู่ก็เป็นแค่ใช้จัดแสดง

เป็นของโบราณที่เป็นเพียงเครื่องรำาลึกในฐานะ

อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เท่านั้นเอง

ไม่มีพิษสงในการสู้รบตบมือกับใคร 

ตราบถึงวันนี้ การบุกใหญ่จากรัสเซียยังดู

เหมือนห่างไกล

รัสเซียมีกองทหารรักษาการขนาดเล็กใน 

Transnistria หากมอสโกจะเสริมทัพของตนให้ใหญ่โต

ข้ึนกว่าน้ีก็จำาเป็นต้องเคลื่อนทัพจากยูเครนไปทางทิศ

ตะวันตกเกือบ 200 กม. จากแนวหน้าในปัจจุบัน 

แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอันตรายในรูปแบบอื่นๆ 

เสียเลยทีเดียว

เช่น ทหารรัสเซียประมาณ 1,500 นาย                                                       

(ส่วนใหญ่เป็นทหารทรานส์นีสเตรียท่ีมีหนังสือเดินทาง

ของรัสเซีย) ประจำาการอยู่ใน “ดินแดนแยกตัว” แห่งน้ี

อาจก่อเหตุร้ายในส่วนท่ีเหลือของมอลโดวา 

หรืออาจโจมตียูเครนจากทางตะวันตก 

แต่ทั้ง 2 เรื่องก็เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายนัก เพราะ

กองกำาลังที่ว่านี้ยังมีเครื่องมือและอาวุธยุทโธปกรณ์

ที่ไม่ถือว่าดีนัก

แต่หากทหารรัสเซียจะรุกคืบเข้ามอลโกวาจาก

ตะวันออกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก

ที่ผ่านมา แม้จะมีความพยายามรุกมาแถบนี้

ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า แต่รัสเซียก็ยังไม่สามารถยึด Mykolaiv 

ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางขอบตะวันตกของดินแดนยูเครนที่ปัจจุบันดู

เหมือนรัสเซียจะควบคุมอยู่  

แต่ภัยคุกคามที่เร่งด่วนกว่าอะไรอื่น คือความขัดแย้งทางสังคม

และเศรษฐกิจที่ออกแบบโดยรัสเซีย 

นั่นอาจทำาให้มอลโดวาตกอยู่ในความโกลาหลและวุ่นวายพอที่

จะทำาให้เกิดภาวะวิกฤตได้ 

แซนดูเป็นอดีตที่ปรึกษาธนาคารโลกและต่อต้านการทุจริตที่

ทุ่มเทจนเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศ

พอเธอได้รับเลือกตั้งในปี 2020 ก็เท่ากับประชาชนแสดงการ

ต่อต้านรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการของเครมลิน 

เพราะคู่แข่งที่เธอล้มสำาเร็จคือ Igor Dodon ซึ่งมีนโยบายต่อ

ต้านชาติตะวันตกและสนับสนุนรัสเซียอย่างแข็งขัน 

ก่อนหน้านั้นเขาได้ไล่ออกแซนดูจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

เพราะเธอเปิดโปงปัญหาคอร์รัปชัน

ตอนนี้เขากลายเป็นผู้นำาฝ่ายค้านในรัฐสภา

รัสเซียมีอิทธิพลเหนือมอลโดวาอยู่ 2 ทาง

ประการแรก มอสโกคือผู้ขายก๊าซเกือบท้ังหมดท่ีมอลโดวาต้องพ่ึงพา

เพื่อทำาความอุ่นในหน้าหนาวเหน็บ และเพื่อป้อนอุตสาหกรรมเล็กๆ ท่ีมีอยู่

ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ราคาก๊าซกระโดดขึ้น 380% 

อีกทางหน่ึงท่อส่งก๊าซหลักเข้ามอลโดวาต้องว่ิงผ่าน Transnistria 

นั่นคือจุดเปราะบางอีกจุดหนึ่งที่ทำาให้มอลโดวาต้องเกรงใจ

รัสเซียเป็นพิเศษ

ประการที่สอง ดูเหมือนจะร้ายแรงกว่าข้อแรก คือประมาณ 

80% ของไฟฟ้าของมอลโดวามาจากเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าในทรานส์นีส

เตรีย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยก๊าซของรัสเซียเช่นกัน 

บริษัทพลังงานซึ่งมีชาวรัสเซียเป็นเจ้าของได้ราคาขึ้นอย่าง

รวดเร็วและรุนแรง

อีกทั้งยังปฏิเสธที่จะทำาสัญญาระยะยาวกับมอลโดวา 

ทำาให้รัฐบาลต้องเจรจาเพื่อต่ออายุไปเรื่อยๆ

ความจริงไฟเกือบจะดับลงแล้วเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม หาก

รัฐบาลไม่สามารถต่อรองเพื่อต่อสัญญากับทรานส์นีสเตรียไปอีก 1 เดือน

ด้วยเหตุน้ี ประธานาธิบดีแซนดูจึงต้องร้องขอสหภาพยุโรป

เพื่อความช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นจำานวนเงิน 300 ล้านยูโร (ประมาณ 

10,000 ล้านบาท) เพื่อแก้ขัดปัญหาความยากจนไปถึงส้ินปี

มอลโดวาจะมีความมั่นคงด้านพลังงานมากขึ้นเมื่อมีการ

สร้างสายไฟใหม่เชื่อมต่อกับโรมาเนีย 

แต่กว่าจะทำาได้ต้องรออีก 2-3 ปี 

ฝ่ายค้านของมอลโดวาที่โปรรัสเซียมีแผนจะใช้ประโยชน์

จากวิกฤตนี้ 

แซนดูบอกว่ากองกำาลังทางการเมืองของรัสเซียในมอลโด

วาได้พูดถึงการประท้วงครั้งใหญ่แล้ว และได้เรียกร้องให้รัฐบาล

ก้าวลงจากตำาแหน่งและจัดการเลือกตั้งรัฐสภา 

แน่นอนว่าเมื่อเกิดปัญหาปากท้อง ฝ่ายค้านก็จะต้องโทษรัฐบาล

ความคาดหวังที่จะได้รับการสนับสนุนทางทหารโดยตรง

จาก NATO ไม่น่าจะเป็นไปได้ในขณะนี้

แต่ 1 สัปดาห์หลังจากรัสเซียบุกยูเครน เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ มอลโดวาขอสมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรป

แต่กว่าจะได้เป็นสมาชิกจริงๆ คงต้องใช้เวลาอีกหลายปี

วันนี้ประเทศนี้จึงอยู่ด้วยความหวาดระแวงและ

ระมัดระวังอย่างสุดฤทธิ์.

ป

ลูกมาร์กอสชนะเลือกตั้งขาดลอย
มะนิล� • ผลก�รเลือกต้ังประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์อย่�งไม่เป็น

ท�งก�ร เฟอร์ดิน�นด์ ม�ร์กอส จูเนียร์ ลูกช�ยอดีตผู้นำ�เผด็จก�ร 

คว้�ชัยชนะอย่�งถล่มทล�ย โดยมีคะแนนนำ�คู่แข่ง เลนี โรเบรโด 

ถึง 2 เท่� ส่วนแมนนี ป�เกียว อดีตแชมเปียนส์มวยโลกชื่อดังต�ม

ม�ห่�งๆ ในอันดับ 3

รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานเมื่อวันอังคารท่ี 10 พฤษ 

ภาคม 2565 ว่าการเลือกตั้งประ                                                 

ธานาธิบดีฟิลิปปินส์ท่ีจัดข้ึนเมื่อวัน

จันทร์ ผลการเลือกต้ังอย่างไม่

เป็นทางการท่ีนับคะแนนไปแล้ว 

96% เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จู

เนียร์ วัย 64 ปี ลูกชายอดีตผู้นำา

เผด็จการของฟิลิปปินส์ หรือท่ีรู้                                                               

จักกันในชื่อ “บองบอง” ได้คะ 

แนนมากกว่า 30 ล้านคะแนน 

หรือราว 56% มากกว่าคู่แข่งคือ 

เลนี โรเบรโด รองประธานาธิบดี 

และทนายความสิทธิมนุษยชนอยู่

ถึง 2 เท่า ขณะที่แมนนี ปาเกียว                                              

อดีตนักมวยแชมป์โลกชื่อดังตาม

มาห่างๆ อันดับ 3 มีผู้เลือกเขา

เกือบ 4 ล้านเสียง หรือราว 6.8% 

ของคะแนนที่นับไปแล้ว 

ส่วนผลการเลือกต้ังรอง

ประธานาธิบดีซารา ดูเตร์เต ลูก    

สาวของประธานาธิบดีโรดริโก 

ดูเตร์เต ที่ประกาศเป็นพันธมิตร

กับบองบอง ได้รับชัยชนะอย่าง

ถล่มทลายเช่นกัน  

ผลการเลือกตั้งประธานา 

ธิบดีฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ 

จะประกาศก่อนวันที่ 28 พฤษ 

ภาคม มาร์กอส จูเนียร์ เป็นผู้

สมัครชิงเก้าอ้ีประธานาธิบดีคน

แรกของฟิลิปปินส์ท่ีได้รับชัยชนะ                                                         

เกิน 50% ของผู้มาใช้สิทธ์ิท้ังหมด

เป็นการกลับมาครองอำานาจทาง 

การเมืองในตำาแหน่งสูงสุดของ

ประเทศอีกคร้ังของตระกูลมาร์

กอส หลังใช้ความพยายามมา

หลายสิบปี

อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดิ 

นานด์ มาร์กอส และครอบครัว

หนีออกนอกประเทศไปล้ีภัยใน

ฮาวาย เมื่อปี 2529 จากการ

ลุกข้ึนขับไล่ของประชาชนท่ัวประ 

เทศ ส้ินสุดการปกครองของจอม

เผด็จการผู้นี้ที่มีอำานาจอยู่ 20 ปี                       

ส่วนมาร์กอส จูเนียร์ กลับมาฟิ 

ลิปปินส์ในปี 2534 และเข้าสู่

แวดวงการเมืองด้วยการเป็นสมา                                                

ชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา 

มาร์กอส จูเนียร์ แถลง

ทางเฟซบุ๊กหลังทราบผลการเลือก

ต้ังอย่างไม่เป็นทางการ ขอบคุณ

พวกคุณหลายพันคนท้ังอาสา

สมัคร, กลุ่มพันธมิตรและผู้นำา

การเมือง ท่ีช่วยหาเสียงเลือกต้ัง

และลงคะแนนให้เราเพราะเชื่อ

สารของเราในเรื่องความเป็นเอก 

ภาพของชาติ 

ด้านชาวฟิลิปปินส์ท่ีลง

คะแนนเลือกโรเบรโดต่างโกรธ

เคืองกับส่ิงท่ีพวกเขาเห็นว่าเป็น

ความพยายามอย่างน่าไม่อาย

ของครอบครัวมาร์กอส ท่ีใช้

ความชำานาญของการใช้โซเชียล 

มีเดีย ในการประดิษฐ์เรื่องราว

ประวัติศาสตร์ข้ึนมาใหม่ในสมัย

ท่ีมาร์กอสผู้พ่อครองอำานาจ

ในช่วงการประกาศกฎอัย 

การศึกของอดีตประธานาธิบดี

มาร์กอสระหว่างปี 2515-2524 

ชาวฟิลิปปินส์ท่ีต่อต้านเขาถูก

ข่มเหงรังแกหลายพันคน และ

ครอบครัวของมาร์กอสได้รับการ

เรียกขานว่าเป็นพวกฉ้อโกง, เล่น

พรรคเล่นพวกและใช้ชีวิตอย่าง

สุรุ่ยสุร่าย โดยผลาญทรัพย์สิน

ของแผ่นดินหลายพันล้านดอล 

ลาร์สหรัฐ

มีรายงานว่า ผู้ชุมนุมราว                       

400 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 

รวมตัวประท้วงผลเลือกต้ังประ 

ธานาธิบดีด้านนอกอาคารคณะ 

กรรมการการเลือกตั้งของฟิลิป 

ปินส์เมื่อวันอังคาร กล่าวหามี

ความผิดปกติในการเลือกต้ังคร้ัง

นี้.

ล�ววิกฤตน้ำ�มันหนักต่อแถวย�วเติม
กรุงเทพฯ • ผู้ใช้รถในกรุงเวียง 

จันทน์ต้องต่อแถวยาว เพื่อรอ

เติมน้ำามันท่ีสถานีบริการน้ำามันใน

ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เนื่องจาก

ลาวกำาลังประสบปัญหาขาดแคลน

น้ำามันอย่างหนัก 

เอเอฟพีรายงานอ้างสื่อของ                              

ทางการลาว เมื่อวันอังคารที่ 10                              

พฤษภาคม 2565 ว่าบางพ้ืนท่ี                                                              

ในลาวประสบปัญหาขาดแคลน                                                                

น้ำามันเชื้อเพลิงมาแล้วหลายสัป                                          

ดาห์ โดยเมื่อวันจันทร์ สถานี

บริการน้ำามันหลายแห่งในกรุงเวียง                        

จันทน์ เริ่มขาดแคลนน้ำามันที่จะ

เติมให้ลูกค้า โดยมีการเผยแพร่

ภาพของผู้ ใช้รถจักรยานยนต์ท่ี

ต้องต่อแถวรอเติมน้ำามันล้นออก

มาริมถนนหน้าปั๊มน้ำามัน

ลาวประสบปัญหานำาเข้า

น้ำามัน เนื่องจากค่าเงินกีบที่ลด

ลงตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว 

ประกอบกับทุนแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศที่ลดลง และรา                                      

คาน้ำามันที่สูงขึ้นเป็นผลจากสง 

ครามในยูเครน 

ดารา คิโอสมพร ผู้จัด 

การบริษัททัวร์เศรษฐาทราเวล

ในกรุงเวียงจันทน์เผยเม่ือวันอัง                                             

คารว่า บริษัทประสบปัญหาใน

การเติมน้ำามันให้กับรถทัวร์ เมื่อ

คนขับรถไปถึงป๊ัมน้ำามันแรกท่ี                                               

ต้องรอคิวยาว และเมื่อถึงคิว

ปรากฏว่าน้ำามันหมดแล้ว เมื่อ

ขับไปเติมน้ำามันอีก 2 ป๊ัมน้ำามัน

ก็หมดเช่นกัน จนได้เติมน้ำามัน                                         

จากปั๊มที่ 4 ที่อยู่นอกกรุงเวียง 

จันทน์

เธอบอกด้วยว่า ขณะนี้                                          

สถานีบริการน้ำามันในลาว จำา 

กัดให้ลูกค้าเติมน้ำามันได้ครั้งละ

ไม่เกิน 500,000 กีบ หรือราว 

1,354 บาท ซึ่งเติมน้ำามันได้ไม่

ถึง 30 ลิตร

หนังสือพิมพ์ลาวเทียนไทม์                             

ของลาวรายงานว่า กรุงเวียง 

จันทน์เริ่มขาดแคลนน้ำามันเชื้อ

เพลิงในสัปดาห์นี้ แต่ที่แขวง

หลวงน้ำาทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของประเทศ ประสบปัญหาขาด 

แคลนน้ำามันตั้งแต่ปลายเดือน

มีนาคม ลาวมีความจำาเป็นต้อง

ใช้น้ำามันเชื้อเพลิง 120 ล้าน

ลิตรต่อเดือน แต่ขณะนี้นำาเข้า

น้ำามันได้เพียงเดือนละ 20 ล้าน

ลิตร

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รัฐ 

สภาลาวลงมติให้ลดภาษีน้ำามัน

เบนซินลงจาก 31% เหลือ 16% 

และพยายามนำาเข้าน้ำามันเช้ือเพลิง                                                   

ถูกจากแหล่งอื่น เช่น จากรัสเซีย

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลลาวขอ 

ร้องให้ประชาชนโดยสารรถร่วม

กันหรือคาร์พูลให้มากขึ้นและใช้

บริการขนส่งสาธารณะ.

ฉลองชัย • ผู้สนับสนุนเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ชูหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวว่ามาร์กอสและซารา ดูเตร์เต ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายที่

เมืองมันดาลูยอง มหานครมะนิลา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม

มอลโดวา : เป้าหมายต่อ

ไปของรัสเซีย?



‘ป้อม’ 

เป็นความคิดของ ครม.ทั้งคณะที่ ได้ช่วยกัน

ทำางาน และยังมีข้าราชการอีกจำานวนมาก 

กว่าจะคิดอะไรออกมาแต่ละโครงการต้องมี

ความรอบคอบ ส่วนหลายคนที่มีความคิดอะไร

ออกมาก็คงห้ามไม่ ได้ แต่เมื่อคิดแล้วกรุณา

นึกถึงว่าแล้วจะทำาอย่างไร สำาคัญที่สุดคือทำาได้

หรือเปล่า ถ้าทำาไม่ได้แล้วพูดออกไปก็เหมือน

เป็นการหลอกลวงกัน 

“ผมจะไม่พูดอะไรที่ เป็นการหลอก

ลวงหรือทำาไม่ได้ หรือแม้แต่กระทั่งการแก้ไข

ปัญหาความยากจนก็ต้องใช้ระยะเวลาแก้ไข

ปัญหา ที่ผ่านมาผมบอกว่าเราต้องเริ่มต้นใน 

ปี 2560 คือเริ่มดำาเนินการ เข้าถึงเป้าหมาย พุ่ง

เป้า จัดหาเมนูให้ จัดหาการสนับสนุนให้ อย่าง

การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่  

9 พ.ค. ความฝันของผมคือการทำาให้เกษตรกร

ของเราลืมตาอ้าปากได้ โดยใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่ยอมรับว่าอาจ

มีปัญหาเรื่องสภาพพื้นดิน แหล่งน้ำา เครื่องจักร 

ซึ่งผมพยายามขับเคลื่อนในเรื่องนี้ และได้

สั่งการในวันเดียวกันนี้ ให้หลายกระทรวงที่

เกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการให้สามารถ

ดำาเนินการได้ทันเวลาเพื่อมาช่วยกันตรงนี้ 

โดยต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน เราต้องลดต้นทุนการผลิตให้

ได้” นายกฯ กล่าว

รายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาลแจ้ง

ว่า ในที่ประชุม ครม.เต็มคณะในช่วงต้น 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการเดินทางไปประชุม 

สุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ครั้ง

ที่ 2 ที่กรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 

ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุย ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 

การค้าการลงทุน มีการหารือทวิภาคี และไม่

ได้ไปประชุมอย่างเดียว ยังมีการพบคนไทย

และอีกหลายภาคส่วนด้วย 

“ระหว่างนี้ผมได้มอบหมายงานตาม

ระเบียบราชการบริหารแผ่นดินให้ พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษา

ราชการแทนในขณะที่ผมไม่อยู่” นายกฯ กล่าว

ในที่ประชุม  

รายงานข่าวแจ้งว่า ในระหว่างการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 

(ฉบับที่..) พ.ศ.... ที่เป็นการเพิ่มสิทธิผู้ประกัน

ตนให้นำาเงินสะสมกรณีชราภาพออกมาใช้

ก่อนได้ โดยเรื่องนี้ใช้เวลาพิจารณานานพอ

สมควร มีรัฐมนตรีหลายคนแสดงความคิดเห็น

ทั้งในแง่เสนอแนะและทักท้วง ซึ่งนายสุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงาน ชี้แจงและตอบข้อซักถาม

รัฐมนตรีทุกคน ทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ถึงกับเอ่ย

ปากชมนายสุชาติที่นำาเสนอได้ดีว่า ทำางานได้

ดี พูดจาคล่องแคล่ว อธิบายได้ดี ตอบคำาถาม

ได้ดี เดี๋ยวพอกฎหมายเข้าสภาขอให้ไปตอบ

ที่สภาด้วย 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ตอบคำาถามสื่อมวลชน

ตามที่นายกฯ มอบหมาย กรณีนายกฯ รู้สึก

อย่างไรเรื่อง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

ในฐานะเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 

รับนัดทานข้าวจากนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะรองหัวหน้าพรรค

เพื่อไทย (พท.) ท่ามกลางกระแสร้อนทางการ

เมืองว่า ทราบว่าขณะนี้ยังไม่ได้ไป

ดินเนอร์ฝ่ายค้านเหลว

พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) แสดงความเห็นในเรื่อง

นี้ว่า เขาไม่ไปหรอก ได้คุยกับ ร.อ.ธรรมนัส

แล้ว พร้อมย้ำาว่าให้ทำางานเพื่อประชาชนดีกว่า 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์อีก

ครั้งถึงเรื่องดังกล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มี โดย  

ร.อ.ธรรมนัสโทร.มาบอกแล้วว่าไม่ไป ทำางาน

เพื่อประชาชนดีกว่า ทุกฝ่ายทำางานเพื่อ

ประชาชน ไม่ต้องห่วง

เมื่อถามย้ำาว่า ยังเหลือเวลาอีกหลาย

วันก่อนถึงวันนัด มีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจหรือ

ไม่ พล.อ.ประวิตรปฏิเสธตอบคำาถามดังกล่าว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะ

รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

แสดงว่าฝ่ายค้านพยายามดึงฝ่ายรัฐบาลให้

ร่วมโหวตไม่ไว้วางใจ เพราะเสียงฝ่ายค้านไม่

เพียงพอ เป็นเกมการเมืองตามปกติ แต่เรา

คุยกันได้ 

เมื่อถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส

ก็เดินเกมลักษณะนี้เช่นกัน นายชัยวุฒิกล่าวว่า 

ไม่ทราบ ไม่ได้ไปเดินด้วย

ด้านนายยุทธพงศ์กล่าวในเรื่องนี้ว่า 

พล.อ.ประวิตรไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายแทรกแซงการ

ทำางานของ ร.อ.ธรรมนัสและพรรคเศรษฐกิจ

ไทย ระวังอาจนำาไปสู่การยุบพรรค พปชร.ได้ 

ร.อ.ธรรมนัสไม่ได้อยู่พรรค พปชร.แล้ว ดังนั้น 

ร.อ.ธรรมนัสจะไปนัดดินเนอร์กับใครก็เป็น

เรื่องของ ร.อ.ธรรมนัสและพรรคเศรษฐกิจ

ไทย ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรค พปชร.เลย 

พล.อ.ประวิตรจะไปครอบงำาได้อย่างไร

นายยุทธพงศ์ยืนยันว่า ตั้งแต่แถลง

ข่าวไปยังไม่เห็นข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัสจะมา

ออกปฏิเสธนัดในครั้งนี้ ดังนั้น พล.อ.ประวิตร

ไม่ควรมายุ่งกับเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านและ  

ร.อ.ธรรมนัสนัดรับประทานอาหารเพื่อพูด

คุยปัญหาบ้านเมืองที่ เศรษฐกิจพังพินาศ 

คอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมือง คนตายเพราะ 

โควิด-19 เป็นหมื่นๆ คน พล.อ.ประวิตรควร

เอาเวลาไปหาเครื่องยนต์ ไปใส่เรือดำาน้ำา

ที่จัดซื้อตั้งแต่สมัยที่เป็น รมว.กลาโหมจะดี

กว่า ก่อนที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 151 พล.อ.ประวิตร ในฐานะบิดาแห่ง

เรือดำาน้ำาไทย จะโดนอภิปรายด้วย

เมื่อถามย้ำา ร.อ.ธรรมนัสยังยืนยันร่วม 

นัดรับประทานอาหารเย็นอยู่อีกหรือไม่ นาย

ยุทธพงศ์กล่าวว่า ยังไม่เห็น ร.อ.ธรรมนัส 

ออกมาปฏิเสธอะไร ฝากถามด้วยว่า พล.อ. 

ประวิตรอยากจะไปด้วยหรือไม่ จะได้เรียน

เชิญ พล.อ.ประวิตรด้วย ถ้าอยากจะไล่ 

พล.อ.ประยุทธ์ อยากเป็นนายกฯ สำารองก็ยินดี

ให้ไปดินเนอร์ด้วย

เมื่อถามว่า จะไปร้องเอาผิด พล.อ. 

ประวิตร ฐานเข้าข่ายครอบงำาพรรคหรือไม่ 

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า ไม่จำาเป็นต้องไปร้อง 

เสียเวลา เพราะนักร้องมีอยู่เยอะแยะ ปัด

กวาดบ้านเมืองให้สะอาดดีกว่า

นายธนกรยังตอบคำาถามแทนนายกฯ 

กรณีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ

ประมูลโครงการบริหารและดำาเนินกิจการ

ระบบท่อส่งน้ำาสายหลักภาคตะวันออก (อีอีซี) 

ที่ให้คนในเป็นคณะกรรมการเหมาะสมหรือ

ไม่ เพราะเหมือนเป็นการตรวจสอบกันเอง

ว่า นายกฯ กล่าวว่า ก็ต้องไว้ใจ ฟังเหตุผลข้อ

เท็จจริงด้วยใจเป็นธรรม หากมีปัญหาก็เข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม

ส่วนนายชัยวุฒิกล่าวถึงการขับนาย 

พิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ออกจาก

พรรค หลังร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้านตรวจสอบ

โครงการท่อส่งน้ำาอีอีซี ว่า เรื่องนั้นให้เป็นเรื่อง

ของคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ถ้า

ทำาผิดข้อบังคับ ก็ต้องลงโทษตามปกติ ซึ่งอยู่

ที่ข้อเท็จจริง ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการ

เพื่อให้นายพิเชษฐมาให้ข้อมูลแล้ว ว่ากรณีที่

เกี่ยวกับนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง 

ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร.นั้น มีข้อมูล

อะไรบ้าง ต้องนำาข้อเท็จจริงมาพูดคุยกันก่อน 

ยังไม่ชัดเจนว่าถูกหรือผิด

มั่นใจเสียงรัฐบาลยังปึ้ก

เมื่อถามว่า กรณี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไป

เคลื่อนไหวเช่นนี้ ถือว่าขัดมารยาททางการ

เมืองหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า ต้องแยกส่วน

กัน วันนี้ยังไม่มีการโหวตหรือลงมติ เพียงแค่

ไปตรวจสอบโครงการท่อน้ำาอีอีซี ที่ไม่เห็นด้วย 

และจึงออกมาคัดค้าน ซึ่งตรงกับ ส.ส.ฝ่ายค้าน

บางคนมองว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะสมัยก่อนก็

เคยเกิดกรณี ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วย เป็น

เรื่องปกติของ ส.ส.ในการตรวจสอบหน่วยงาน

รัฐ ส่วนจะผิดถูกอย่างไรต้องดูข้อเท็จจริง หาก

มีความบริสุทธิ์ใจและตรงไปตรงมาก็ไม่มีอะไร

เมื่อถามว่า มีความกังวลในการอภิปราย

รัฐบาลในครั้งนี้หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า 

เคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่า เสียงเราพอ 

รัฐบาลยังมีเสียงเกินครึ่ง ตรงข้ามกับเสียง

ฝ่ายค้านที่ ไม่ได้มีเอกภาพ ไม่ได้แข็งอย่างที่

คิด เพราะแตกไปอยู่พรรคอื่นเยอะแยะแล้ว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ใน

ฐานะผู้อำานวยการพรรค พปชร. กล่าวถึงเสียง

โหวตสนับสนุนรัฐบาลและนายกฯ ว่าน่าจะ

เกิน 250 เสียง ไม่มีปัญหาหรอก ส่วนในการ

รับหน้าที่ประสานกับบรรดาพรรคเล็กนั้น ด้วย

ความที่ยังเป็นเด็ก คุยกับใครได้หมดเลยโชคดี 

และมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้ว ก็คุยปรับ

ความเข้าใจสิ่งที่แต่ละคนมองว่าเป็นประเด็น

ต่างๆ ทุกอย่างแก้ไขได้ เช่น กรณีการประมูล

โครงการท่อส่งน้ำาอีอีซี นายกฯ ก็ให้มีการ

ตรวจสอบแล้ว ขณะที่ พล.อ.ประวิตรก็มีความ 

เฟรนด์ลีอยู่แล้ว มีการโทร.คุยกัน ท่านเป็นคน

ใจดีอยู่แล้ว

“ถามว่าวันนี้ ไม่คบกับคนใจดี คนใจถึง

แล้วจะคบกับใคร ผมถาม คบกับคนใจดีใจถึง

หัวหน้าพรรคผม แล้วจะคบกับใคร ถ้าไม่คบ

กับคนแบบนี้” นายสุชาติกล่าว

เมื่อถามว่า เสียงพรรคเล็กที่จะโหวต

ให้รัฐบาลมีจำานวนเท่าไหร่ นายสุชาติกล่าว

ว่า “ครบหมด”

เมื่อถามถึงเสียงของพรรคเศรษฐกิจ

ไทย นายสุชาติกล่าวว่า ไม่ได้ก้าวยุ่งตรงนั้น 

และไม่ขอพูดถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัสจะไปพูด

คุยกับฝ่ายค้าน

ถามอีกว่า ในอนาคตจะมีตัวแปรทำาให้

เสียงเปลี่ยนหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ไม่

น่ามีอะไร เพราะการเมืองอยู่ที่รัฐบาล หรือ 

นายกฯ ไปทำาอะไรทุจริตหรือไม่ ซึ่งนายกฯ 

ไม่มี ทุกอย่างมันคลีน ส่วนรัฐบาลคนไหนผิด

พลาดหรือพลาดพลั้งก็ต้องชี้แจงให้ได้ ส่วนที่

ฝ่ายค้านขู่อภิปรายรัฐบาลในประเด็นต่างๆ ก็

ปั่นเป็นเรื่องปกติ

เมื่อถามว่า จะมั่นใจได้อย่างไรกับพรรค

เล็ก เพราะคุยกับทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 

นายสุชาติกล่าวว่า เราต้องมีกระแสจิตรู้กัน

ว่าใครคิดอะไร คนที่คบกับเรา เมื่อโทร.หาเรา

เรารับสายหมด ทุกเรื่องทุกปัญหาเราแก้ให้

หมด ไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องนู้นเรื่องนี้ เรื่อง

นโยบายพรรค ปรึกษาเรา เราทำาให้หมด แต่ถ้า

เราเป็นคนใช้ไม่ได้ โทร.หาเราแล้วไม่รับสาย 

เราไม่ว่ากัน แต่นี่เราไม่เคยไม่รับสายสักครั้ง 

แล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่ไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณี

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ออกมาทำานายว่า 

ภท.และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อาจเปลี่ยน

ขั้วทางการเมืองว่า ไม่มี ถ้าไปเปิดร้านหมอดูก็

เจ๊งหมดพอดี เปลี่ยนขั้วได้อย่างไร อยู่กันมาถึง

ขนาดนี้ การทำางานก็เป็นไปได้ด้วยดี ความเห็น

ต่างเกิดขึ้นได้ แต่สุดท้ายทุกคนเคารพกติกา 

เมื่อถามว่า มองบทบาท ส.ว.อย่างไร

ที่มาวิจารณ์การเมือง นายอนุทินกล่าวว่า จริงๆ 

แล้วหน้าที่ใครหน้าที่มันมากกว่า ถ้าบอกสิ่งที่

คิดในใจไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตาย อย่าพูดดีกว่า ถ้า

คนอื่นโดนแล้วเขาคิดอย่างไรก็พอกัน มนุษย์

เหมือนกันเพียงแต่พูดหรือไม่พูด แต่เรามาจาก

พี่น้องประชาชน และพี่น้องประชาชนเลือกเรา

ถามย้ำาว่า ภท.จะเซอร์ ไพรส์อะไรใน

สภาหรือไม่ นายอนุทินบอกว่า ไม่มี 

ภท.-ปชป.ประสานเสียงไม่ถอนยวง

เมื่อถามว่า เสียงรัฐบาลยังมี 270 เสียง

หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เสียงรัฐบาลเท่า

ไหร่ไม่รู้ แต่เสียงพรรคภูมิใจไทยมีหลายเสียง

อยู่ พร้อมสนับสนุนรัฐบาล และนายกฯ พร้อม

0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

หลวงพี่ย้อยแจ้งลาสิกขา 11 พ.ค.นี้

นครศรีธรรมราช • เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65 พระธวัฒน์พล จกฺกวโร 

หรือหลวงพี่ย้อย ผู้เปิดโปงคลิปฉาวกรณีพระกาโตะ ผู้ทำาหน้าที่

ดูแลวัดเพ็ญญาติ ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช จน

กระทั่งพระกาโตะต้องสึกจากพระตามที่เป็นข่าวที่ ได้รับความ

สนใจกว้างขวางอยู่ ในขณะนี้ ได้ประกาศลาสิกขาในวันที่  

11 พ.ค.นี้ ก่อนเดินทางไปเป็นเจ้าภาพบวชให้เยาวชนที่ยากจนใน

เวลา 08.30 น. วันที่ 14 พ.ค.65 ที่วัดหน้าพระลาน ต.ในเมือง 

อ.เมือง นครศรีธรรมราช และใช้ชีวิตเป็นฆราวาสปกติ และจะมุ่ง

มั่นในการดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาตลอดไป โดยต่อมาหลวง

พี่ย้อยได้อัดคลิปส่งให้สื่อมวลชน แจ้งว่าได้เดินทางไปปลีกวิเวก 

สวดมนต์ภาวนา ปฏิบัติธรรมให้จิตสงบ ณ สถานที่แห่งหนึ่งและ

ตัดสินใจลาสิกขาในวันที่ 11 พ.ค.นี้ หลังจากนั้นจะเป็นฆราวาส

ที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พร้อมดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา

ตลอดไป อย่างไรก็ตามหลวงพี่ย้อยไม่ได้ระบุเวลาและสถานที่

ลาสิกขาว่าจะเป็นที่ใด เวลาใด เพื่อป้องกันสื่อมวลชนตามไป

รบกวน โดยหลังสึกแล้วในวันที่ 14 พ.ค. เวลา 08.30 น.เป็นต้น

ไป จะเดินทางไปเป็นเจ้าภาพบวชนาคให้เยาวชนที่ฐานะยากจน 

ณ วัดหน้าพระลาน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช หลังจาก

นั้นจะกลับไปบ้านภรรยาที่ อ.ร่อนพิบูลย์และประกอบอาชีพตาม

ปกติต่อไป

ผช.ผญบ.ขี่ จยย.ตัดหน้าเก๋งชนดับ

ตรัง • เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 9 พ.ค.65 พ.ต.ท.จรูญ สังขารา 

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง รับแจ้งอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถ

จักรยานยนต์ บาดเจ็บสาหัส 1 ราย เหตุเกิดบนถนนสายวงแหวน

รอบนอก ระหว่างแยกบ้านควน-นาบินหลา ม.1 ต.บ้านควน 

อ.เมืองตรัง ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ 110 

สีน้ำาเงิน-ขาว ทะเบียน 1 กช 3121 ตรัง สภาพพังยับเยิน ห่าง

ไป 15 เมตรพบผู้บาดเจ็บคือ นายเอิบ หนูเหมือน อายุ 58 ปี  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง นอนจมกองเลือด 

มีบาดแผลฉกรรจ์หลายจุดตามร่างกาย เจ้าหน้าที่เร่งช่วยชีวิต

ก่อนนำาตัวส่ง รพ.ศูนย์ตรัง แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ห่างจาก

จุดผู้เสียชีวิตประมาณ 300 เมตร พบรถเก๋งเปอโยต์ สีบรอนซ์

ทอง ทะเบียน ญฉ 8591 กทม. สภาพหัวรถพังยับเยิน คนขับคือ 

น.ส.อาพัสตร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาว ม.8 ต.นาหมื่น

ศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ให้การว่าตนกำาลังขับรถไปรับประทานอาหาร

กับเพื่อนที่ร้านอาหารบริเวณแยกบ้านควน ตอนเกิดเหตุบริเวณ

จุดกลับรถ รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้เลี้ยวตัดหน้าในระยะ

กระชั้นชิดจึงชนเข้าอย่างจัง จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า  

ผู้เสียชีวิตขี่รถกลับจากไปส่งพี่ชาย เมื่อถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าน่าจะ

เลี้ยวรถกลับบ้านที่อยู่ห่างไปประมาณ 4 กม. ก่อนถูกรถคู่กรณีชน

เข้าอย่างจัง ร่างกระเด็นไปจากจุดเกิดเหตุประมาณ 150 เมตร.

ให้การสนับสนุนเรื่องที่ถูกต้อง

เมื่อถามว่า มีใครมาทาบทามให้ล้ม 

นายกฯ หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี คิด

ว่าแนวทางปฏิบัติของพรรค สไตล์การทำางาน

และสปิริตของการอยู่ร่วมกันไม่มีใครมาหา 

และที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย และไม่

อยากมีปัญหาด้วย

ถามย้ำาว่า ในอดีต ภท.เคยเปลี่ยนขั้วใน

สภามาแล้ว นายอนุทินกล่าวว่า พรรคไม่เคย

เปลี่ยนขั้ว สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ตอนนั้นไม่ใช่

เปลี่ยนขั้ว ตอนนั้นพรรคพลังประชาชนยุบ

ไป และเราถูกถีบออกมา ไม่ได้เปลี่ยนขั้ว เรา

แค่ต้องไปหาบ้านอยู่ ตอนนั้นวิ่งแทบไม่มีที่อยู่ 

อนาคตเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ มืดมนไปหมด โชคดี

ที่เรามาจากพื้นเพที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แล้ว

เราก็ก่อร่างสร้างตัวมาจนถึงทุกวันนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. 

กล่าวประเด็นถอนตัวว่า เรารู้หน้าที่ดี เพราะ

เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ต้องทำาหน้าที่ในการที่จะ

สนับสนุนรัฐบาล ในการที่จะให้เดินหน้าทำางาน

เพื่อประโยชน์ของประเทศกับประชาชนต่อไป

ให้ดีที่สุด วันนี้ก็มีปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตหลาย

เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจก็

เป็นทั่วโลก และปัญหาการเมืองมันก็ซ้ำาซ้อน

เข้ามา สงครามยูเครน-รัสเซียก็ซ้ำาซ้อนเข้ามา 

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับมือกัน ที่จะเข้าไปแก้

ปัญหา เพราะถ้าไปทิ้งกลางคันตอนนี้มันก็ไป

สร้างปัญหาอีกมุมหนึ่ง เพราะฉะนั้นในฐานะ

พรรคร่วมรัฐบาลจะทำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด 

พรรคทำางานร่วมกับรัฐบาล ก็ต้องสนับสนุน

รัฐบาล พรรคมีหลักชัดเจน ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาล

เราก็มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ได้ย้ำาอยู่เสมอ 

เรารู้หน้าที่ของเราว่าเราต้องทำาอะไร

นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีนายสุทิน 

คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

(วิปฝ่ายค้าน) ออกมาระบุว่าข้อมูลอภิปราย

ไม่ไว้วางใจที่ ได้รับมาจากประชาชนมีข้อมูล

เกี่ยวกับพรรค ภท.มากที่สุดว่า การจะกล่าวหา

ว่าใครทุจริตหรือใครทำาอะไรไม่ถูกควรมีหลัก

ฐาน ไม่ใช่กล่าวหาลอยๆ ถ้ามีข้อมูลอะไรก็ต้อง

ชี้แจงกัน ไม่ใช่ในสภาทีเดียว หากเห็นรัฐมนตรี

ทุจริตมีหลายช่องทางให้ตรวจสอบ

เมื่อถามว่าเป็นการตีกินหรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า ไม่ นายสุทินเป็นผู้ใหญ่ และ

พูดสรุปในการอภิปรายทุกครั้ง         

นายอนุทินย้ำาว่า มีความมั่นใจว่าในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี พรรคสามารถ

ชี้แจงได้ทั้งในและนอกสภา และทำาไมไม่มอง

ว่ารัฐมนตรีพรรคทุ่มเทปกป้องประโยชน์ของ

รัฐเยอะแยะ อาทิ เช่น โฮปเวลล์  รถไฟฟ้าสาย

สีเขียวที่ยังเข้าไม่ได้ เพราะประชาชนยังไม่ได้

ประโยชน์สูงสุด เป็นเพราะรัฐมนตรีพรรคใด

“ถ้ากล่าวหาก็ต้องดูด้วยว่าพรรคใด

มีชื่อเสียงทุจริตคอร์รัปชัน และพิสูจน์มาแล้ว

เป็นพรรคไหน คนทุจริตคอร์รัปชันที่โดนอาญา

บ้านเมือง ส่วนใหญ่อยู่พรรคไหน ท่านดูแลตัว

เองให้ดีก่อน” นายอนุทินกล่าว

“เหมือนเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ถ้าทำา

อาหารไม่อร่อย แทนที่จะปรับปรุงอาหารของ

ร้านตัวเอง แต่ไปเที่ยวด่าร้านอื่นลูกค้าที่ ไหน

จะเข้า และตอนนี้อยากให้มองเสถียรภาพ

ประชาชน พักเรื่องการเมืองบ้างก็ดี ขอให้มา

เน้นเรื่องการดูแลประชาชนให้ปากท้องดีขึ้น 

อย่างนี้พรรคภูมิใจไทยทำา” นายอนุทินกล่าว

นายธนกรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์มี

กำาหนดกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเสวนาถาม

มา-ตอบไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า ในช่วง

เช้าวันที่ 19 พ.ค.นี้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 2 

วัน ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.นี้ ที่ห้างสยาม 

พารากอน โดยมีรองนายกฯ รัฐมนตรีกระทรวง

สำาคัญและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีดังกล่าว

ด้วยเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิด

เชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ง

แวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตยุคใหม่ และ

กฎหมายที่สำาคัญให้คนไทยได้รับคำาตอบ เพื่อ

นำาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศที่

ดีกว่าต่อไป ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีความสำาคัญ 

เพราะถือว่าเป็นการจัดงานเสวนาที่เชิญทุก

ฝ่ายมาร่วม และมีการจัดนิทรรศการในเรื่อง

การทำางานของรัฐบาล.

ชุมพร • หนุ่มใหญ่เลือดร้อน

ชักปืนยิงขู่รถคู่กรณีหลังโดนแซง 

ก่อนขับปาดหน้าลงมาทะเลาะ

กลางถนน ตำารวจเข้าระงับเหตุ

ค้นรถเจอปืนเถื่อนพร้อมยาบ้า 

ตรวจฉี่สีม่วง 

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 

9 พ.ค.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.คงฤทธิ์ 

จันทะมูล รอง สวป.สภ.เมือง

ชุมพร รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 

สภ.เมืองชุมพร เกิดเหตุคนขับ

รถยนต์ 2 คันกำาลังทะเลาะกัน

และใช้อาวุธปืนข่มขู่บริเวณสี่

แยกปฐมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง

ชุมพร จึงรุดไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบชาย 2 คน

ยืนทะเลาะกันอยู่บนเกาะกลาง

ถนน บริเวณหน้าตลาดสดทาง

แยกเข้าเมืองชุมพร ทราบชื่อคือ 

นายสาธิต ลิลิตพจน์ อายุ 50 ปี 

ที่อยู่  15/1 ม.5 ต.ป่าเว อ.ไชยา 

จ.สุราษฎร์ธานี ขับรถกระบะ 

มาสด้า สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 

บย 9799 ชุมพร และนายกมล

วิทย์ เคียงสุนทรา อายุ 40 ปี ที่

อยู่  58 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา ขับรถกระบะโตโยต้า สี

บรอนซ์ทอง ทะเบียน บว 8483 

สงขลา

หนุ่มใหญ่หัวร้อนรถถูกแซงยิงปืนขู่

นายกมลวิทย์เผยว่า ขับ

รถมาจาก จ.สงขลา เมื่อถึง ต.วิสัย 

อ.เมืองชุมพร มีรถกระบะ ทะเบียน 

บย 9799 ชุมพร ขับอยู่ด้านหน้า

รถบรรทุกพ่วง ในลักษณะขวาง

หน้าและพยายามเบรกเพื่อให้

รถบรรทุกพ่วงชน ซึ่งตนเห็นทำา

แบบนี้อยู่นานมากในช่องจราจร

ด้านขวาจนรถติดยาว

กระทั่งตนมี โอกาสแซง

ทางช่องจราจรด้านซ้าย แต่ไม่

นานรถกระบะคันดังกล่าวได้

ขับไล่จี้มาเหมือนจะชนท้าย ตน

เร่งความเร็วหนีแต่ก็ยังขับไล่มา

ติดๆ พร้อมบีบแตรไล่ ก่อนชัก

อาวุธปืนออกมานอกรถ และ

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ตน

เห็นท่าไม่ดีจึงขับเลี้ยวเข้าเมือง

ชุมพรและโทร.แจ้งไปยังศูนย์

วิทยุ 191 ขณะที่รถกระบะคัน

ดังกล่าวได้ขับแซงขึ้นมาและ

ปาดหน้า พร้อมเบรกกะทันหัน

จนรถตนพุ่งชนท้าย หลังจากนั้น

คนขับรถคันก่อเหตุเปิดประตูลง

มาด่าทอตน กระทั่งตำารวจมาถึง

และระงับเหตุดังกล่าว

จากการตรวจค้นภายใน

รถของนายสาธิต พบอาวุธปืน

พกสั้น ชนิดออโตเมติก ขนาด  

9 มม. 1 กระบอก เลขทะเบียน

ปืนเลอะเลือน พร้อมเครื่อง

กระสุนขนาด 9 มม. จำานวน 9 นัด 

บรรจุอยู่ ในแมกกาซีน จึงยึด

ไว้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังพบ

ยาบ้าจำานวน 90 เม็ด บรรจุอยู่

ในถุงพลาสติกใสจำานวน 2 ถุง 

เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน

เบื้องต้นนายสาธิตให้การ

รับสารภาพว่า อาวุธปืนเป็นของ

เพื่อนให้มา ส่วนยาบ้าตนเพิ่ง

ซื้อมาจำานวน 100 เม็ด และ

ได้เสพไปแล้ว 10 เม็ด ก่อน

จะขับรถออกมาเพื่อเดินทางไป

หน้างานขุดบ่อบาดาลให้ลูกค้า 

แต่ระหว่างทางได้พบรถบรรทุก

พ่วงขับกีดขวาง และยังมาเสีย

อารมณ์กับรถกระบะที่ไม่ยอมให้

ตนแซง เลยก่อเหตุดังกล่าวขึ้น

ตำารวจจึงได้นำาตัวไปตรวจ

ปัสสาวะและพบเป็นสีม่วง จึงได้

แจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืน และ

เครื่องกระสุนปืนไว้ ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพา

อาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทาง

สาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร 

มียาเสพติดให้ โทษประเภท 1 

(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่

ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติด

ให้ โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟ

ตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่ง

พนักงานสอบสวน สภ.เมือง

ชุมพรดำาเนินคดีต่อไป.

นครราชสีมา • เมื่อเวลา 

02.30 น. วันที่ 10 พ.ค.65  

พ.ต.อ .ประสิทธิ์  เปรมกมล 

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา รับ

แจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำารวจว่า 

เกิดอุบัติเหตุรถกระบะขับฝ่า

ด่านตำารวจพุ่งชนรถจักรยาน 

ยนต์ ที่บริเวณสี่แยกไฟแดง

ถนนมิตรภาพ ปากทางเข้า

ตลาดย่าโม เขตเทศบาลนคร

นครราชสีมา ในที่เกิดเหตุพบ

รถกระบะอีซูซุ สีขาว ทะเบียน 

งจ 9781 นครราชสีมา สภาพ

ด้านหน้าพังยับเยิน ใกล้กันพบ

รถจักรยานยนต์ที่ถูกกระบะคัน

ดังกล่าวชนจนตัวรถฉีกขาด มีผู้

ขับขี่โดยสาร 3 คน โดยผู้ขับขี่

เป็นชายอายุ 14 ปี เสียชีวิตคา

ที่ ส่วนผู้ โดยสารที่นั่งซ้อนมา 

2 คน เป็นชายอายุ 13 ปี และ 

14 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูก

นำาตัวส่งโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา แต่อาการสาหัส

และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วน

คนขับรถกระบะคือ นายศิรภพ 

ดิเรกโภค  อายุ 32 ปี ได้รับบาด

เจ็บถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา

จากการสอบถามพยาน

ผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า คน

ขับรถกระบะขับมาจากบริเวณ

แยกราชสีมา ขับมาตามถนน

มิตรภาพ ขาออกนอกเมือง เมื่อ

มาถึงบริเวณแยกตลาดย่าโม ซึ่ง

มีตำารวจ สภ.เมืองนครราชสีมา

ปฏิบัติหน้าที่ตั้ งด่านตรวจอยู่  

คนขับได้ขับรถแหกด่านด้วย

ความเร็วสูง และได้พุ่งเข้าชน

รถจักรยานยนต์คู่กรณีที่มีวัยรุ่น

ขับขี่ซ้อนกันมาสามคน ซึ่งกำาลัง

เลี้ยวไปทางตลาดย่าโม ทำาให้เกิด

อุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตดังกล่าว

ล่าสุด ตำารวจยังไม่ได้สอบ

ปากคำานายศิรภพ ดิเรกโภค คน

ขับรถยนต์กระบะ เนื่องจาก

นอนรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา เบื้องต้น

ตำารวจได้ประสานขอให้แพทย์

ตรวจร่างกายนายศิรภพ เพื่อ

ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ 

และสารเสพติดในร่างกาย เนื่อง 

จากสันนิษฐานว่า คนขับน่าจะมี

อาการเมาสุราหรือมีสารเสพติด

ในร่างกายจึงได้ขับรถแหกด่าน

ตำารวจ.

กระบะแหกด่านฝ่าไฟแดงชนจยย.โจ๋ดับ3

เพชรบุรี • วันที่ 10 พ.ค.65 

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นางด๊ะลี 

ลีอร่าม อายุ 44 ปี ที่อยู่ 1365/48 

ถ.สามพระยา ชุมชนสามพระยา 

อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี ว่าลูกสาว ชื่อ 

น.ส.ตัสนีม (น้องนีม) สง่าพงษ์ 

อายุ 17 ปี สวมเสื้อยืดคอกลม

แขนยาวสีเทา สูงประมาณ 150 

เซนติเมตร ผิวขาว หน้าตาดี ผม

ยาว ได้หายออกจากบ้านไปนาน  

5 วันแล้วหลังทะเลาะกับครอบ 

ครัว โดยวิ่งไม่สวมรองเท้าเข้าไป

หลบซ่อนตัวอยู่ป่าภายในหมู่บ้าน    

ครอบครัวออกตามหาแต่

ไม่พบ ไม่ทราบว่าน้องนีมหนี

ไปอยู่ที่ ไหน ไม่สามารถติดต่อ

ได้เลยเนื่องจากไม่ ได้พกมือถือ

ไปด้วย ครอบครัวเป็นห่วงมาก

และเกรงว่าจะเกิดอันตราย จึง

เดินทางไปแจ้งความลงบันทึก

ประจำาวันกับ ร.ต.อ.ปกรณ์

เกียรติ ชินเทพ ร้อยเวรสอบสวน 

สภ.ชะอำา เมื่อเวลา 10.27 น.ของ

วันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา

นางด๊ะลี ผู้เป็นแม่เล่าว่า 

ก่อนเกิดเหตุตนและลูกสาวได้มี

ปากเสียงกัน ก่อนตนบอกพ่อให้

มาดูลูกซิ เพื่อให้พ่อจัดการน้อง 

พอน้องเห็นก็กลัวพ่อเลยหยิบผ้า

คลุมหน้าสีดำาวิ่งหนีไปอยู่หน้าบ้าน 

โดยที่ไม่สวมรองเท้า ตนจึงวิ่งตาม

ออกมาแล้วถามว่าจะไปไหน ก่อน

น้องนีมตอบกลับมาว่าไม่เอา ไม่มี

ใครรักหนูเลย แล้วก็วิ่งเข้าไปใน

ป่าภายในหมู่บ้าน ห่างจากบ้าน

ประมาณครึ่งกิโล ตนวิ่งตามแต่

ไม่ทัน ก่อนกลับมาเอามอเตอร์ไซค์

ขี่ออกตามหาภายในป่า ตะโกน

เรียกแต่น้องซ่อนตัวอยู่ ในป่าไม่

ยอมออกมา จากนั้นได้กลับมา

ละหมาดแล้วรีบกลับไปตามหาลูก

ในป่าอีกครั้ง แต่ก็ไม่พบตัว คิดว่า

น้องน่าจะกลัวโดนทำาโทษจึงหนีไป.

แม่ขอให้ช่วย

ลูกสาววัย17

หายตัวลึกลับ

ทำาเนียบฯ • นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์  (พม.)  กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ถูก

กล่าวหาเข้าไปแทรกแซงคดีการค้าประเวณี

เด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี 

ว่าเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ตนได้ประชุมกับคณะ

ผู้บริหารของ พม.ทั้งหมด โดยได้ตั้งคณะ

กรรมการเข้าไปตรวจสอบโดยเร่งด่วน และใน

วันที่ 11 พ.ค.  ตนพร้อมคณะกรรมการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเดินทางลงพื้นที่ 

จ.สุราษฎร์ธานี  และ พม.จะดำาเนินการอย่าง

ตรงไปตรงมา ทั้งนี้ แต่ไม่อยากให้นำาเรื่องนี้

ไปเป็นประเด็นการเมือง เพราะข้อเท็จจริง 

พม.เป็นผู้ไปแจ้งตำารวจตั้งแต่เดือน  พ.ย.64 จึง

ไม่มีเหตุผลที่ทาง พม.จะมาปิดบังเหตุการณ์

ใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้เล่นการเมืองน้อยหน่อย 

เพราะเวลานี้ประชาชนสับสนไปหมดแล้ว   

เมื่อถามว่า เรื่องดังกล่าวจะส่งผล 

กระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ เพราะ

ดูเหมือนตอนนี้มีการพุ่งเป้ามาที่พรรคประชา 

ธิปัตย์ ในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร นายจุติกล่าวว่า ในเมื่อตน

เป็นคนพูดเองว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องการเมือง 

จึงไม่ขอพูดประเด็นที่เกี่ยวกับการเมือง แต่ขอ

ย้ำาว่าจะเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด.

อย่าดึงปมค้าประเวณีมาเล่นการเมือง
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ทุ่มพันล้าน

โดยคำ�นึงถึงปัจจัยหล�ยส่วน ก�รที่จะให้

ย�วหรือลดหมดไปเลยย�ก เพร�ะมีผล 

กระทบด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจ�กอยู่ในห่วงโซ่

เดียวกันทั้งหมด 

“ก็จะลดต่อ แต่ก็ต้องดูระยะเวล�

ว่�จะลดตอนไหนดี เข้�ใจหรือยัง ครม.เข�

เตรียมจะลดต่อ แต่จะต่ออย่�งไรเมื่อไหร่ 

กำ�ลังห�รืออยู่ในจุดนี้ แล้วทั้งหมดมีเท่�ไหร่ 

ก็ต้องม�ดูว่�จะต่อให้อีกเท่�ไหร่ เหลืออีกกี่

บ�ท 3 บ�ทหรือไม่ มันก็ต้องลด 

ต้องก่อนหมดระยะเวล�ที่รัฐบ�ล

พยุงอยู่  ซึ่งก็คงต้องนำ�เข้�สู่ก�ร

พิจ�รณ�ในที่ประชุม ครม.ใน

สัปด�ห์หน้� ก�รทำ�ง�นต้องมี

ขั้นมีตอน เข้�ใจกันหรือไม่ วันนี้

ผมบอกว่�ผมจะดูม�ตรก�รก�ร

ลดภ�ษีสรรพส�มิต ภ�ษีน้ำ�มัน

ลงอีกได้หรือไม่ ซึ่งหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องบอกว่�พอได้ ผมก็บอก

ว่�ขอให้พิจ�รณ�ให้ทันเวล�ที่

เหลืออยู่ก็แล้วกัน ซึ่งกระทรวง

พลังง�นกำ�ลังพิจ�รณ�ในส่วน

ของตรงนี้ และนำ�เข้�สู่ที่ประชุม 

ครม. ซึ่งก�รลดอ�จจะช่วยพยุง

ร�ค�ไว้ได้บ้�ง ที่พูดไม่ได้ โมโห

นะนี่” น�ยกฯ ระบุ

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วด้วย

ว่� สิ่งสำ�คัญที่สุดวันนี้คือก�ร

อนุมัติยกร่�งพระร�ชบัญญัติ  

(พ.ร.บ.) ประกันสังคมเพื่อเป็น

หลักประกันคว�มมั่นคงในก�ร

ดำ�รงชีวิตของลูกจ้�ง โดยมีก�ร

ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ม�กขึ้น 

เช่น ก�รคลอดบุตร ทุพพลภ�พ 

และก�รขอให้ส�ม�รถนำ�เงิน

กองทุนประกันสังคม อ�ทิ กรณี

ชร�ภ�พม�ใช้ ได้ก่อน ก�รจ่�ย

เงิยชดเชยกรณีว่�งง�น กรณี

คว�มเดือดร้อนจ�กก�รกู้ เงิน

นอกระบบ นอกจ�กนี้ ครม.มี

ก�รพิจ�รณ�อนุมัติงบประม�ณ

ม�ตรก�รเร่งด่วนเพื่อบรรเท�ผล 

กระทบให้กับประช�ชนเนื่องจ�ก

พลังง�นที่สูงขึ้น โดยลดอัตร�

ค่�ไฟฟ้�ผันแปร หรือค่�เอฟ

ที ประเภทบ้�นที่อยู่อ�ศัยและ

กิจก�รขน�ดเล็ก ตั้งแต่เดือน 

พ.ค.-ส.ค. 

ด้�นน�ยสุพัฒนพงษ์ พันธ์

มีเช�ว์ รองน�ยกรัฐมนตรี กล่�ว

ถึงกรณีที่มีเสียงเรียกร้องให้รัฐ

อุดหนุนน้ำ �มันดี เซลต่ออีก 2 

เดือนว่� เดี๋ยวต้องลองดู ตอน

นี้ให้กระทรวงก�รคลังได้เข้�ม�

ดูแลแล้ว และต้องนำ�เข้�ห�รือ

ในที่ประชุม ครม.ด้วย

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

แถลงว่� ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ

กรอบวงเงิน 1,724.95 ล้�นบ�ท 

ในม�ตรก�รให้ส่วนลดอัตร�ค่�

ไฟฟ้�ผันแปรค่�เอฟทีให้แก่ผู้ ใช้

ไฟฟ้�ประเภทบ้�นอยู่อ�ศัยและ

ประเภทกิจก�รขน�ดเล็ก (ไม่รวม

ส่วนร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ) ที่

มีก�รใช้ไฟฟ้�ไม่เกิน 300 หน่วย

ต่อเดือน เป็นระยะเวล� 4 เดือน 

ระหว่�งพฤษภ�คม-สิงห�คม 

2565 โดยผู้ ใช้ ไฟฟ้�ดังกล่�วที่

จ่ �ยค่�ไฟฟ้�ให้กับก�รไฟฟ้�

นครหลวง (กฟน.) และก�รไฟฟ้�

ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) จะได้รับ

ส่วนลดค่�ไฟฟ้�จ�กก�รลดค่�

เอฟทีที่ 0.2338 บ�ทต่อหน่วย 

ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินต�มมติ ครม.

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2565 และ 19 

เม.ย. 2565 ทั้งนี้ เพื่อช่วยลด

ผลกระทบและป้องกันคว�มเสี่ยง

ที่อ�จจะเกิดขึ้นต่อก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของผู้ประกอบก�ร รวมไป

ถึงก�รใช้ชีวิตของประช�ชนที่

ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์

ร�ค�พลังง�นอันเนื่องจ�กปัญห�คว�มขัด

แย้งในภูมิภ�คยุโรป ช่วยให้เศรษฐกิจไทยใน

ภ�พรวมส�ม�รถขับเคลื่อนในระยะต่อไปได้ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�วว่� 

ที่ประชุม ครม.ยังอนุมัติหลักก�รร่�ง พ.ร.บ. 

ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ..... โดยเป็นก�ร

ปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกัน

สังคม กรณีชร�ภ�พ ให้ผู้ประกันตน

ส�ม�รถนำ�เงินกรณีชร�ภ�พบ�งส่วนออก

ม�ใช้ก่อน (ขอเลือก ขอคืน และขอกู้) รวม

ทั้งก�รเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น อ�ทิ เพิ่ม

เงินทดแทนกรณีข�ดร�ยได้กรณีทุพพลภ�พ 

จ�กร้อยละ 50 ของค่�จ้�ง เป็นร้อยละ 70 

ของค่�จ้�ง เพิ่มจ่�ยเงินสงเคร�ะห์ก�รหยุด

ง�นเพื่อก�รคลอดบุตรจ�กเดิม 90 วันเป็น 

98 วัน เป็นต้น รวมทั้งแก้ไขขย�ยอ�ยุขั้นสูง

ของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้�ง จ�กเดิมอ�ยุ 

60 ปีบริบูรณ์ เป็นอ�ยุ 65 ปีบริบูรณ์  

ท้ังน้ี 1.ก�รปรับปรุงแก้ไขสิทธิประ 

โยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีชร�ภ�พ

ให้ผู้ประกันตนส�ม�รถนำ�เงินกรณีชร�ภ�พ

บ�งส่วนออกม�ใช้ก่อน โดยเป็นก�รขอเลือก 

ขอคืน และขอกู้ ดังน้ี กรณีให้ผู้ประกันตนท่ี

มีอ�ยุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ส�ม�รถเลือกรับเงิน

บำ�น�ญชร�ภ�พหรือเงินบำ�เหน็จชร�ภ�พ 

โดยเป็นก�รขอเลือก ส่วนกรณีให้ผู้ประกัน

ตนส�ม�รถนำ�เงินกรณีชร�ภ�พบ�งส่วนม�

ใช้ก่อนมีอ�ยุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยเป็นก�ร

ขอคืน และกรณีให้ผู้ประกันตนส�ม�รถนำ�

เงินกรณีชร�ภ�พบ�งส่วนไปเป็นหลักค้ำ�

ประกันก�รกู้เงินกับธน�ค�รหรือสถ�บันก�ร

เงินได้ โดยเป็นก�รขอกู้  

2.ก�รเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น 

สำ�หรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภ�พ

เ พ่ิม เ งินทดแทนก�รข�ดร�ยไ ด้กรณี

ทุพพลภ�พจ�กร้อยละ 50 ของค่�จ้�ง เป็น

ร้อยละ 70 ของค่�จ้�ง, ประโยชน์ทดแทน

ในกรณีคลอดบุตร เพ่ิมระยะเวล�ในก�รจ่�ย

เงินสงเคร�ะห์ก�รหยุดง�นเพ่ือก�รคลอด

บุตรโดยเหม�จ่�ยในอัตร�คร้ังละร้อยละ 

50 ของค่�จ้�งจ�กเดิมเป็นระยะเวล� 90 

วัน เป็นระยะเวล� 98 วันหรือระยะเวล�

ต�มท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง, ประโยชน์

ทดแทนในกรณีสงเคร�ะห์บุตรโดยให้ผู้

ประกันตนท่ีส้ินสภ�พก�รเป็นลูกจ้�ง และ

ภ�ยหลังก�รส้ินสภ�พเป็นผู้ประกันตน ได้

รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคร�ะห์บุตร

ต่อไปอีก 6 เดือน โดยก�รแก้ไขเพ่ิมเติมร่�ง

กฎหม�ยน้ี เพื่อเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้มีคว�ม

เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน รวมท้ัง

เป็นก�รรองรับก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุใน

ประเทศไทย.

อุทธรณ์คุก

จ�กบริเวณสะพ�นมัฆว�นรังสรรค์ และ

จ�กท่ีอ่ืนๆ โดยมีอ�วุธปืน มีด ขว�น ไม้

กอล์ฟ ไม้ท่อน หนังสต๊ิก ลูกเหล็ก แล้ว

ร่วมกันบุกรุกเข้�ไปในบริเวณและอ�ค�ร

สำ�นักง�นสถ�นีเอ็นบีที ทุบทำ�ล�ยประตู

หน้�ต่�ง ตัดส�ยไฟฟ้�ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้� 

ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

กล้องวงจรปิด ทำ�ล�ยระบบส่งสัญญ�ณก�ร

ออกอ�ก�ศวิทยุโทรทัศน์ และร่วมกันข่มขืน

ใจพนักง�นไม่ให้ปฏิบัติหน้�ท่ีออกอ�ก�ศและ

กระจ�ยเสียง และส่ังให้ออกไปจ�กอ�ค�ร

สถ�นี โดยจำ�เลยท้ังห้�เป็นหัวหน้�และเป็นผู้

มีหน้�ท่ีส่ังก�รในก�รกระทำ�คว�มผิด อันเป็น

คว�มผิดฐ�นร่วมกันเป็นซ่องโจร ฐ�นร่วมกัน

ทำ�ให้เกิดก�รวุ่นว�ยข้ึนในบ้�นเมือง ฐ�นร่วม

กันบุกรุก และฐ�นร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นต�ม

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 210, 215, 

309, 358, 364 และ 365 จำ�เลยท้ังห้�ให้ก�ร

ปฏิเสธ และได้รับก�รประกันตัว

โดยคดีนี้ศ�ลชั้นต้นอ่�นคำ�พิพ�กษ� 

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ว่�ก�รกระทำ�ของ

จำ�เลยทั้งห้�เป็นก�รกระทำ�กรรมเดียวผิด

กฎหม�ยหล�ยบท พิพ�กษ�ให้ลงโทษบท

หนักสุด ฐ�นร่วมกันบุกรุกในเวล�กล�งคืน 

ให้จำ�คุกน�ยสมเกียรติ จำ�เลยที่ 1 มีกำ�หนด 

2 ปี จำ�คุก น.ส.อัญชะลี จำ�เลยที่ 2 น�ย

ภูวดล จำ�เลยที่ 3 น�ยยุทธิยง จำ�เลยที่ 4 

และน�ยชิติพัทธ์ จำ�เลยที่ 5 คนละ 1 ปี โดย

ไม่รอลงอ�ญ�

โดยน�ยสมเกียรติจำ�เลยที่ 1 ได้เสีย

ชีวิตเมื่อช่วง พ.ย.2564 ศ�ลจำ�หน่�ยคดี

ออกจ�กส�รบบคว�ม

วันน้ีจำ�เลยเดินท�งม�ศ�ล ต่อม�เวล� 

10.00 น.เศษ ศ�ลอุทธรณ์ตรวจสำ�นวน

ประชุมปรึกษ�ห�รือแล้ว เห็นว่� โดยศ�ล

วินิจฉัยต�มอุทธรณ์ของจำ�เลยท่ี 2-5 แล้ว

เห็นว่� ก่อนเกิดเหตุ จำ�เลยท่ี 2-5 เข้�ร่วม

ก�รชุมนุมท่ีบริเวณสะพ�นมัฆว�นรังสรรค์ 

เม่ือทร�บเหตุว่�มีกลุ่มผู้ชุมนุมถูกจับกุมท่ี

สถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เอ็น

บีที จำ�เลยท่ี 2-4 จึงข้ึนรถยนต์บรรทุกติด

เคร่ืองขย�ยเสียงม�ท่ีเกิดเหตุพร้อมกลุ่มผู้

ชุมนุมส่วนหน่ึง ส่วนจำ�เลยท่ี 5 โดยส�ร

รถจักรย�นยนต์ม�ท่ีเกิดเหตุ จำ�เลยท่ี 2-5 

ย่อมทร�บว่�ในขณะน้ันเจ้�พนักง�นตำ�รวจ

จับกุมผู้ร่วมชุมนุมจำ�นวนหน่ึงไว้   ก�รท่ี

จำ�เลยท่ี 2-5 กับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมม�ท่ีเกิดเหตุ

อ�จทำ�ให้สถ�นก�รณ์เลวร้�ยลง แม้จะอ้�ง

ว่�จำ�เลยท่ี 2-4 ไม่ได้เข้�ไปในบริเวณและ

ภ�ยในอ�ค�ร แต่ก�รท่ีร่วมกันเดินท�งม� 

ย่อมทร�บว่�อ�จทำ�ให้สถ�นก�รณ์ท่ีควบคุม

ไม่ได้ ก�รกระทำ�ของจำ�เลยท่ี 2-4 กับพวก

จึงเป็นก�รร่วมกันชุมนุมต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป 

ใช้กำ�ลังประทุษร้�ย ขู่เข็ญว่�จะ

ใช้กำ�ลังประทุษร้�ย หรือกระทำ�

ก�รอย่�งใดอย่�งหน่ึงให้เกิดคว�ม

วุ่นว�ยในบ้�นเมือง 

โดยผู้กระทำ�คว�มผิดคน

ใดคนหน่ึงมีอ�วุธแล้ว ท้ังพย�น

โจทก์ก็เบิกคว�มสอดคล้องกันว่� 

เห็นและได้ยินจำ�เลยท่ี 2-4 อยู่

บนรถยนต์บรรทุกติดเครื่องขย�ย

เ สียงผลัดเป ล่ียนกันพูดโจมตี

รัฐบ�ล สถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย เอ็นบีที ก�รกระ

ทำ�ของจำ�เลยท่ี 2-5 จึงเป็นก�ร

กระทำ�คว�มผิดโดยแบ่งหน้�ท่ีกัน

ทำ� และเป็นก�รร่วมกันข่มขืนใจ

ผู้อ่ืนให้กระทำ�ก�รใด ไม่กระทำ�

ก�รใด หรือจำ�ยอมต่อส่ิงใด โดย

ทำ�ให้กลัวว่�จะเกิดอันตร�ยต่อ

ชีวิต ร่�งก�ย เสรีภ�พ โดยมีอ�วุธ 

โดยร่วมกระทำ�คว�มผิดต้ังแต่ 5 

คน จำ�เลยท่ี 2-5 จึงต้องรับผิดใน

ฐ�นะตัวก�รร่วม   พย�นหลักฐ�น

โจทก์มีน้ำ�หนักรับฟังได้ว่� จำ�เลย

ท่ี 2-5 กระทำ�คว�มผิดต�มคำ�

พิพ�กษ�ศ�ลช้ันต้น ท่ีจำ�เลยท่ี 2-5 

อ้�งว่�ไม่ได้ร่วมกระทำ�คว�มผิด 

จึงฟังไม่ข้ึน 

ส่วนท่ีจำ�เลยท่ี 2-5 อุทธรณ์

ขอให้ลงโทษสถ�นเบ�ด้วยก�ร

กำ�หนดโทษแต่รอก�รลงโทษไว้

ก่อนน้ัน เม่ือพิจ�รณ�จ�กก�รท่ี

จำ�เลยท่ี 2-5 กับพวกร่วมกันม่ัวสุม

ต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป ใช้กำ�ลังประ

ทุษร้�ยฯ ร่วมกันบุกรุกเข้�ไปใน

สำ�นักง�นในคว�มครอบครองของ

ผู้อ่ืน โดยใช้กำ�ลังประทุษร้�ยฯ 

ลักษณะของก�รกระทำ�คว�มผิด

เป็นก�รกระทำ�โดยอุกอ�จต่อหน้�

เจ้�พนักง�นตำ�รวจ เป็นก�รไม่

ยำ�เกรงกฎหม�ย ทำ�ให้เกิดคว�ม

เสียห�ยต่อทรัพย์สินและคว�ม

สงบสุขของสังคม และส่งผลต่อ

เศรษฐกิจของช�ติโดยส่วนรวม 

กรณีจึงไม่มีเหตุรอก�รลงโทษ ท่ี

ศ�ลช้ันต้นพิพ�กษ�ลงโทษจำ�เลย

ท่ี 2-5 และไม่รอก�รลงโทษ ศ�ล

อุทธรณ์เห็นพ้องด้วย  พิพ�กษ�ยืน

ขณะที่ น.ส.พวงทิพย์ บุญ

สนอง ทน�ยคว�ม กล่�วถึงคำ�

พิพ�กษ�ศ�ลอุทธรณ์ว่� มีคำ�สั่ง

ยืนต�มศ�ลชั้นต้น ตัดสินทั้ง 4 

คน จำ�คุกคนละ 1 ปี โดยไม่

รอลงอ�ญ� ส่วนน�ยสมเกียรติ 

พงษ์ไพบูลย์ เสียชีวิตแล้ว ศ�ลจึง

สั่งจำ�หน่�ยคดี

ส่วนเรื่องคดี มีคว�มกังวล

ใจในระดับหนึ่ง แต่ก็น้อมรับคำ�

พิพ�กษ�ของศ�ล และหลังจ�ก

นี้ จะดำ�เนินก�รยื่นขอประกันตัว

โดยใช้หลักทรัพย์เดิม เป็นเงินสด

จำ�นวนคนละ 2 แสนบ�ท ซึ่ง

ก�รประกันอยู่ในเงื่อนไขของก�ร

ประกัน ไม่มีปัญห�อะไร และก็จะ

ยื่นฎีก�ต่อ เพร�ะทำ�เรื่องอุทธรณ์

ไปหล�ยเรื่องที่อย�กให้ศ�ลท่�น

พิจ�รณ�ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง

ต่อม�เวล� 15.00 น.เศษ 

ศ � ลพิ จ � รณ � เ เ ล้ ว อ นุ ญ � ต

ให้ปล่อยชั่วคร�วจำ�เลยที่ 2-5 

ระหว่�งฎีก�โดยตีร�ค�ประกัน

คนละ 2 เเสนบ�ท โดยไม่ได้

กำ�หนดเงื่อนไข.

รัฐสภา • นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษ�

ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร กล่�วว่� จ�ก

กรณีที่มีพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ 

เรียกประชุมสภ�ฯ สมัยส�มัญประจำ�ปี

ครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 22 พ.ค.เป็นต้น

ไป น�ยชวน หลีกภัย ประธ�นสภ�ฯ ได้

นัดประชุมสภ�ฯ วันแรก ในวันที่ 25 พ.ค. 

จะเป็นก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระเกี่ยวกับ

ร่�ง พ.ร.บ.และกฎหม�ยต่�งๆ ส่วนในก�ร

ประชุมในวันที่ 26 พ.ค. เป็นก�รพิจ�รณ�

เกี่ยวกับกระทู้ถ�มสด กระทู้ทั่วไป นอกจ�ก

นี้ ประธ�นสภ�ฯ ยังนัดประชุมพิเศษ วันที่ 

27 พ.ค. เนื่องจ�กยังมีเรื่องที่กรรม�ธิก�ร

พิจ�รณ�เสร็จแล้ว 21 เรื่อง 

ขณะท่ีประชุมสภ�ฯ สัปด�ห์ถัดไป จะ

มีก�รพิจ�รณ�ร่�ง พ.ร.บ.ร�ยจ่�ยประจำ�

ปีงบประม�ณ 2566 ว�ระแรก ในวันท่ี 31 

พ.ค. และวันท่ี 1-2 มิ.ย. ซ่ึงก�รกำ�หนด

พิจ�รณ�ไว้ 3 วัน ถือว่�เหม�ะสมแล้ว เพร�ะ

ท่ีผ่�นม�ก�รพิจ�รณ�งบประม�ณจะใช้เวล� 

3 วัน ดังน้ันท�งประธ�นสภ�ฯ  จึงเห็นว่� 

เพื่อให้ ส.ส.มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลร�ยละเอียด

ของร่�ง พ.ร.บ.งบฯ โดยให้ท�งคณะรัฐมนตรี

ส่งเอกส�รร่�ง พ.ร.บ.งบฯ ในวันท่ี 17 พ.ค.น้ี 

และให้ ส.ส.ม�รับเอกส�รได้ต้ังแต่วันท่ี 19 

พ.ค. ซ่ึงจะมีเวล�เพียงพอในก�รศึกษ�

ส่วนก�รประชุมร่วมกันรัฐสภ� จะ

มีร่�ง พ.ร.บ.ตำ�รวจ ที่คณะกรรม�ธิก�ร

พิจ�รณ�เสร็จแล้ว รวมถึงร่�ง พ.ร.บ.ประ 

กอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ที่จะส่งให้สภ�

ปล�ยเดือนนี้ ซึ่งส�ม�รถพิจ�รณ�ร่วมกัน

ไปได้ แต่จะเป็นวัันใดนั้นจะต้องห�รือผู้ที่

เกี่ยวข้องต่อไป.

31พ.ค.-2มิ.ย.ถกพ.ร.บ.งบปี66  


